
อีแอบ!ทํา‘สภาอับปาง’

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ออกทาทางประกอบการใหสัมภาษณส� อมวลชน

ประจําทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเปนการใหสัมภาษณ 2 วันติดกันในรอบสัปดาห

บ๊ิกตูยันไมเปนนายกฯตลอดไป/กวน21ส.ส.ยังวุน

             
|

ไทยผานจุดสูงสุดโอมิครอน
หมอหนูลุยรักษามะเร็ง

190แหงผูปวยเลือกได
รอยเอ็ด • “อนุทิน” เผยกระทรวง

สาธารณสุขมุงพัฒนาระบบบริการบําบัด                                                        

รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเปนปญหาสาธารณ 

สุขที่สําคัญของประเทศ พรอมเดินหนา

นโยบายมะเร็งรักษาทุกท่ี ใหผูปวยสามารถ

เลือกสถานที่รักษาไดมากกวา 190 แหง

ทั่วประเทศ โดยไมตองใชใบสงตัว ชวย

ลดขั้นตอนใหเขาถึงการรักษาอยางรวด                                                     

เร็วในสถานพยาบาลใกลบาน เพ่ิมโอกาส

การรอดชีวิต

4 กุมภาพันธ 2565 ที่โรงพยา 

บาลรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด นายอนุทิน ชาญ                                                       

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณ

ภายหลังเปนประธานเปดการประชุม

ไทยโพสต • “บ๊ิกตู” พรอมสูปญหาทุกดอก 

ลั่นไมเคยสงวนเปนนายกฯ ตลอดชาติ อยา

กังวลไมยึดติดอํานาจ ยังก๊ักน่ังหัวหนา พปชร.                                                              

ลุยผูนําสมัย 3 หรือไมขึ้นอยูกับสถานการณ 

ขูอยากเลือกตั้งสภาตองไมลม “กวนธรรม

นัส” จอแถลงทิศทางสัปดาหหนา  

เม� อวันท่ี 4 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณวา การเมือง

มีทั้งฝายคานฝายรัฐบาล ถาเรามัวแตวา

กันไปมาไมเกิดประโยชนอะไรทั้งสิ้น อะไร

ที่มันชวยได เปนขอมูลที่จะเตือนหรือบอก 

รัฐบาลพรอมทําความเขาใจใหตรงกัน ทุก

อยางจะแกได วันนี้ตองไปดูแลในเร� องงบ

ประมาณป 66 เพราะถือเปนส่ิงท่ีเปนความ

เปนความตายของประเทศและประชาชน 

เรามีโอกาสมากมาย ฉะน้ันอยาทําลายโอกาส

ของเรา ดอยคาในการทํางานที่ดีๆ บางทีมัน

ไมเหมาะสม แตตนวาใครไมไดอยูแลว หาม

ความคิดคนไมได แตยินดีที่จะทําหนาที่ใหดี

ที่สุด ตราบใดที่ยังตองทําอยู 

พล.อ.ประยุทธกลาววา ทานไมรักตน 

แตขอใหรักประเทศชาติของทาน รักคนไทย

เพ� อนพ่ีนองรวมชาติของทาน ทุกคนตองคิด                                                      

แบบที่ตนคิดแบบนี้ คิดแบบนี้มาตลอด ถึง

อยูไดทุกวันนี้ เพราะมีเจตนารมณที่มุงมั่น                                                        

ตรงนี้ หลายคนเปนหวงสุขภาพ

รัฐสภา • สัปปายะสภาสถานคล� นลมแรง                                                          

สภาลมครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห เลนการ 

เมืองขึ้นสมอง ฝายคาน-รัฐบาลซัดกันนัว                          

เนีย เปดจํานวน ส.ส.แสดงตนในหองประ                                                          

ชุม แฉยับ! เพ� อไทยอยูแค 2 คน กาวไกล 

43 “อีแอบ” เพียบหลบหลังเกาอี้ สวนพลัง

ประชารัฐเละเทะ เซ็นช� อเขาประชุมเกือบ

รอยแตแสดงตัวแคครึ่ง กวนธรรมนัสวาง 

ยา โผลมาคนเดียว “บิ๊กตู” ฮึ่ม! ถาลมอยู

แบบนี้ก็ไปไมได 

การประชุมสภาผูแทนราษฎร เม� อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ ที่มีนายชวน หลีกภัย                                                 

ประธานสภาฯ เปนประธาน ระหวางพิจาร 

ณารายงานผลการพิจารณาศึกษาเร่ืองผล 

กระทบและแนวทางแก ไขปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเลไทยอยางยั่งยืน ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระ                                                      

ทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจาร 

ณาเสร็จแลว โดยเปนการพิจารณาคางมา

จากการประชุมสภาสมัยประชุมคร้ังท่ี 1 หลัง

จากสมาชิกอภิปรายอยางกวางขวางเสร็จ

สิ้นแลว เวลา 14.05 น. นายชวนประชุม

ได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อตรวจสอบองค์

ประชุมกอนลงมติรับทราบรายงานดังกลาว 

แตเน� องจากมีสมาชิกอยูในหองประ                                                            

ชุมบางตาอาจไมครบองคประชุมได  นาย

ชวนจึงพยายามรอ ใชเวลานานกวา 20 นาที 

แตดูเหมือนสมาชิกในหองจะยังไมครบองค

ประชุม ทําใหนายจุลพันธ อมรวิวัฒน ส.ส. 

เชียงใหม พรรคเพ� อไทย เสนอใหประธาน

พักการประชุมเปนเวลา 30 นาที เพ� อรอ

สมาชิก ดานนายชวนอนุญาตใหพักเพียง 

15 นาที แตสุดทายไมไดพักการประชุม เน� อง 

จากนายชวนกังวลวาสมาชิกจะลดลงจาก

เดิมไปอีก

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 9,909 

ราย เสียชีวิต 22 คน “สธ.” เผยไทยผาน 

การระบาดสูงสุดจากสายพันธุ โอมิครอนแลว                                                                 

ชี้ผูปวยเพิ่มยังแตะหลักหม� น เหตุโอมิครอน                                                            

ติดในครอบครัวงายกวาเดลตา แตอัตราปวย

หนัก-เสียชีวิตคงที่ ถือวาคุมสถานการณอยู 

มั่นใจหากไมมีสายพันธุ ใหมอีกปนี้ โควิดมี

โอกาสเหลือแคโรคประจําถิ่น “ตราด” สั่ง

ปด 3 ตลาดกลางเทศบาล “ภูเก็ต” เรงฉีด

วัคซีนเด็ก 5-11 ป

เม� อวันที่ 4 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 9,909 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 9,676 ราย จาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 9,630 ราย 

คนหาเชิงรุก 46 ราย เรือนจํา 45 ราย เดิน

ทางมาจากตางประเทศ 188 ราย ทําใหมี

ยอดผูติดเชื้อสะสม 2,475,632 ราย หาย

ปวยเพิ่ม 7,827 ราย ทําใหมียอดหายปวย

สะสม 2,366,909 ราย อยูระหวางรักษา 

86,473 ราย อาการหนัก 516 ราย

‘ปูติน’ พบ ‘สี’ 

ผนึกกําลังฉะสหรัฐ

เคาะงบ 1 หม� นล.

พัฒนาอีสาน

‘ลูกนอง’ รอคําสั่งจนทอ

เกียกกาย • “ธีรัจชัย” ยันการตรวจสอบ 

“สุชัชวีร” เพราะประธาน กมธ.ป.ป.ช.ไดรับ

แจงมานานแลว แตไมรูทําไมหยิบมาชวง

นี้ เผยสัปดาหหนาขอถอนตัวเพ� อปองกัน

ขอครหา “อิสระ” ซัดออฟไซดเกินงาม อาจ

ถูกมองมีพฤติกรรมชนเเลวหนี  “สุชัชวีร” 

พรอมใหตรวจสอบ รับภรรยารวยกวาและ

ใหกําลังใจเร� องนี้

เม� อวันศุกรที่  4 ก.พ. นายธีรัจชัย                        

พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล 

(ก.ก.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการปอง 

กันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สภาผูแทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงผล

การประชุม กมธ.ถึงเร� องรองเรียนนายสุชัช                                                           

วีร สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ อดีตอธิการ 

บดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (สจล.) วาที่ผูสมัครผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ของพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) มีเหตุอันควรสงสัย

วาทุจริตตอหนาที่และร่ํารวยผิดปกติวา 

ประธาน กมธ.ไดรับเร� องจากผูรองเรียนมา

นานแลว สวนจะเปนใครไมทราบ เพราะ

ประธานรับเร� องไว จากน้ันไดพูดคุยรวมกัน

กอนนําเขาสูวาระการประชุมของ กมธ. เม� อ

วันที่ 3 ก.พ.

นายธีรัจชัยระบุวา จากการสอบสวน

เบื้องตนในเอกสารของผูรองเรียนมีขอมูล

การเขารับตําแหน�งอธิการบดี สจล.ของนาย

สุชัชวีร เม� อวันที่ 2 ต.ค.2558 จากนั้น

ย� นบัญชีทรัพยสินเม� อวันที่ 18 ก.พ.2559 

ปรากฏมีทรัพยสินประมาณ 44 ลานบาท 

กระทั่งวันที่ 19 ก.ย.2563 ดํารงตําแหน�ง

อธิการบดีครบ 3 ป นายสุชัชวีรและภรรยา

มีทรัพยสินประมาณ 74 ลานบาท ตอมา

เม� อวันที่ 1 ต.ค.2564 มีทรัพยสินรวมกับ

ภรรยาประมาณ 342 ลานบาท ซึ่งในหนึ่ง

ปหลังนี้มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นประมาณ 267 

ลานบาท

สงขลา • กลุมกอความไมสงบตอบโตวิ

สามัญฯ 3 ศพ วางระเบิด 2 ลูก ชาวบาน

ออกหาปลาเจ็บสาหัส สามเจาหนาที่อีโอดี

ตรวจที่เกิดเหตุเจอบึ้มซ้ํา “บิ๊กปด” สง “บิ๊ก

โจก” บินดวนดูสถานการณ ยันเจาหนาที่ไม

เสียขวัญ

เม� อวันศุกรที่ 4 ก.พ. ยังคงมีความ

ตอเน� องจากสถานการณความไมสงบในจัง 

หวัดชายแดนภาคใตที่จังหวัดสงขลา  หลัง

จากเจาหนาที่เขาปดลอมปะทะกับกลุมนาย

จีรศักดิ์ เพ็งเลาะ ซึ่งเปนกลุมกอความไม

สงบระดับปฏิบัติการ ที่บริเวณโรงเรียนตา

ดีกานูรุลอีมาน และมัสยิดโคกเค็ด พื้นที่ ม.

6 บ.ทาชะมวง ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

โดยมีการวิสามัญฆาตกรรมไป 3 ราย และ

จับได 1 คน คือนายจีรศักดิ์ เพ็งเลาะ 

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ลั่นยังไมมีความสุข

หากสถานการณยังไมเรียบรอย วอนอยา

แตกแยกทุกเรื่องเพื่อให้รัฐบาลมีสมาธิแก้                                                         

ไข พรอมวอนชวยประหยัดพลังงาน “เงิน 

เฟอ” ม.ค.กระฉูดสูงสุดรอบ 8 เดือน เหตุ

ราคาพลังงานถีบตัว

เม� อวันที่ 4 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึง

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลง 

ทุน (บีโอไอ) เม� อวันที่ 3 ก.พ. วาไดพูดถึง

เร� องการลงทุนในอนาคตวาจะสรางรายได                       

ใหกับประเทศไดอยางไร รัฐบาลไมเคยหยุด                                                     

คิดเร� องพวกนี้ ตรงนี้เปนการทํางานในเชิง                                                     

ปฏิรูปโครงสรางทั้งหมด ทั้งระบบงบประ                                                              

มาณ แผนงานโครงการทุกอยางตองโปรง                                                         

ใสในการใชงบประมาณ เพ� อใหเกิดประโยชน

มากที่สุด
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อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9215

อิสรภาพแหงความคิด

สุชัชวีรหนาช� น

ยอมรับเมียรวย

‘ธีรัจชัย’ถอนตัว

ตอบโตวิฯ3ศพ

ลอบวางบึ้ม2ที่

อีโอดี-ปชช.เจ็บ

เงินเฟอกระฉูด

สถิติใหมใน8ด.

พลังงานตนเหตุ

6

3

14

หนา...

หนา...

หนา...

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข เปนประธานในพิธีมอบ

เคร� องฉายรังสีอนุภาคพลังงานสูงชนิดแปรความเขมขนเชิงปริมาตร ณ ศูนยมะเร็ง

เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ โรงพยาบาลรอยเอ็ด

ผมเบ� อประเทศไทย

ไมได เบ� อกับปญหา

ไมได  ตองแกปญหา

ใหกับพวกเขา

ไมวาจะมาอยางไร 

ผมก็สูทุกดอก 

สูกับปญหานะ 

ไมไดสูกับคน

ลั่นสูปญหาทุกดอก!
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2 ในประเทศ

เสรีภาพที่ ไร้ความรับผิดชอบ

จัดการคนตั้งใจฝ่าฝืนมาตรการ

วเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายวันพุ่งพรวดขึ้นนับหมื่น

ราย หลังจากรัฐผ่อนคลายมาตรการให้สมดุลกับ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสถานการณ์ที่ก่ำากึ่ง

ระหว่างใช้มาตรการขอความร่วมมือ ผสมผสานกับการใช้

กฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาคนไทยปฏิบัติส่วนบุคคล

ค่อนข้างดี ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นบางพื้นที่

ซึ่งมีการรวมตัวทำากิจกรรมจำานวนมากในลักษณะที่การ์ด

ตก เกิดเป็นคลัสเตอร์กระจายไปทั่วประเทศอีกครั้งจากโควิด

สายพันธุ์ โอมิครอนที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว เสี่ยงต่อผู้ที่มี

โรคประจำาตัวและไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา 

ด้วยระบบเทสต์แอนด์ โกกลับเจอปัญหาน่าปวดหัวไม่น้อย

จะเห็นได้จากข้อมูลของทางจังหวัดภูเก็ตเอง ที่พบ

ประเด็นปัญหาว่าพบการติดเชื้อในนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้น

ต่อเนื่อง จากเหตุผลที่ว่า นักท่องเที่ยวบางรายขึ้นเครื่องมาโดย

ไม่มี Thailand pass ไม่มีผลการตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 

หรือมีแต่ปลอมแปลงเอกสาร หรือตรวจผิดประเภท (เป็นผล

ตรวจ Antigen Test) เป็นปัญหาที่นอกเหนืออำานาจของจังหวัด

ภูเก็ต อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตยังคงให้ตรวจหาเชื้อนักท่อง

เที่ยวต่างชาติด้วยวิธี RT-PCR ในวันแรกที่เดินทางมาถึงท่า

อากาศยานนานาชาติภูเก็ตต่อไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการ

ตรวจทุกคน 

ในเบื้องต้นได้มีการเสนอไปยังสำานักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทยช่วยกำาชับให้สายการบินของทุกประเทศที่

เดินทางนำานักท่องเที่ยวเข้ามานั้นช่วยกลั่นกรองรายละเอียด

ของเอกสารการตรวจ RT-PCR ก่อนว่าเอกสารถูกต้องหรือ

ไม่ เอกสารปลอมแปลงหรือไม่ ถ้ามีการตรวจมาจริงแสดงว่า

คนที่เข้ามานั้นอาจมารับเชื้อในระหว่างการเดินทางก็ได้ แต่ถ้า

พบว่าเอกสารปลอมแปลงหรือมิได้ตรวจจริง นักท่องเที่ยวขึ้น

เครื่องโดยที่สายการบินไม่ให้ความสำาคัญ ไม่ได้ตรวจสอบอย่าง

ละเอียด จะทำาให้นักท่องเที่ยวนำาเชื้อเข้ามา 

ซึ่งจะตรวจเจอที่สนามบินภูเก็ตอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 1-3 

หลังจากเข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครบวันที่ 5, 6 ตรวจอีกครั้งพบ

สูงถึงร้อยละ 4-5 ถือว่าสูงขึ้นมาก แสดงว่านักท่องเที่ยวเหล่า

นั้นอาจรับเชื้อในพื้นที่ก็ได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนอาจเกิดจากติดเชื้อ

เข้ามา แต่ยังไม่แสดง ยังอยู่ระหว่างการฟักตัวแล้วตรวจไม่เจอ

ในครั้งแรกที่สนามบิน พอมาตรวจเจอครั้งที่ 2 ในวันที่ 5, 6 

เป็นไปได้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดเชื้อต้องส่งเข้าไป

รักษา กระทบเป็นปัญหาลูกโซ่ ต้องหา Hotel Isolation room 

หรือ Hospitel มากขึ้น

นอกจากนั้นยังเจอปัญหาจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปอยู่

ในโรงแรมเหล่านี้โวยวายและเขียนข้อความที่ตีความว่าอยู่ใน

พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มีการจำากัดเสรีภาพ ซึ่งมาตรการดูแลคน

ไทยกับต่างชาติต่างกัน คนไทยถ้าติดเชื้อต้องเข้าโรงพยาบาล 

เมื่อต่างชาติติดเชื้อนำาเข้า Hospitel ต้องถูกจำากัดพื้นที่ ไม่ให้

เร่ร่อนบนถนนตามสถานที่ต่างๆ เขาเขียนเปรียบเปรยว่าเรา

ไปจำากัดสิทธิเสรีภาพ จึงพบปัญหาการติดเชื้อที่ต้องนำานักท่อง

เที่ยวเข้าสู่การรักษา ที่ต้องกัน โฮเทล รูม ไอโซเลชั่น ไว้ร้อย

ละ 50 ซึ่งหากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจไม่เพียงพอ 

เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รัฐต้องปรับมาตรการ

ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อกฎถูกแหก

เพราะคนที่ ไม่เคารพกฎ อ้างความเป็นสากลเรื่องสิทธิ

เสรีภาพโดยไร้สำานึกความรับผิดชอบ จำาเป็นที่ต้องตักเตือน 

และเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้ามาในประเทศมากกว่า

นี้ โดยเฉพาะกรณีของการปลอมแปลงเอกสาร การไม่ยอม

กักตัวเมื่อติดเชื้อ การไม่สวมหน้ากากอนามัย เพราะนักท่อง

เที่ยวไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือพลเมืองของรัฐนั้น ถ้าระดับนโยบาย

ไม่เร่งจัดการ ผู้ปฏิบัติก็คงได้แต่ไล่ตามแก้ปัญหาแบบรายวัน.

ในส่วนของกฎหมายลูกส่วนตัวก็อยากให้จบได้เร็วตาม

กำาหนดการที่กำาหนดไว้ ถ้าล่มอยู่แบบนี้ก็ไปไม่ได้ จะบอกว่า

เป็นความรับผิดชอบของนายกฯ คนเดียวคงไม่ใช่ เป็นความรับ

ผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล อะไรก็ตามหากร่วม

มือกัน ทุกอย่างก็ไปได้หมด ทุกคนอยากจะเลือกตั้งหรือไม่ ถ้า

อยากเลือกตั้งก็ต้องทำาให้กฎหมายลูกเสร็จ โดยสภาต้องไม่ล่ม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ะยองมีบทเรียน....ที่ติดตรึงเป็นความทรงจำาอันเลวร้าย 

จากช่วงเวลาการเปลี่ยนประเทศสู่การเป็นอุตสาหกรรม

เมื่อต้นทศวรรษ พ.ศ.2530 เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยี

ยังไม่ก้าวหน้าและอุตสาหกรรมไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนัก 

กระบวนการเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้คนในระยองและ

ภาคตะวันออกบางส่วน จึงเผชิญปัญหามลพิษ ปัญหาสุขภาพ และ

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมรุนแรง! 

ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยน

ไปได้เบียดขับผู้คนท้องถิ่น ที่เคยมีส่วน

ร่วมในใจกลางเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้กลาย

เป็น “คนชายขอบ” ไร้ความหมายไป! การ

เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมยุคนั้นทำาลายฐาน

สังคมเศรษฐกิจ พื้นที่ของชีวิต เปลี่ยน

ทะเลและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ร่มรื่น-อุดม

สมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่แปดเปื้อนมลพิษ 

คุณภาพชีวิตตกต่ำาย่ำาแย่! เมืองเกษตรกรรม

ชายทะเลระยอง กลายเป็นตำานานการ

ทำาลายสิ่งแวดล้อม-คุณภาพชีวิต ผุดเรื่อง

ราวการต่อต้าน-ต่อสู้กับการเข้ามาของ

เศรษฐกิจสังคมใหม่หลากรูปแบบ มีผลรวม

ที่บันทึกเป็นความสูญเสียมากมายในการ

เปลี่ยนผ่านครั้งกระนั้น! 

ต่อมาการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเป็น

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นกว่า 4 ทศวรรษที่

ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนและชุมชนค่อยๆ ปรับตัวอยู่ร่วมกันระหว่าง

ท้องถิ่นพื้นบ้านเกษตรกรรม ในความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

มาตลอด ผ่านกาลเวลามาถึงวันนี้บาดแผลของระยองค่อยๆ ลบ

เลือน ผู้คนปรับตัวรับความเคยชินก้าวไปกับความเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรม เมื่อเผชิญปัญหาขึ้น ก็มีพัฒนาการในการจัดการ

ปัญหาแก้ไขปัญหาและเยียวยาดูแลไปตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น แต่คง

ต้องไม่ลืมว่าความทรงจำาเก่าๆ ช่วงทศวรรษ พ.ศ.2530 ถึง 2550 

ที่ผ่านมา ยังฝังความทุกข์เจ็บปวดไม่น้อยทีเดียว แม้กาลเวลาผ่าน

เลยไปนานแล้วก็ตาม!

โชคดีที่เมื่อต้นทศวรรษ พ.ศ.2560 จังหวัดระยอง ชลบุรี 

และฉะเชิงเทรา ได้รับการประกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรม

แบบเดิมเข้าสู่โลกอุตสาหกรรม-การลงทุนยุคใหม่ในโครงการอีอี

ซี หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นโครงการที่มุ่งยกระดับ

ความก้าวหน้าใหม่ให้ประเทศมีศักยภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกยุคใหม่ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าจาก

นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารยุคใหม่ มีการลงทุน-การ

ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการ

ใช้ทรัพยากรแบบทำาลายล้าง พูดง่ายๆ ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

สะอาดมีประสิทธิภาพสูง มีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่ก่อมลภาวะ 

และไม่บริโภคทรัพยากรในการผลิตและบริการอย่างบ้าคลั่งเฉก

เช่นโลกของอุตสาหกรรมเก่า รวมทั้งความก้าวหน้าของการสื่อสาร

ที่เข้าสู่สังคมดิจิทัลที่เกิดขึ้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย-ลดการ

บริโภคทรัพยากรแล้ว ยังช่วยปรับสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมด้วย เรียกว่าความก้าวหน้าใหม่

เกือบทุกมิติที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจการลงทุนในโครงการนี้ สร้าง

ผลรวมการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อผู้คนทุกชีวิตในสังคม สร้างความ

ก้าวหน้าให้ประโยชน์แบบถ้วนทั่วกับสังคมเศรษฐกิจจากท้องถิ่นจน

ไปถึงระดับโลกในตัวมันเอง หากมีการปรับสร้างฐานการผลิตและ

บริการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเป้าหมายที่วางไว้!

อย่างไรก็ดี การทำางานยุคใหม่ต้องสื่อสารกับผู้คน-ชาว

บ้านในทุกท้องถิ่น ให้รับรู้มีความเข้าใจ พร้อมที่จะสร้างความ

เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปด้วยกัน การดำาเนินโครงการต่างๆ ต้อง

เข้าใจถึงมิติของถิ่นฐานการก่อตัว-แตกตัว-และเติบโตสู่ความเจริญ

ที่ขยายกว้างออก ต้องชัดเจนในปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือกับท้อง

ถิ่น ต้องเชื่อมประสานสร้างความเข้าใจที่ไม่ก่อความรู้สึกแบบ “เฝ้า

ระวังคนภายนอก” จากคนในชุมชน 

ความเชื่อถือไว้วางใจ (TRUST) ของผู้ลงทุน-ประกอบการ

กับคนในท้องถิ่นนั้นสำาคัญมาก ถ้าเปิดประตูความเข้าใจ-ความเชื่อ

ถือไว้วางใจได้ ความร่วมมือ-ร่วมใจก็จะเกิด นี่คือหลักสำาคัญของ

การเข้าถึงและการทำางานกับชุมชน ที่เป็นกระบวนการทำางานที่

สร้างเสริมความเสมอภาคเท่าเทียม นำาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย! 

โครงการดีๆ หลายโครงการต้องล้มไป-เกิด

ขึ้นไม่ได้ เพราะขาดการสร้างความเข้าใจกับ

ผู้คนในชุมชน มีความเคลื่อนไหวที่ปกปิด-

ไม่เปิดกว้าง ปล่อยให้ผู้คน-สังคมท้องถิ่น

จินตนาการกันไปต่างๆ นานา จากบาดแผล

ที่เคยประสบมา จนก่อรูปเป็นกระแสต่อต้าน

และล้มพับไปในที่สุด นี่คือความเสียหาย

มหาศาลจากความมักง่าย มองไม่เห็นหัวคน

ท้องถิ่นของพวกมักง่ายหูเบา-คับแคบ-ตาดู

ดาว เท้าไม่ติดดิน!!!

วันนี้ทะเลระยองก็ต้องเผชิญวิกฤต

เข้าอีก จากบริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์

นิ่ง จำากัด (SPRC) กรณีที่ทำาให้น้ำามันดิบ

ราวสี่แสนลิตรรั่วลงสู่ทะเลและชายฝั่งทะเล

ระยอง! จนต้องใช้ผู้คนและหน่วยงานจาก

ภาครัฐ เอกชน กองทัพ และอาสาสมัคร

ระดมกู้วิกฤตครั้งนี้มานานกว่าสัปดาห์แล้ว 

ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง-ผู้

ประกอบการทุกภาคส่วนของจังหวัด ร่วมทวงถามความรับผิดชอบ

และมาตรการเยียวยาจากบริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด 

(SPRC)  พร้อมกับกระตุ้นให้เร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งทาง

ตรง-ทางอ้อม รวมทั้งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด และเร่ง

สร้างความเชื่อมั่นคืนให้ท้องถิ่นโดยเร็วที่สุด นี่ก็เป็นความบอบช้ำา

อีกกรณีหนึ่ง ที่เกิดจากโลกของการประกอบการยุคเก่า ที่คงต้องเร่ง

ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ให้ก้าวหน้าทันโลก ไม่เป็นผู้ก่อมลพิษส่งผล

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในกระแสความก้าวหน้าของยุคสมัย!.

ถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ก่อนและหลังการเดินทางไป พูดคุยสันติสุข 

ระหว่าง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุย

ฝ่ายไทย ในฐานะตัวแทนรัฐบาล กับ นายหิพนี มะเระ (อิหม่าม

บันนังสตา) ผู้เป็นตัวแทนขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น 

โดยมีรัฐบาลมาเลเซียทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวกของการ 

พูดคุย ครั้งนี้ ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง เพราะ แนวรบทาง

ทิศใต้ยังรุนแรงเหมือนเดิม 

โดยเฉพาะการที่ 

แนวร่วม ขบวนการแบ่ง

แยกดินแดนบีอาร์เอ็นได้

เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่

เขตเทศบาลนครยะลา ซึ่ง

เป็นพื้นที่ ไข่แดง เป็นหัว

เมือง เศรษฐกิจ 1 ใน 7 หัว

เมืองที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า มีนโยบายในการป้องกันมิให้มีการ

ก่อการร้ายเกิดขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า กว่า 2 ปีที่พื้นที่ ไข่แดง 

ของ ยะลา ไม่มีการก่อเหตุ แต่...แล้วในวันที่ 29 มกราคม ก่อน

วัน ตรุษจีน เพียง 2 วัน แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ก็

ทำาการก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ไข่แดง ในเขตเทศบาลนคร

ยะลา ด้วยการ โจมตี ด้วยระเบิดแสวงเครื่องขนาด

เล็ก จำานวน 20 กว่าจุดในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

และแม้ว่าความเสียหายจาก ระเบิดแสวงเครื่อง 

จะไม่ได้สร้างความเสียหายทั้งในแง่ของ ชีวิตและ

ทรัพย์สิน มากนัก เพราะมีประชาชนที่ได้รับบาด

เจ็บเพียงคนเดียว แต่ในแง่ของ จิตวิทยามวลชน 

ได้รับความเสียหายหนักมาก เพราะเป็นการสูญเสีย

ความมั่นใจในความปลอดภัย สูญเสียความเชื่อมั่น

ในการทำางานของเจ้าหน้าที่ ในขณะเดียวกัน เจ้า

หน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น ทหาร 

หรือ ตำารวจ และ ปกครอง ที่ บูรณาการ ในการ

ทำาหน้าที่รักษาความสงบมาด้วยกัน ก็อยู่ในอาการ 

เสียศูนย์ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

และแน่นอนว่า ปฏิบัติการด้วยระเบิด

แสวงเครื่อง 20 กว่าจุดในเขตเทศบาลนครยะลา 

กลายเป็นคำาถามไปยังคณะ พูดคุยสันติสุข ที่มี 

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยตรง ว่าการ พูดคุย ที่

ผ่านมามีประโยชน์ในการทำาให้สถานการณ์ในพื้นที่

ดีขึ้นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของความรุนแรง เพราะ 1 ใน 

3 ข้อของการ พูดคุย มาโดยตลอดในเวลา 2 ปีกว่าที่ พล.อ.วัลลภ 

รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ พูดคุย สาระสำาคัญคือการลดความ

รุนแรง และในการ เปิดโต๊ะ เพื่อการ พูดคุย ครั้งล่าสุดเมื่อต้น

เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วัน สาระ ที่สำาคัญของ 1 ใน 3 

ข้อคือการ ลดความรุนแรง 

หลังการ พูดคุย ครั้งนี้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งการแถลงข่าวถึง

ความสำาเร็จและความก้าวหน้าในการ พูดคุย บรรดา กองเชียร ์

ที่เป็น เอ็นจี โอ และ ภาคประชาสังคม ในพื้นที่ ต่างออกมา 

เชียร์ และ ชื่นชม ว่าเป็นความสำาเร็จและเป็นการแก้ปัญหาที่ถูก

ต้องแบบที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้พูดมาหลายปีว่า เราเดินมาถูก

ทางแล้ว นั่นเอง 

ก็ไม่ทราบว่า ระเบิดกว่า 20 จุด ที่เกิดขึ้น หลังการ คาดหวัง 

จากความ สำาเร็จ ของการ พูดคุย ที่กล่าวอ้าง จะทำาให้ใครต่อใคร 

เสียหน้า และ เสียหาย หรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเงียบของคณะ 

พูดคุย ของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ และ กองเชียร์ ที่เป็น เอ็นจี โอ 

และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งคณะ สล.1 สล.2 และ สล.3 ซึ่ง คาด

หวัง ว่า ไฟใต้ จะจบลงด้วยการ พูดคุย เชื่อมั่นว่าการ พูดคุย ที่

ผ่านมาเป็นการ พูดคุย กับ บีอาร์เอ็น ตัวจริง 

วันนี้สิ่งที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคนไทย 

ทั้งประเทศต้องการได้ยินได้ฟังจากปากของ พล.อ.วัลลภ 

รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุย ฝ่ายไทย และ นายหิพนี 

มะเระ หัวหน้า พูดคุย ฝ่าย บีอาร์เอ็น คือการ พูดคุย ที่

เกิดขึ้นเชื่อถือได้หรือไม่ โดยเฉพาะในประเด็นการ ลด

ความรุนแรง ในพื้นที่ เพราะตั้งแต่เกิดระเบิดแบบ ปูพรม 

เมื่อคืนวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีใครออก

มาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งที่หลังการ พูดคุย มีการแถลงข่าวถึง

ความ ก้าวหน้า ของการ พูดคุย ว่าจะร่วมกัน ลดความรุนแรง ที่

เกิดขึ้น และอีกข้อสงสัยหนึ่งของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาว ไทย

พุทธ และ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ 

คณะพูดคุย ของ บีอาร์เอ็น ที่มี นายหิพนี มะเระ เป็นตัวแทนของบี

อาร์เอ็น มีอำานาจในการ สั่งการ ต่อกองกำาลังติดอาวุธที่ เคลื่อนไหว 

และปฏิบัติการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ 

ประเด็นนี้สำาคัญมาก เพราะหากนาย หิพนี มะเระ เป็นเพียง 

หุ่นเชิด ของบีอาร์เอ็น และมาเลเซีย รวมทั้งองค์กรต่างชาติอย่าง เจ

นีวาคอล ก็แสดงว่าการ พูดคุย ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของ ไฟ

ใต้ โดยเฉพาะในแง่ของ ความรุนแรง ที่เป็น หัวใจ ของการดับ ไฟ

ใต้ และ การพูดคุย เป็นเพียง กับดัก ที่ บีอาร์เอ็น ได้ผลประโยชน์

นั่นเอง ดังนั้นวันนี้ พล.อ.วัลลภ ต้องถามนาย หิพนี มะเระ ถึง

ประเด็นของการมีอำานาจในการ สั่งการ ต่อกองกำาลังติดอาวุธของบี

อาร์เอ็นได้หรือไม่ เพื่อให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคนทั้ง

ประเทศได้รับรู้ 

อีกประเด็นที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่ต้อง หยิบยก มาเขียน

ถึง คือเรื่องความรุนแรงที่ มาโงระนะ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ 

จ.นราธิวาส ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 ได้มีการปิดล้อม

ตรวจค้น แนวร่วม ที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลและจบลง

ในฉากเดิมๆ เหมือนกับทุกเหตุการณ์ที่มีการ ปิดล้อมตรวจค้น คือ

การ วิสามัญฆาตกรรม ที่เกิดขึ้นอีก 2 ศพ ซึ่งก็เป็น 2 ศพล่าสุดที่

ไม่ใช่ 2 ศพสุดท้ายของกองกำาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

และก็เป็นฉากเดิมๆ อีกเหมือนกันคือ ทั้ง 2 ศพมีการ

ประกอบพิธีศพเพื่อให้เป็นแบบอย่างของ นักรบผู้พลีชีพ มีการ

เคารพศพแบบ เจ้าหน้าที่รัฐ มีการ สรรเสริญ เยี่ยง วีรบุรุษ มี

ผู้คนเข้าร่วมแห่แหนและตะโกนปลุกเร้า ซึ่งเป็นอารมณ์ของความ

โกรธแค้น ไม่ยอมรับการ วิสามัญ ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น

บรรยากาศเดิมๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปีที่ 3 ของการใช้นโยบาย วิสามัญ 

กับ แนวร่วม ที่ไม่ยอมมอบตัว 

ผู้เขียนนำาเรื่องความรุนแรงด้วยการ วิสามัญ แนวร่วม

ขบวนการบีอาร์เอ็นมาโดยตลอดว่า แม้การ วิสามัญ จะถูกต้อง

ตาม กฎหมาย แต่เป็นความ ถูกต้อง ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาความ

รุนแรงและไม่ใช่แนวทางที่จะดับ ไฟใต้ อย่างแน่นอน ซึ่งการใช้

นโยบาย วิสามัญ ตั้งแต่ยุคของ พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็น

แม่ทัพภาค 4 เป็นต้นมา เป็นการสร้างความไม่พอใจ ความ

เกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐของกลุ่มผู้สูญเสีย และถูกบีอาร์เอ็นนำา

ไปใช้ประโยชน์ในการ ปลุกระดม นำามวลชนเข้าสู่

ขบวนการ และองค์กรต่างประเทศก็นำาไปเป็นข้อ

อ้างในการเข้ามา แทรกแซง ปัญหาความไม่สงบ

ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ที่จะได้ประโยชน์

คือ บีอาร์เอ็น ไม่ใช่ประเทศไทย และคนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

และการ วิสามัญ แนวร่วมที่ บาโงระนะ วัน

นี้มีการ เคลื่อนไหว จาก กลุ่มคน และ องค์กร ต่างๆ 

อย่างหนักหน่วง เป็นระบบซึ่งอาจจะเป็นการวางแผน

เพื่อการ เคลื่อนไหว ที่มีผู้ บงการ อยู่เบื้องหลัง หรือ

ไม่ก็อาจจะเป็นไปตามธรรมชาติ ที่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง

ของการ ไม่อดทน ต่อไป ก็จะมีการ ลุกขึ้น เพื่อการ

เรียกร้องและการต่อสู้ ที่ชัดเจนคือการออกมาเรียก

ร้องของกลุ่ม ผู้นำาศาสนา ต่อ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ที่มีความเห็นว่าการ วิสามัญ ต่อ แนวร่วม 

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็ ไม่ใช่วิธีการยุติ

ความรุนแรง และอาจจะทำาให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น 

ซึ่งการเรียกร้องต่อ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในครั้ง

นี้ มองได้ 2 ประเด็น 1.คือการใช้นโยบาย วิสามัญ 

ของเจ้าหน้าที่ต่อ แนวร่วม กว่า 3 ปี กลายเป็น ฟางเส้นสุดท้าย 

ของคนในพื้นที่ 2.เป็น กลยุทธ์ ของบีอาร์เอ็น ที่ให้ ศาสนา เป็น 

เครื่องมือ เพื่อเปิดเกมรุกในการ สกัด การใช้นโยบาย วิสามัญ 

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพราะบีอาร์เอ็นรู้ดีว่า จุดอ่อน 

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าคือเรื่อง ศาสนา 

ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของสถานการณ์ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ใน พ.ศ.2565 และใน 18 ปีของ ไฟใต้ ระลอก

ใหม่ ที่มองไปทางไหนก็ยัง มืดมน ไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้

เห็น.

เมือง ไม้ขม รายงาน

ยุทธการที่ ‘บาโงระนะ’ หรือจะกลายเป็น ‘ฟางเส้นสุดท้าย’ 

นโยบาย ‘วิสามัญฆาตกรรม’ ในชายแดนใต้ 

ส

ตั ร

การปรับตัวเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของสังคมระยอง!!!

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

ริ่มมีข้อสงสัย เริ่มมีคำ�ถ�ม เหตุไฉนคำ�สั่งแต่งตั้ง “สีก�กี” 

เกือบทุกๆ ครั้ง ถึงไม่ค่อยเป็นไปตามกรอบ ตามกติกาที่

กำาหนดออกมา จนทำาให้ตำารวจที่ต่างรอลุ้น รอฟัง อนาคต

การทำางานของตัวเอง

ระส่ำา!!! 

ไม่เป็นอันทำางานทุกที ที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายทุกระดับ

แม้ในช่วง 2-3 ปีมานี้ “ผู้มีอำานาจ” จะจัดทำาบัญชีแต่งตั้ง

โยกย้ายแต่ละระดับเป็นไปตามกฎ ตามระเบียบ คณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ที่กำาหนดไว้ ไม่มีการขอเลื่อน ขอขยาย

เวลาเหมือนหลายๆ ปีที่ผ่านมา

แต่ทุกๆ คำาสั่งกว่าจะออกมาก็ยันกันสุดเกจ์ เรียกว่าคลอด

ออกมาให้รับรู้รับทราบกันก็วันที่คำาสั่งมีผล ชนิดที่เตรียมเก็บข้าว

ของไปรายงานตัวกันแทบไม่ทัน

ขนาดปีนี้ “ผบ.ปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ กะจะทิ้งทวนปีสุดท้าย

ก่อนเกษียณอายุราชการแบบสวยหรู ก็ทำาได้เพียงคำาสั่งแต่งตั้ง ผู้

กำากับการ (ผกก.) - รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ที่เสร็จเรียบร้อย 

ประกาศให้เหล่า “นายพัน” รอลุ้น รอดู ได้ชื่นใจกันก่อนที่คำาสั่งจะ

มีผลอยู่หลายวัน

เรียกเสียงชื่นชม เสียงปรบมือกันดังสนั่น “กรมปทุมวัน”  ซึ่ง

ต่างก็วาดฝันไว้สวยหรูว่าการแต่งตั้งปีสุดท้ายของ “ผบ.ปั๊ด” น่าจะ

โสภาสถาพร

สุดท้ายก็เข้าตำารา “ขึ้นต้นเป็นลำาไม้ไผ่ พอเหลาลงไปกลาย

เป็นบ้องกัญชา”

เมื่อถึงคิวแต่งตั้ง “นายพัน” ล็อต 2 ระดับ รองผู้กำากับการ-

สารวัตร ถึงไม่ได้เลื่อน ไม่ได้ขยายระยะเวลาการทำาบัญชีแต่งตั้ง

ออกไป แต่กว่าคำาสั่งจะออกมาให้ได้ยลโฉม ก็เล่นปาไปกลางดึก

ก่อนที่รุ่งเช้าจะเป็นวันที่คำาสั่งมีผล

ลามมาถึงการแต่งตั้งระดับ รองสารวัตร-ผบ.หมู่ ที่กำาลังทำา

กันอยู่ตอนนี้ก็เข้าอีหรอบเดียวกัน

ตามกรอบ ตามเวลาที่ ผบ.ปั๊ด กำาหนดไว้...

“การแต่งตั้งข้าราชการตำารวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ 

จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.65  โดยคำาสั่ง

แต่งตั้งมีผลบังคับใช้พร้อมกันภายใน 7 ก.พ.65 เพื่อเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ 

พ.ศ.2563”

ตอนนี้ผ่านเส้นชัยที่คำาสั่งต้องเสร็จภายในวันที่ 31  ม.ค.65 

มาหลายวัน บรรยากาศต่างๆ ยังดูเงียบ ดูอึมครึม ดูท่าต้องรอกัน

สุดเกจ์เหมือนเดิม

ได้คุยกับเหล่าสีกากีหลายคนก็บอกเข้าใจธรรมชาติการแต่ง

ตั้ง “ตำารวจ” ที่จะช้าทุกปี ไม่มีปีไหนจะเร็ว หรือจะทันตามกำาหนด 

เพราะระดับ สารวัตรขึ้นไปเก้าอี้มีน้อย คนต้องการตำาแหน่งมีเยอะ 

เช่นเดียวกับ รอง สว.-ชั้นประทวน มีแต่คนขอย้ายกลับบ้าน จน

บาง บช.คนทะลัก บาง บช.ก็แทบจะร้าง   โดยเฉพาะ “นครบาล” 

กำาลังพลติดลบมาหลายปี

“ลูกน้อง” ต่างเข้าใจหัวอก “นาย” ที่ต้องทำาบัญชีทุกคน  แต่

หลายคนก็อยากให้ “นาย” เข้าใจหัวอก “ลูกน้อง” ปัญหาต่างๆ ทั้ง

ระดับนายพัน ทั้งระดับชั้นประทวน มีทุกปี ทำาไมไม่เผื่อเวลาไว้ตั้ง

แต่เนิ่นๆ คำาสั่งจะได้ออกทันตรงตามกรอบเวลา

ไม่ปล่อยให้ลูกน้องระส่ำาระสาย ทดท้อ ไม่เป็นอันทำางาน

ทำาการ แล้วอย่างนี้จะไปมีขวัญกำาลังใจดูแลประชาชนได้อย่างไร.

‘ลูกน้อง’ รอคำ�สั่งจนท้อ

เ

ตีตกรายงานขุดคลองไทย

บทสะท้อน ‘โกดังช�บู’

ฟซบุ๊ก” ไม่เคยฆ่�ใคร

มีแต่ “คนโพสต์” เฟซบุ๊กเท่านั้น ที่ “ฆ่าตัวเอง” หรือ “ชุบชีวิตตัว

เอง” ให้ฟ้ืน!

กรณี “มธุรา อดเหนียว” (แก้ว) เจ้าของร้าน “โกดังชาบู” ตลาดพลู 

เจ้าของวาทะ “กูไม่ปิด ล็อกดาวน์อีก กูก็จะเปิด” เป็นตัวอย่างท่ีดี

เธอไลฟ์สดถึงนายกฯ ร้องห่มร้องไห้ ว่าโควิด ทำาให้เจ๊งเป็นหน้ีสิน สามี

ป่วยซึมเศร้า ต้องดูแลลูกเล็ก ๒ คน คนงานอีก ๗ คน

ไม่ไหวแล้ว...ประกาศ “ปิดกิจการ”!

ไม่ต้องเล่ารายละเอียด เพราะเรื่องของเธอทำา “โซเชียลแตก” ๒-๓ 

วันท่ีผ่านมา

วานซืน “คุณจุติ ไกรฤกษ์” รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ และ “นางพัชรี อาระยะกุล” ปลัดกระทรวงฯ 

ยกคณะไปช่วยแก้ปัญหาให้นางสาวมธุราถึงร้าน

รัฐมนตรีจุติ บอกว่า........ 

“วันน้ี ผมมาในฐานะตัวแทนรัฐบาล เพื่อมาช่วยเหลือประชาชน 

ขณะน้ี รัฐบาลมีโครงการประนอมหน้ี โดยให้ ‘ธนาคารของรัฐและ

เอกชน’ เข้ามาช่วยแก้ปัญหา 

ท้ังน้ี รัฐบาลอยากให้ทุกท่านรู้ว่า ท่านไม่ได้อยู่คนเดียว เราไม่ท้ิงใคร

ไว้ข้างหลัง และพร้อมให้โอกาสคนท่ีทำางานโดยสุจริต เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนจาก

สถานการณ์โควิด-19  ก็จะทำาให้ชีวิตเดินต่อไปได้” 

ผมไล่ดูคลิปท่ีหลายสำานักข่าวเผยแพร่ ทำาให้เข้าใจตัวตนเจ้าของ “โก

ดังชาบู” พอสมควร

คุณมธุรา พูดเก่ง ถ้าปรับคิด-ปรับใช้มุ่งทางค้าขาย “ร้านแตก” เพราะ

ลูกค้าเต็มแน่

มีตัวอย่างจากร้านอาหารแห่งหน่ึง ปัญหาเดียวกับเธอเป๊ะ เขาเกือบ

ฆ่าตัวตาย

แต่เพียงใช้ “ผงมธุรส” เท่าน้ันแหละ วันน้ี “ทำาไม่ทัน”!

คุณมธุราลองปรับใช้ “ผงมธุรส” ดูบ้างซีครับ 

ผมอ่านจาก Sanook News ยาวมาก จะยกมาพอเป็นตัวอย่าง คลิก

ไปอ่านเต็มๆ ได้ท่ี :https://www.sanook.com/news/8511518/ 

คือเมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหน่ึง เล่าเรื่องราวท่ีเขาส่ังอาหาร

ร้านเดิม ๓ วันติดต่อกัน 

ปรากฏว่า ร้านอาหารส่งจดหมาย “เขียนด้วยลายมือ” มาขอบคุณ 

พร้อมแถมส้มมาให้ ข้อความบนจดหมายระบุว่า

“เรียนคุณกาญจน์ค่ะ (ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำาไมถึงจำาชื่อได้ เพราะ

ต้ังแต่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับแกร็บไป  5 วัน ทางร้านมีออร์เดอร์เดียว 

คือของคุณกาญจน์ 555) 

กระดาษแผ่นน้ี ท่ีเขียนข้ึนมาก็แค่อยากขอบคุณ ขอบคุณคุณกาญจน์ท่ี

เปิดโอกาสให้ทางร้านได้เรียนรู้ระบบแกร็บได้มีภาพอาหารไปลงเมนู 

ท่ีสำาคัญได้กำาลังใจดีๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นกำาลังใจเดียวในแต่ละวันช่วงน้ี 

แต่ยังไงก็รู้สึกดี และรู้สึกอยากขอบคุณย่ิงนัก 

ขอบคุณท่ีเปิดบิลแรกให้ในวันท่ี 23 มกราคม  2565 ท่ีผ่านมา และ

อยากขอบคุณอีกคร้ัง ท่ีกลับมาทานต่อในวันท่ี 24 มกราคม 2565 

และต้องขอบคุณอีกคร้ังท่ีกลับมาทานในวันน้ี ขอบคุณจากหัวใจ” 

 PJ Kitchen & PJ Coffee

..........................

ต่อมา ร้าน PJ Kitchen & PJ Coffee  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของร้าน ว่า 

จากพนักงานบริษัท ลาออกจากงานมา เอาเงินท่ีมีมาลงทุนกับร้านท้ังหมด 

เพราะเป็นคนชอบทาน และทานแต่ของดีๆ เลยต้ังใจทำาร้านน้ีข้ึนมา เพื่อ

อยากให้มีร้านดีๆ คุณภาพดีๆ ราคาไม่สูงมาก ลดแลกแจกแถมให้กับเด็กนักเรียน 

คนยากไร้ ต่างๆ นานา 

แต่ตัวเองไม่มีความรู้หรือประสบการณ์อะไรเลยสักอย่างด้านน้ี เอาง่ายๆ 

คือกินเป็นอย่างเดียว ไม่ได้คำานวณ  Fix cost หรือต้นทุนอะไรมาเลย 

จากท่ีคิดว่า จะเอาทุนคืนมาได้ในเดือนท่ี 13 ก็ไม่เป็นเช่นน้ัน 1-2 ปีแรก 

บอกเลยค่ะ เละเทะไปหมด

มีแต่ติดลบ ขาดทุนมาทุกเดือน ค่าแรงและสวัสดิการท่ีจ้างสูง ค่าวัตถุดิบ 

ค่าเช่า ท่ีแบกไว้หมดทุกอย่าง คือขายดีจนจะเจ๊งเคยได้ยินม้ัยคะ 

ปัญหาต่างๆ เข้ามาให้แก้ไขไม่ขาดสาย ล้มลุกคลุกคลาน กว่าอะไรจะลงตัว 

ก็ปามาปีท่ี 3 เร่ิมจะเข้าท่ีเข้าทาง  จากทำาอะไรไม่เป็นก็เร่ิมทำาเป็น 

กลับมีพายุรอบแรก พัดเข้ามา คือฝุ่น PM2.5 จากท่ีเคยขายดี พฤติกรรม

ลูกค้าก็เปล่ียนไป เร่ิมมี Delivery เข้ามา แต่พ่ียังไม่เข้าร่วม 

เพราะรู้ว่าค่า GP มันสูง เราต้องบวกราคาเข้าไปอีก  ไม่อยากผลักภาระ

ไปหาลูกค้า จนขายมาเรื่อยๆ ซ่ึงยังพอขายได้บ้างถึงจะไม่ดีแบบเดิม 

แต่พอพายุระลอก 2 Covid-19 รอบ 1 อันน้ีหนักเลย ร้านถูกปิด รายได้

ไม่มี แต่ค่าใช้จ่ายยังเดิน

ค่าแรง ค่ากิน ค่าท่ีพักของเด็กในร้าน และของตัวเองยังเดิน ไม่มีเงิน

หมุน พยายามหาเงินมาท้ังกู้และรับพวกเน้ือย่างมาป้ิงขายหน้าร้านกำาไรไม้ละ 2 

บาท เพื่อจ่ายให้เด็ก 

ตัวเองไม่ต้องพูดถึง ตลอด 6 ปีน้ี ไม่เคยได้พักและไม่เคยมีเงินเดือน 

หลังจากน้ัน เร่ิมกลับมาเปิดร้านขายอาหารปกติในร้าน แต่แบบ Take 

away เท่าน้ัน สถานการณ์ก็ยังไม่ดีข้ึน 

จากท่ีไม่อยากเข้าร่วมพวก Delivery ต่างๆ ก็เร่ิมสมัคร Line Man, Grab 

ดู แต่ไม่เข้าร่วม GP  เพราะไม่อยากปรับราคาอาหารข้ึน 

ของ Line Man สามารถขายได้เลย แต่ของ  Grab แจ้งว่าต้องมี Sales 

ติดต่อกลับมา จนผ่านมา  2 ปีกว่า เชื่อม้ัยคะ ว่าไม่มี Order สักรายการเดียวจาก  

Delivery ทาง Grab ก็ไม่ติดต่อมา

ซ่ึงสถานการณ์ทางร้านมันมีแต่เลวร้ายลง ปัญหารุมเร้ามาทุกทาง ต้องหา

กู้หน้ียืมสินมาทุกช่องทางเพื่อพยุงร้านไว้ให้ได้ 

ยอมรับว่า เคยคิดจบชีวิตตัวเองหลายคร้ัง แบบไปต่อไม่ไหวแล้ว อายุก็

มากข้ึน สมัครงานท่ีไหนก็ลำาบาก มีโรคประจำาตัวอีก 

มองไม่เห็นทางออก ไร้การเยียวยา ย่ิงพอมี  Covid-19 รอบ 2, 3, 4 มา

อีก มันเหมือนฉายหนังซ้ำาๆ วนอยู่แบบเดิม 

วัตถุดิบก็ข้ึนราคาหนักมาก ย่ิงพยายามด้ินรนต่อสู้ มันย่ิงรัดตัว แต่พอหัน

มามองข้างหลัง ก็ได้สติว่าเราไม่สามารถท้ิงใครไว้ข้างหลังได้สักคน T’’T 

เลยกัดฟันลุกข้ึนสู้อีกรอบ ทำาลายความคิดตัวเอง ไม่เอาคำาพูดคนท่ีคอย

บ่ันทอนใจเรามาทำาร้ายเราอีก

พ่ีเคยได้ยินลูกค้าเคยบ่นเรื่องอาหารว่าแพง เอาร้านพ่ีไปเปรียบร้านข้าง

ทาง ต่างๆ นานา ยอมรับว่าเสียใจและเป็นแผลในใจถึงทุกวันน้ี 

หลายคนบอกว่า ลูกค้าเค้าไม่รู้ว่าค่าเช่าพ่ีก่ีหมื่น ค่าเด็กในร้านคนละก่ีหมื่น 

เค้าไม่รู้ว่าพ่ีใช้เน้ือสัตว์อนามัยทุกอย่าง 

ผักปลอดสารพิษออร์แกนิก ข้าวหอมมะลิแท้  100% ท่ีดีมากๆ ซ่ึงร้าน

ใหญ่ๆ ยังไม่กล้าใช้ ไข่ไก่ต้องมีตราประทับอนามัยเท่าน้ัน 

ใช่ค่ะ ลูกค้าไม่รู้ แต่พ่ีรู้ พ่ีอยากให้ลูกค้าพ่ีกินของดีๆ  แบบท่ีพ่ีกิน พ่ีไม่ได้

อยากขายเฉพาะลูกค้าขาจร แต่พ่ีอยากให้ลูกค้าพ่ีกินแล้วกลับมาใหม่ 

ถึงแม้ว่า ต้องเพ่ิมราคาข้ึนไปอีกนิดสำาหรับ Delivery ท้ังท่ียังไม่ได้กำาไร

เลย แต่พ่ีต้องการให้มีการระบายสินค้า และเงินหมุนเวียนก่อน 

ถึงแม้ว่า จะไม่อยากผลักภาระไปให้ลูกค้า แต่ตอนน้ีพ่ีเองก็ไม่สามารถ

แบกรับภาระท้ังหมดไว้ท่ีตัวเองคนเดียวเช่นกัน

เลยเข้าร่วมจ่าย GP กับ 2 App น้ีใหม่เมื่อ  22-01-2022 ท่ีผ่านมา 

โดยจะจ่ายค่า GP รวมภาษีท่ี 32.1% และมาจ่ายค่าโฆษณาอีกวันละ 80  

บาท ต่อ App

วันแรกก็มีเพื่อนๆ ช่วยส่ังซ้ือให้ในวันท่ี  22/01/2022 พอวันท่ี 

23/01/2022 พ่ีน่ังรอท้ังวัน ไม่มีสัก Order 2 ทุ่มแล้วพ่ีเลยปิดร้าน 

เดินออกไปแล้ว ประมาณ 2 ทุ่มกับ 4 นาที ได้ยินเสียง Order จาก Grab 

พ่ีกระโดดกอดคอกับแม่ครัว รีบมาไขประตูร้านมาทำาอาหารให้คุณกาญจน์ 

คือแบบดีใจมากๆ ดีใจสุดๆ ทำาผิดทำาถูกก็ไม่รู้ พอมาวันท่ี 24/01/2022 

เวลาเดิม ก็มี Order คุณกาญจน์มาอีกคร้ัง

ถึงเป็น Order เดียวของท้ังวัน ก็ดีใจอีกรอบ ท่ีกลับมาซ้ือใหม่ พอมา

วันท่ี 25-26/01/2022 ก็น่ังรอดู App Refresh ตลอด บอกแม่ครัวว่ารอจนกว่า

วินาทีสุดท้ายของ App ปิดนะ เผื่อคุณกาญจน์จะมาส่ังอีก 

สรุปไม่มีมา 2 วัน ก็มาน่ังคิดว่า เราพลาดอะไรไปนะ อาหารไม่ถูกปาก 

รึเปล่า แพงไปแน่เลย คิดต่างๆ นานา 

และก็ปลอบใจตัวเอง ว่าใครจะมาซ้ือข้าวกินม้ือละ  300 กว่าบาทได้

ทุกม้ือ เลยเร่ิมทำาใจ ว่าทางน้ี สำาหรับพ่ีคงไม่ไหว

เราแบกท้ังหน้าร้านและบน App แบบน้ีไม่ไหวแล้ว  พยายามหาวิธี

อื่น ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

 คืนวันท่ี 26-01-2022 ตรงกับวันพุธ หลังปิดร้าน เพื่อนพ่ีจึงชวนไปไหว้

พระขอพร ‘พระพิฆเนศ’ ท่ีห้วยขวาง พ่ีก็ขอแบบตรงๆ เลยว่า

ถ้าอยากให้พ่ีมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อมีโอกาสได้ช่วยเหลืออีกหลายชีวิตให้

เค้าสามารถเล้ียงปากเล้ียงท้องได้ ขอให้พ่ีกลับมาค้าขายได้ ให้พ่ีช่วยคนท่ีเค้า

ลำาบากได้มีกิน ช่วยส่งลูกค้ากลับมาหาพ่ีเหมือนเดิมได้ม้ัย 

เช้าวันท่ี 27-01-2022 จากปกติไม่มีลูกค้าเลย  พ่ีได้ลูกค้ามา 1 โต๊ะ 4 

ท่าน และช่วงเท่ียงได้ 4-5 คน  และช่วงค่ำาอีก 3-4 คน 

และพอถึงเวลาเดิม 2 ทุ่ม มี 1 Order เดียวของพ่ีเช่นเดิมของคุณ                 

กาญจน์เข้ามา พ่ีเลยรู้สึกต้ืนตันใจแบบอยากเล่าให้คุณกาญจน์ฟัง 

มันน้ำาตาไหลแบบไม่อายเด็กในร้านเลย ดีใจแบบดีใจมากๆ จากไม่เคย

มาสายมู วันน้ีทำาให้พ่ีเชื่อว่า ท่านส่งคุณกาญจน์มาให้พ่ี เพื่อให้พ่ีต้องมีชีวิตอยู่

เพื่อไปดูแลและแบ่งปันให้อีกหลายชีวิต 

พ่ีเลยอยากขอบคุณคุณกาญจน์ ขอบคุณมากๆ ท่ีเหมือนกับให้ชีวิต

ใหม่พ่ี...ให้โอกาสพ่ีไม่คิดส้ัน...และให้โอกาสพ่ีได้ทำาในส่ิงท่ีตัวเองรักและต้ังใจ

ทำาอะไรดีๆ ให้กับอีกหลายๆ คนมากมายต่อไป

สุดท้าย อยากจะบอกคุณกาญจน์ว่า พ่ีคงจะไม่มีอะไรมาตอบแทน

คุณกาญจน์มากไปกว่าน้ี ทำาได้เพียง ‘พ่ีจะไม่ใส่ผงชูรส’ ลงไปในอาหารคุณ

กาญจน์นะคะ

ขอบคุณอีกคร้ังนะคะ”

...........................

“ผงมธุรส” ทำาเองง่ายๆ ไม่ต้องซ้ือหา แค่มีฝีมือ แล้วใส่ใจ, จริงใจ, 

เอาใจใส่, สร้างสายใย และซื่อสัตย์-ภักดีลงไป

แค่น้ีแหละ........

ท่ีคร่ำ�ครวญ “ชีวิตพังเพร�ะก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ล” จะไม่เกิด

ข้ึนอีก!

หลังจากท่ีทางร้านไปขอลูกค้าจากพระมาเมื่อคืนวันพุธท่ีผ่านมา จู่ๆ วัน

น้ีก็ “ครัวแตก” 

มีออร์เดอร์มา ทะลุ 100 ออร์เดอร์ละ ต้องปิดรับออร์เดอร์ไป เพราะทาง

ร้านมีพนักงานเพียงแค่ 3 คนคร่ึง  ด้วยความไม่ต้ังตัวและวัตถุดิบท่ีเตรียมไว้ไม่พอ 

เพราะทางร้านได้เตรียมข้าวไว้เพียง 15 จานเท่าน้ัน ซ่ึงปกติเรามีออร์เดอร์

เพียงวันละ 1 ออร์เดอร์เท่าน้ัน จึงอาจทำาให้ลูกค้าไม่พอใจ 

จึงฝากคำาขอโทษส่งไปถึงลูกค้าด้วยและจะปรับปรุงให้ดีข้ึน พร้อมขอลูกค้า

อย่าโกรธกันนาน และให้โอกาสร้านใหม่อีกคร้ัง 

โดยทางร้านน้ัน จะต้ังใจทำาเมนูทุกเมนูให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ทานอย่าง

ดีท่ีสุด

ก่อนท่ีต่อมา จะมีชาวเน็ตเข้ามาบอกกับทางร้านว่า...

 “ท่ีจู่ๆ ทางร้านก็ออร์เดอร์พุ่ง เพราะมีลูกค้านำาจดหมายของทางร้านไป

แชร์ลงบนทวิตเตอร์น่ันเอง”

........................

ภายหลังท่ียอดออร์เดอร์ถล่มทลาย ทางเพจเฟซบุ๊ก  PJ Kitchen & PJ 

Coffee โพสต์ข้อความถึงคุณกาญจน์ ลูกค้าออร์เดอร์เดียวของวัน ซ่ึงเป็นคนท่ี

เปล่ียนชีวิตเจ้าของร้าน โดยในโพสต์ระบุข้อความว่า...ฯลฯ....

เรียนคุณกาญจน์ค่ะ

“ตอนน้ีปิดร้านเรียบร้อยแล้ว เลยอยากจะมาเขียนพร่ังพรูความรู้สึกและ

คำาขอบคุณท่ีมันยังอยู่ในใจผู้หญิงคนน้ีอีกมากมาย 

อยากจะบอก อยากตะโกนออกไปดังๆ เผื่อคุณกาญจน์จะกลับมาส่ังอีก 

อยากส่งจดหมายน้ีให้ถึงคุณกาญจน์รับรู้ถึงความรู้สึกดีของคนคนนึง ว่า

มันมากมายแค่ไหน วันน้ีได้เขียนไปบ้างแล้วในกระดาษ แต่ไม่ทราบว่าคุณกาญจน์

จะได้รับม้ัย 

ถึงรึเปล่า อ่านออกรึเปล่า เพราะตอนน้ัน มัวแต่ดีใจ  กระดาษก็ไม่มี ปากกา

หมึกก็จะหมด น้ำาตาก็หยดลงไปบนตัวหนังสือ 

อาหารก็ต้องทำา กลัว Grab Riders จะมารอ  มือก็ส่ัน ท้ังรีบ ท้ังลน ตอน

น้ีมีเวลา เลยอยากต้ังใจเขียนถึงคุณกาญจน์ ว่า Order ของคุณกาญจน์ มันมีความ

หมายและช่วยให้คนอีกคนนึงเห็นแสงสว่าง และมีความหวังข้ึนมากมายขนาดไหน 

ดิฉันไม่ได้รู้จักคุณกาญจน์......

ไม่เคยรู้ว่าเป็นใครอยู่ท่ีไหน แต่คิดว่าอายุน่าจะน้อยกว่าดิฉัน ขออนุญาต

แทนตัวเองว่าพ่ีนะคะ 

เร่ิมจากพ่ีเปิดร้าน PJ Kitchen and PJ  Coffee มาเข้าปีท่ี 6 แล้วนะคะ 

“เ

บิ๊กตู่ควันออกหู

สวดอุเทนถวาย

อย่าทำาลายชาติ

ทำ�เนียบรัฐบ�ล • “บ๊ิกตู่” ปร๊ีด

แตกอุเทนถวายยิงปืนข้ึนฟ้า ไล่

สวดยับต้ังแต่ศิษย์เก่าถึงหน่วยงาน

รับผิดชอบสางปัญหา ควันออกหูช้ี

อย่าทำาลายชาติมากกว่าสร้างชาติ  

สร้างตัวอย่างไม่ดีแก่คนรุ่นหลัง 

เม่ือวันศุกร์ ท่ีทำาเนียบ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ให้สัมภาษณ์กรณีเหตุการณ์ยิง

ปืนข้ึนฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตอุเทนถวาย ว่าต้องหาวิธี

การแก้ปัญหาให้ได้ ซ่ึงตอนน้ีต้องมี

กระบวนการตามกฎหมาย ส่ิงเหล่า

น้ีมันควรจะเกิดข้ึนหรือไม่ สถาน

ศึกษามันเกิดอะไรข้ึน และเกิดมา

ต้ังแต่ในอดีตแล้ว หายไปพักหน่ึง

แล้วก็กลับมาใหม่อีก เพราะอะไร 

ประชาชนถูกป้อนอะไรเข้าไปกัน

หรือไม่ จนเคยชินกับความรุนแรง 

ชินกับการใช้อาวุธ ซ่ึงมันไม่เคยเกิด

ข้ึน ส่ิงสำาคัญวันน้ีคือการสร้างการ

รับรู้ทางสังคม

เม่ือถามว่าจะมีการคาด

โทษถึงข้ันปิดสถาบันเลยหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กฎหมาย

มีอยู่แล้ว แต่เรื่องปิดหรือไม่เด๋ียว

ค่อยว่ากันอีกที ส่ิงสำาคัญสุดคือศิษย์

เก่า รุ่นพ่ี  ผู้บริหารสถานศึกษา 

กระทรวงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

จะต้องดูแลแก้ปัญหาน้ี ไม่ใช่นา

ยกฯ จะต้องลงไปแก้ปัญหาอุเทน

ถวายเอง ขอร้องบรรดาศิษย์เก่า

และใหม่พอได้แล้ว

“วันน้ีเราเคยพูดกันไว้ไม่ใช่

หรือว่าอาชีวะสร้างชาติ ถ้าทำา

แบบน้ีจะเรียกว่าอาชีวะสร้างชาติ

หรือไม่ มันทำาลายชาติกันมากกว่า 

ทำาลายสังคม ทำาลายความสงบสุข

เรียบร้อย  สร้างตัวอย่างไม่ดีให้แก่

คนรุ่นหลัง อะไรท่ีไม่ดีไม่ควรทำา

อีก” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ก่อนหน้าน้ี กลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

ได้รวมกลุ่มกันยิงปืนข้ึนฟ้าหลายนัด

ภายในสถาบัน เนื่องในโอกาสฉลอง

วันสถาปนาครบรอบ 88 ปี ก่อน

ถูกนำาคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว

มาเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ 

และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตาม

มาจำานวนมาก โดยล่าสุดเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ สน.ปทุมวันได้ตรวจสอบ

เหตุการณ์และระบุว่ามีบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกว่า 50 คน.

น�ยกฯขอบคุณ‘ว�ด�’ปลดล็อก
ทำ�เนียบรัฐบ�ล • เม่ือวัน

ศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กล่าวถึงกรณีองค์กร

ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 

(World Anti-Doping Agency: 

WADA) ปลดไทยออกจากราย

ช่ือผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎของวา

ดาว่า ท่ีผ่านมาก็มีการดำาเนิน

การและมีการช้ีแจงไปแล้ว 

โดยทำาทุกอย่างตามท่ีวาดา

กำาหนดไว้ ซ่ึงข้อกำาหนดต่างๆ 

ก็ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เขา และการดำาเนินการตาม

ข้อกำาหนดและกฎหมายต่างๆ 

ก็ได้มีการปรึกษากับวาดามา

โดยตลอด ท่ีผ่านมาก็รอให้วา

ดามีการประชุมและปลดล็อก 

ซ่ึงรัฐบาลก็หวังจะได้รับการ

ดูแลกลับมาสู่ภาวะปกติ ซ่ึงวัน

เดียวกันน้ีวาดาก็ได้มีการปลด

ล็อกให้เราเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริ

ชนะ ประจำาสำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี อดีตรองโฆษก

พรรคพลังประชารัฐ กล่าว

ว่า ท่ีผ่านมา Doping Control 

Agency of Thailand (DCAT) 

ได้ดำาเนินการครบถ้วนในการ

ปฏิบัติตามข้อกำาหนด  ทำาให้

ระบบการต่อต้านสารต้องห้าม

มีความสอดคล้องกับ WADA 

2021 คณะกรรมการบริหาร

ของ WADA จึงได้ตัดสินโดย

การเวียนให้มีการลงคะแนน 

ซ่ึงส้ินสุดเม่ือวันท่ี 2 ก.พ.65 

และมีมติให้  DCAT ได้รับ

การปลดออกจากรายชื่อผู้ท่ีไม่

ปฏิบัติตามกฎของ WADA โดย

มีผลทันที

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า 

กรณีดังกล่าวเป็นผลมาจาก

ความมุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหา

ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และประธานคณะกรรมการ

โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ท่ี

ไ ด้ เ ร่ง ติดตามปัญหาอย่าง

ใก ล้ ชิด  จากการประ ชุม

คณะกรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย  (บอร์ด กกท.) 

ไ ด้ กำ า ชั บ ใ ห้ ก า ร กีฬ าแ ห่ ง

ประเทศไทย (กกท.) ติดตาม

เรื่องน้ีให้ได้ผลโดยเร็ว ในขณะ

ท่ีหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่าน

พระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้

สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.

2555  พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 28 

ธันวาคม 2564 และเผยแพร่

ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวัน

ท่ี 30 ธันวาคม 2564  ขณะ

เดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ก็ได้

มอบหมายให้ กกท.เร่งประสาน

ไปยัง WADA เพ่ือช้ีแจงว่า

ประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาข้อ

กฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

เพ่ือให้ปลดล็อกเร่ืองธงชาติ

ไทย

“จะเห็นได้ว่าท้ัง พล.อ. 

ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ 

ใส่ใจและทุ่มเทผลักดันให้เรื่อง

น้ีสำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึง

ทำาให้ ไทยปลดล็อกเร่ืองการ

ห้ามใช้ธงชาติไทย เพลงชาติ

ไทยในกีฬาระดับภูมิภาค ทวีป 

และโลก และไทยจะไม่ถูก

ตัดสิทธ์ิการเสนอตัวเป็นเจ้า

ภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับ

นานาชาติ” น.ส.ทิพานันกล่าว.

บรรยากาศในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำาเค็ม จังหวัดพังงา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้ทำามือเป็นสัญลักษณ์ ไอเลิฟยูส่งผ่านระบบวิดี

โอคอนเฟอเรนซ์เชื่อมสัญญาณจากทำาเนียบรัฐบาล

เมื่อวันศุกร์ เวลา 10.45 น.                                                                 

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภ

ชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำา

หน้าที่ประธานการประชุม 

มีการพิจารณารายงานผล

การพิจารณาศึกษาการขุด

คลองไทยและการพัฒนา

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ใต้ ซึ่ง กมธ.วิสามัญพิจารณา

เสร็จแล้วต่อจากเมื่อวันที่  

21 ม.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังที่  

ส.ส.อภิปรายเรียบร้อย นาย

ศุภชัยได้ ให้ที่ประชุมลงมติ 

แต่ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติไม่

เห็นด้วยกับรายงานของ กมธ.

ด้วยเสียง 144 ต่อ 121 งด

ออกเสียง 53 เสียง ซึ่งถือว่า

รายงานดังกล่าวต้องตกไป

จากนั้น นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย และผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นท้วง

ติงว่า การรายงานของ กมธ.มี

การเขียนไว้ชัดเจนในข้อบังคับ 

ข้อที่ 104 และ105 การที่

ประธานถามสมาชิกว่าจะเห็น

ชอบกับรายงานหรือไม่ การ

ถามแบบนี้มีประเด็นแน่นอน  

สภาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ว่าจะ

สร้างคลองไทยหรือไม่สร้าง

คลองไทย ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ว่า

เรื่องของเทคโนโลยี 5 จีจะเอา

อย่างไร มันไม่ใช่แบบนั้น  ฝ่าย

นิติบัญญัติต้องไม่ก้าวล่วงฝ่าย

บริหาร เขาจึงใช้เป็นข้อสังเกต 

ท่านต้องโหวตเฉพาะข้อสังเกต

เท่านั้น ส่วนรายงานเมื่อ

พิจารณาเสร็จแล้ว สามารถ

นำาไปประกอบการพิจารณา 

รัฐบาลจะเอาไปใช้ก็ได้ ดังนั้น

ขอฝากประธานช่วยพิจารณา 

เพราะหากเรื่องเอนเตอร์เทน

เมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามา หาก

ทั้งสภาไม่เห็นด้วย ที่ศึกษามา

ก็เท่ากับเปล่าประโยชน์

ด้านนายศุภชัยชี้แจงว่า 

เมื่อมีการศึกษาของ กมธ.และ

นำาผลการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุม 

ตามแนวทางปฏิบัติที่นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาถือปฏิบัติ

มา คือจะมีการถามมติ 2 ครั้ง 

โดยครั้งแรกจะเป็นการถาม

ว่าสมาชิกเห็นด้วยกับรายงาน

ที่ กมธ.ศึกษามาหรือไม่ และ

หากไม่เห็นด้วยก็จะไม่โหวตข้อ

สังเกต ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติ

กันมา และหากผู้นำาฝ่ายค้าน

ติดใจก็สามารถนำาไปปรึกษา

กันได้ แต่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว

และเข้าสู่ระเบียบวาระใหม่ไป

เรียบร้อยแล้ว

ด้ า น น า ย สุ ร เ ช ษ ฐ์  

ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล  ในฐานะ

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาการขุด

คลองไทยและการพัฒนาพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภา

ผู้แทนราษฎร แถลงภายหลัง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

มีมติไม่เห็นด้วยกับรายงาน

ผลการศึกษาขุดคลองไทยว่า 

เหตุผลหลักคือการลงทุนขุด

คลองไทยกว่า 2 ล้านล้าน

บาทต้องพิจารณาว่าควรทำา

หรือไม่ ไม่ใช่โหวตเพียงเพราะ

อยากได้การขุดคลองหรือไม่

เท่านั้น และไม่ควรอยู่บนความ

รู้สึกส่วนตัว ดังนั้น ต้องมีการ

ศึกษาอย่างจริงจัง เป็นกลาง 

และละเอียด ว่าใครลงทุน ผล

ตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่  

“ยืนยันว่าพรรคก้าว

ไกลเป็นพรรคเดียวมาตั้งแต่

แรกที่มีจุดยืนชัดเจนมาตลอด

ว่าไม่รับเรื่องนี้ และดีใจที่

ล่าสุดมี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเห็น

ตรงกันกับเรา ส่วนเหตุผลหลัก

ที่เราไม่รับรายงานข้อสังเกต

ของ กมธ.ขุดคลองไทยชุด

นี้ คือการเสนอขุดคลองไทย 

9A ต้องมีการตัดผ่านภูเขาสูง

กว่า 383 เมตร ซึ่งสูงกว่า

ตึกมหานคร ระยะเวลาที่สั้น

ในการร่นคลองอยู่บนพื้นฐาน

ความเป็นจริงหรือไม่ หรืออยู่

บนความฝัน และในการขุด

คลองไทยต้องมีการเวนคืน

ที่ดินจำานวนมาก คิดเป็น 14 

เท่าของเกาะภูเก็ต เราจะทำา

อย่างไร” นายสุรเชษฐ์กล่าว.

เกียกก�ย • สภ�ตีตกร�ยง�นศึกษ�ขุดคลองไทย เพื่อไทยท้วง

โหวตได้เฉพ�ะข้อสังเกต ไม่มีสิทธิ์ชี้ว่�สร้�งหรือไม่สร้�ง ขณะ

ที่ก้�วไกลตีปี๊บนำ�ทัพค้�น ชี้ต้องทบทวนใหม่ศึกษ�อย่�งจริงจัง 

เหตุอน�คตจ่อเป็นน่�นน้ำ�ส�กลในเกมช่วงชิงผลประโยชน์สอง

มห�อำ�น�จ 
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4 บทความ

วิ

ใครจะตอบ

ญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 152 ของฝายคาน ระหวางวันที่ 17-18 ก.พ. ในสวน

ของรัฐบาลนําโดย บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี คงไมตองหวงอะไร เพราะ

ไมไดลงมติในคราวนี้    

และเช่ือว่างานน้ีคงเข้าทางฝ่าย

รัฐบาลได โอกาสชี้แจงผลงานใหชาว                                                     

บานเขาใจ มากกวาเปดพื้นที่ใหฝาย                                                    

คานหวังดิสเครดิต เพราะขอมูลสวน                                                        

ใหญก็เกาและพูดอยูทุกวันแลว

แตสิ่งที่นายกฯ หนักใจมากกวา 

คือการจะชี้แจงอยางไรใหตรงประ 

เด็น เน� องจากญัตติที่ฝายคานเขียนมาคลุมเครือ ไดฟงจาก

ปาก อ.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝายกฎหมาย ระบุหลัง

เขาพบผูนําประเทศวา บางเร� องนายกฯ อานญัตติแลวไมเขา 

ใจ เชนที่เขียนวา การเลือกตั้งยอนยุคไปสูระบบอุปถัมภและ

การใชเงินเปนหลัก “เราไมมีกระทรวงเลือกตั้ง สวน กกต.

เปนผูจัดการเลือกตั้ง อีกทั้งรัฐบาลไมไดเปนผูรับผิดชอบให

มีระบบอุปถัมภหรือใชเงินเปนหลัก จึงเกิดคําถามขึ้นวา ใคร

จะตองตอบเร� องนี้!@”

แหะๆ สรุปฝายคานถามผิด หรือนายกฯ ไมรูจะตอบ

อยางไร (อิอิ) 

                   

90 กวาเปอรเซ็นต 

เปนหนึ่งในฝายตรวจสอบของ

สภาผูแทนราษฎร ไพบูลย นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายช� อและรองหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ ที่พอครบเดือนจะเอา

ผลการโหวตการมาทําหนาที่ ส.ส.ทั้ง

สภามาแถลง พรรคใด ใครมาโหวต

มากสุด พรรคใด ส.ส.กี่คน หายจาก

การโหวตมากที่สุด  

พอจบการแถลงขาว กระเซา

ถามวา ส.ส.ไพบูลย มาโหวตครบ 

100 เปอรเซ็นตหรือเปลา เจาตัวบอกวา ‘ไมได โหวต 100 

เปอรเซ็นต จาก 70 การโหวตในเดือนธันวาคมหรอก แตก็

อยูที่ 90 กวาเปอรเซ็นต เพราะบางทีเราก็อยูในสภา แตมา

กดโหวตไมทัน มันก็มีบาง แหม ขนาดประธานวิปบางทีก็ยัง

โหวตไมครบทั้ง 70 ครั้งเลย!@’ 

แหม! แอบน�าเสียดายๆ นิด ในฐานะฝายตรวจสอบ ถา

โหวตครบ 100 เปอรเซ็นต จะแจวยิ่งกวานี้ (อิอิ)   

    

ชวนซื้อหอมแดง

ผานเทศกาลตรุษจีนไปหมาดๆ ปน้ีลูกบานใหญศรีสะเกษ

อยาง เจกวาง-ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี หอบของแดงๆ สีมงคลของเทศกาลตรุษจีน 

อยาง “หอมแดงศรีสะเกษ” มาแจกเจาหนาที่และส� อมวลชน

ทําเนียบรัฐบาลอีกเชนเคย 

โดยปนี้จัดมา 1 คันรถ น้ําหนัก                                                   

รวม 2 ตัน ซึ่งเปนการชวยอุดหนุน

เกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 15 บาท 

จากราคาจริงท่ีตกตํ่าไมถึงกิโลกรัมละ 

5 บาท เน� องจากประสบปญหานํ้าทวม 

ท้ังน้ี เปนโครงการท่ี รองกวาง                                                        

ทํามาตอเน� อง เพ� อเปนการชวยเหลือ                                                                            

เกษตรกร ซึ่งปท่ีผานมารองกวางก็                                                  

ชวยขาย ชวยประชาสัมพันธ จนกอง 

ทัพเรือติดตอขอซื้อหอมแดงไปประกอบอาหารใหกับกําลังพล

และเพ� อชวยเหลือเกษตรกรถึง 5,000 กิโลกรัมดวย

สวนปนี้เจาตัวบอกยังไมมีใครติดตอมา จึงขอเปนกระ

บอกเสียงประชาสัมพันธ ใหชวยกันอุดหนุนหอมแดงของดี

ศรีสะเกษ และเพ� อชวยเหลือเกษตรกรที่ตองประสบปญหา

ราคาตกต่ําดวย

แหม..สวยแลวยังใจบุญ ยังไงก็ชวยอุดหนุนของดีบาน

เจกวางกันเยอะๆ นะ อิอิ 

   

ดวงแข็ง

ควันหลง วิโรจน ลักขณาอดิ                                                    

ศร ไขกอกจากการเปนผูแทนราษฎร                                                           

ไปบุกงานใหมท่ีทาทายคือ การลงสมัคร

เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผู

วาฯ กทม.) โดยเม� อวันพฤหัสบดีที่

ผานมา (3 ก.พ.) ภายหลังเจาตัวย� น

ใบลาออกกับเจาหนาที่สภา ไดเปดใจ

เลาถึงหนทางที่จะไปโลดแลน

แตกอนจะเลา “วิโรจน” จอม

คุย อดแขวะ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ไม

ได โดย บอกวา “ผมเรียกรองใหประยุทธออกนานมาก แต

ไปๆ มาๆ ผมไปกอนเสียอีก เขานี่ดวงแข็งจริงๆ!@”

แหม ก็กระดูกคนละเบอรอะนะเพ 555.

วิษณุ เครืองาม

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ไพบูลย นิติตะวัน

วิโรจน ลักขณาอดิศร

กฤตยูเครนที่ ไตระดับขึ้นดวยฝมือการปนของสหรัฐฯ นาโต 

โดยมีอังกฤษเปนผูตามหลังในหลายเดือนที่ผานมา ถึงตอนนี้

คลายกับวาสงครามกําลังจะระเบิดในวันในพรุง สหรัฐฯ กับ

พวก โฆษณาปาวรองวารัสเซียจะบุกยูเครน พรอมกับขูวาบุกเม� อไร

จะลงโทษรัสเซียเชิง “ตกนรก” กระทั่งคว่ําบาตรประธานาธิบดีวลา                                                                                     

ดิมีร ปูติน ผูนํารัสเซีย ใชการโฆษณาปาวรองนี้เปนขออาง ทั้ง

สหรัฐฯ และชาตินาโต เรงสงอาวุธยุทธภัณฑเขาหนุนชวยยูเครน

อยางตอเน� อง นับตั้งแตวันที่ 21 ม.ค. ถึงวันที่ 1 ก.พ. สหรัฐฯ ได

ลําเลียงอาวุธเขายูเครนไมต่ํากวา 5 เที่ยวบินแลว ทั้งๆ ที่รัสเซีย

ตอบโตย้ําแลวย้ําอีกวาไมเคยคิดจะรุกรานยูเครน การจัดวางกําลัง 

สับเปลี่ยนกําลังในประเทศ เปนการจัดใหสอดคลองกับสถานการณ 

และถาสหรัฐฯ คว่ําบาตรรัสเซียดังกลาวก็เทากับตัดสัมพันธกัน สวน

รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีบอกวา ตองทําทุกอยางเพ� อผอนคลายสถาน 

การณ การสงอาวุธไปชวย แกปญหาอะไรไมได เยอรมนีจะสงโรง

พยาบาลสนามไปชวย และรับฝกอบรมเจาหนาที่ใหยูเครนดวย 

เม� อสถานการณทวีความตึงเครียด ไบเดนและฝายทหารสหรัฐฯ 

ก็ออกมาย้ําวา สหรัฐฯ จะไมสงทหารเขาไปชวยรบในยูเครน แต

เตรียมทหารไว 8,500 นาย สงไปยุโรปตะวันออกรับศึกรัสเซีย เลขาฯ 

นาโต เจนส สโตลเทนเบิรก ก็แถลงย้ําเชนกันวา นาโตจะไมสงทหาร

เขาชวยรบในยูเครน  เพราะยูเครนไมใชสมาชิกนาโต  

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และนาโตก็ไดจัดการซอมรบทางทะเล

อยางขนานใหญ เริ่มตั้งแตวันที่ 24 ม.ค. เปนเวลา 12 วัน โดยสงกอง

เรือบรรทุกเคร� องบิน โรนัลด เรแกน ซึ่งปกติประจําอยูที่ตะวันออก 

กลางมาประจําในทะเลเมดิเตอรเรเนียน เพ� อคอยระวังการซอมรบใน

ทะเลดํา ซึ่งเรือบรรทุกเคร� องบินเขาไปไมได และเดือน ก.พ. ยังจะ

ซอมรบรวมกับเรือบรรทุกเคร� องบินฝรั่งเศสและอิตาลี คือกลุมเรือ 3 

ชาติพรอมกันที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปน 3 กองเรือบรรทุกเคร� องบิน 

เปนการแสดงแสนยานุภาพหวังสยบรัสเซียดวยกําลัง 

ทามกลางสถานการณตึงเครียดสุดๆ รัสเซียก็มีการปรับและเสริม

กําลังเตรียมรับมือกับการโจมตีของฝายสหรัฐฯ และนาโต ประกาศ

การซอมรบท่ัวดานคร้ังใหญ ต้ังแตทะเลดํา ข้ัวโลกเหนือ ทะเลเมดิเตอร 

เรเนียน มาสูเบลารุสซึ่งมีชายแดนติดยูเครนและโปแลนด โดยระดม

กําลังอาวุธจากตะวันออกไกลที่มีระยะทางหางกันรวมหม� นกิโลเมตร 

ใชเรือรบ 140 ลํา เคร� องบิน 60 ลํา กําลังพล 20,000 คน อันเปนการ

ซอมเพ� อเตรียมความพรอมรับมือการรุกของฝายสหรัฐฯ และนาโต ซึ่ง

การซอมรบในเบลารุสจะเริ่มวันที่ 10 ถึง 20 ก.พ. ไบเดนจึงฉวยโอกาส

นี้บอกเซเลนสกีวารัสเซียจะบุกยูเครนเดือน ก.พ.นี้ 

เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ที่เดินตามแนวของไบเดน

มาตั้งแตแรก ไดใหสัมภาษณกับผูส� อขาวเว็บไซตยูเครนเม� อวันที่ 28                                                                                  

ม.ค. แสดงความไมพอใจตอการปนสถานการณตึงเครียดเร� องสงคราม

รัสเซีย-ยูเครนวา แมมีความเปนไปไดที่จะเกิดสงคราม แตสถานการณ

ไมมีการไตระดับมากข้ึน และผลของการปนขาวไดสรางความวิตกแตก

ต� นขึ้นในยูเครน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมาย ป 2021 

GDP ของยูเครนทําสถิติระดับสูง ในเวลาส้ันๆ สามารถดึงดูดการลงทุน

จากตางชาติถึง 6,500 ลานดอลลาร แตมาปนี้ขาวปนเร� องสงคราม

รัสเซีย-ยูเครนทําใหมีเงินทุนตางชาติถอนออกไปถึง 1.25 หม� นลานดอล 

ลาร มิหนําซ้ําผูนําบางชาติยังคงย้ําอยูเร� อยวา “พรุงนี้จะเกิดสงคราม” 

ตอการที่สหรัฐฯ และอังกฤษสั่งถอนเจาหนาที่การทูต เซเลนสกี

ก็แสดงความไมพอใจ เห็นวาเวลานี้ พวกเขาควรจะอยูในยูเครน และ

วา ยูเครนมิใชเรือ “ไททานิก” ยูเครนยังคงมุงไปขางหนา ถานาโตไม

รับยูเครนเขาเปนสมาชิก ยูเครนก็จะสู โดยลําพังดวยการเพิ่มกองทัพ

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

“A New Law Threatens to Strangle Civil Society in 

Thailand, and Beyond/Opinion”

พาดหัวของนิตยสาร NEWSWEEK  ฉบับ  26 ม.ค.2565 

เปนบทความซ่ึงเปนความเห็นของ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอํานวย

การมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งความเห็นนี้เผยแพรไปทั่วโลก 

บทความชี้วา กฎหมายฉบับใหมของไทยคุกคาม มีผลถึง

ขั้นรัดคอภาคประชาสังคมของไทย

ราง พ.ร.บ.การดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงกําไร                                                                                  

พ.ศ. .... ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม� อ 4 

ม.ค.2565 ตามที่ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูเสนอ และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) จะตอง

นําไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 77  ตอไป

ในวันนี้มีองคกรภาคประชาสังคม 19 เครือขาย รวม 

1,861 องคกร ลงช� อคัดคานรางกฎหมายฉบับนี้อยางเปน

เอกภาพกัน ในประวัติศาสตรยังไมเคยมีรางกฎหมายฉบับ

ใดที่องคกรซึ่งมีสวนไดสวนเสียโดยตรง แสดงการคัดคาน

จํานวนมากขนาดนี้ หากถือเปนการสอบ ไมเพียงต่ํากวา

เกณฑเทานั้น แตรัฐบาลไดคะแนนติดลบ

ในที่นี้ อนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรี 

ภาพ วุฒิสภา ซึ่งมี คุณสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ เปนประธาน 

ไดรับมอบหมายจาก กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุมครองผูบริโภค ของวุฒิสภา ใหศึกษาและทําขอ

เสนอแนะ เพ� อดําเนินการตอไป

สาระสําคัญ ของราง พ.ร.บ.ฉบับนี้คืออะไร

1.ตามมาตรา 19 องคกรไมแสวงกําไร ตองเปดเผย

ขอมูล ตางๆ ทั้งช� อ วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน แหลงทุน  

ผูรับผิดชอบใหหน�วยงานของรัฐ เขาถึงได โดยงาย 

2.ตามมาตรา 20 องคกรตอง ไมดําเนินกิจกรรมที่

กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน   

3.การรับเงินตางประเทศ ตามมาตรา 21 ตองแจง

แหลงทุน จํานวนเงิน บัญชีธนาคาร   

4.ตองแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย

นอกจากนี้ การ ดําเนินกิจกรรม ในราชอาณาจักร ตองได

รับการจดแจงตอผูรับจดแจง มิฉะนั้นจะมีโทษทางอาญา    

ขอเท็จจริง

1.องคกรไมแสวงกําไร สวนใหญ เปนองคกรชุมชนที่เกิด

ขึ้นตามธรรมชาติ ตามความตองการของพื้นที่  ของบุคคล ตาม

บริบทของสภาพแวดลอม เปนการรวมตัวกันทํางานแบบจิตอาสา 

กลาวคือ เห็นอะไรควรทํา จะเกาะกลุมกันลงมือทํา โดยเนนไปท่ี

ตัวงาน ไมใชองคกรท่ีตองทํารายงานงบการเงิน ทําธุรกรรมเอกสาร 

ตามระบบราชการ

อยาลืมวา รธน.มาตรา 77 ไมเพียงกําหนดใหการตรากฎหมาย

ทุกฉบับตองฟงความเห็นของผูเก่ียวของเทาน้ัน  แตวรรคแรกของมาตรานี้

ชี้ชัดวา “รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน และยกเลิก หรือปรับปรุง

กฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ”  

2.กฎหมายท่ีมีอยูแลวน้ัน สามารถนํามาใชกับผูทําผิดไดทุกกรรม

ถาองคกรจัดชุมนุมโดยใชความรุนแรง มีทั้งกฎหมายอาญา กฎ                                                                               

หมายการใชอาวุธ พ.ร.บ.การชุมนุมในท่ีสาธารณะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ. 

จราจร และ พ.ร.บ.อ� นๆ สามารถจัดการเอาผิดไดอยูแลว

ถาองคกรมีการทุจริตทางการเงิน มีทั้งกฎหมายอาญา และ

กฎหมายแพงเอาผิดได 

สารพันกฎหมายที่มีอยูแลว จึงสามารถกํากับพฤติกรรมองคกร 

หรือบุคคลในองคกรไดทั้งหมด ไมมีการกระทําใดที่กฎหมายจะเอื้อม

ไปไมถึง

3.ส� อดิจิทัลยุคใหมมีตามากกวาสับปะรด อะไรผิดอะไรพลาด 

ก็อัดเทป อัดคลิป ถายรูปสงสูหนาจอไฟฟาไดอยางฉับพลัน มีอานุภาพ

และความเร็วมากกวาส� อวิทยุ  ส� อโทรทัศน และส� อสิ่งพิมพใดๆ ดวย

ซ้ําไป นี่คือการควบคุมทางสังคมที่ใครก็หามไมได

4.สิ่งที่เรียกวา “ความมั่นคงของรัฐ” ที่ไมมีกรอบเกณฑใดๆ 

นั้น เปนมรดกเผด็จการตั้งแตยุคสงครามเย็น เม� อ 50 ปที่แลว แตยัง

ตกคางมาถึงปจจุบัน

รวมทั้งความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ก็ดุจกัน  เม� อไมมี

คําอธิบายใหเห็นแจมชัดวาเปนพฤติกรรมอะไร ก็เทากับการกระทํานั้น

ขึ้นตอวินิจฉัยของบุคคลที่จะชี้ขาดไปในทิศทางที่ตองการได

องคกรภาคประชาสังคม หรือองคกรไมแสวงกําไร ในประเทศ

มีจํานวนนับพันนับหม� นองคกรที่เกิดขึ้น ทําหนาที่นานาคุณูปการที่เกื้อ 

กูลภาครัฐและภาคประชาชนตลอดมา

กลุมอนุรักษปาศิลาแลง อ.ปว จ.น�าน รวมกันสรางปาชุมชน 

10,125 ไร เขาหัวโลนท่ีถูกบุกรุกจนพินาศดวยการตัดไมทําลายปาและ

ดวยการปลูกพืชเชิงเด่ียว ถูกพลิกฟนคืนชีวิต ปา นํ้า และชีวิตผูคน 

ดวยนํ้ามือของชาวบาน 7 หมูบาน ในวันน้ีนับเปนปาสมบูรณไดเลย

กลุมสัจจะออมทรัพย ที่นําโดยพระสุบิน มณีโต ที่ จ.ตราด 

และที่ดําเนินการในรูปแบบเดียวกันอีกหลายจังหวัด  สามารถชวย

ชาวบานปลดหนี้สินนอกระบบ มีทุนทํามาหากิน มีสัมมาชีพ พลิก

ชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้นในทุกทองที่

ในชวงโควิดระบาด 2 ปมานี้ ชมรมแพทยชนบท  มูลนิธิชัย

พัฒนา มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิสุขภาพไทย และอีกหลายองคกรไม

แสวงกําไร ตางระดมเงิน จัดหาอุปกรณทางการแพทย จัดหายาฟา

ทะลายโจร จัดหาอาหาร  ชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย ชวย

บรรเทาความเดือดรอนใหประชาชน และชวยลดปญหาสุขภาพให

ชาวบาน ซึ่งตางก็ปฏิบัติการอยูเต็มแผนดิน พวกเขาใชพลังแหงจิต

อาสา ใชจิตใจแหงความเอื้ออาทร โดยไมตองมีกรอบทางกฎหมาย

ใดๆ มาวางไว ไมตองมาจดแจงการดําเนินงาน และไมตองถูก

บังคับใหรายงานสถานะทางการเงิน

เม� อป 2531 ขณะที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประทับ

อยู ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน จ.สกลนคร ดร.สุเมธ 

ตันติเวชกุล ใหสัมภาษณถึง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความ

ทรงจํา” โดยรับสั่งวา “การทํางานในระบบราชการนั้น ก็ดี

อยู แตวาบางสิ่งบางอยางอาจชักชาไมทันกาล เพราะปญ 

หาของประเทศ ปญหาของประชาชน บางอยางเม� อเกิดขึ้น

แลวตองทําเดี๋ยวนั้น  อยางภัยพิบัติของประชาชน ความ

ทุกข ไมมีวันหยุด น้ําทวมไมมีเสาร-อาทิตย เพราะฉะนั้น

ตองการระบบท่ีรวดเร็วฉับพลัน สามารถปฏิบัติงานไดทันใจ 

จึงรับสั่งเดี๋ยวนั้น ใหไปตั้งองคกร NGO ก็เลยมีพระกระแส

รับสั่งใหผมไปจดมูลนิธิชัยพัฒนา เพ� อขจัดปญหาของประ 

เทศ ขจัดทุกขใหประชาชน” 

น่ีคือนํ้าพระทัยของในหลวง ท่ีทรงรับส่ังใหต้ัง NGO ข้ึน

มาดวยพระองคเอง โดยทรงยํ้าใหเห็นวางานท่ีทําใหประชาชน

สามารถทําไดฉับพลันทันที โดยไมตองมีระบบราชการมาขวางก้ัน

ราง พ.ร.บ.การดําเนินการขององคกรไมแสวงกําไร 

พ.ศ. .... ฉบับนี้ จึงเปนภาระพะรุงพะรังที่สรางความยุงยาก

ใหชาวบานมากกวาจะชวยหนุนเสริมใหชุมชนเขมแข็งขึ้น

ตามทิศทางที่ควรจะเปน

ทามกลางโควิดระบาด กระทรวง พม. ซ่ึงมีหนาท่ีไป

จัดรับฟงความเห็นประชาชน จะดําเนินการอยางไรตอไป ให

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ใหไดความเห็นจากทุกภาคสวน ใหมีความเปนกลาง 

ใหเกิดผลตามสภาพท่ีเปนจริง ไมใชทําเปนพิธีกรรมเพ� อใหไดช� อวา 

“ผาน” เปนภาระทาทายท่ี พม. ตองเผชิญและจัดการใหเหมาะสม

ใชหรือไมวา มายาคติของภาครัฐตอบางองคกรที่เปนเครือ

ขายสากล เชน Amnesty International ซ่ึงภาครัฐมองวาเลวราย 

จึงกลายเปนมโนภาพแบบ “เหมารวม” วา NGOs ทั้งหลาย ลวน

อยูในตะกราเดียวกัน จึงสมควรที่จะดับชีพดวยกฎหมายฉบับนี้ 

“เม� อกฎหมายเกิดขึ้นเพ� อตอบสนองความตองการทางการ

เมือง กฎหมายจึงหมดคุณคา ที่จะอํานวยความยุติธรรม ตาม

บทบาทหนาที่ ที่ควรจะเปนของกฎหมาย”.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต 

อุเทนถวาย เปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง 

คลตะวันออก เดิมช� อวา “โรงเรียนชางกอสรางอุเทนถวาย” 

กอตั้งขึ้นโดยเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เม� อวันที่ 1 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2477 และไดเปลี่ยนช� อในป พ.ศ.2533 เปนสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ปจจุบันเปนวิทยา 

เขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปด

สอนในสาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร.

อุเทนถวาย

ใหแข็งแกรง  แสดงวา การแกวิกฤตยูเครน วอชิงตันกับกรุงเคียฟ มี

ความเห็นตางกัน CNN ระบุวา ทางวอชิงตันไมพอใจที่ทางการเคียฟ

โฆษณาลดความรุนแรงของสถานการณลง  

เอเอฟพีรายงานถึงทาทีของรัฐบาลยูเครนที่เห็นวาสถานการณ

ตอนน้ีไมไดหนักหน�วงอยางท่ีสหรัฐฯ กับนาโตโฆษณาปาวรองวา โอเลก

สกี เรซนิคอฟ รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเผยในที่ประชุมสภาวา “จนถึง

ขณะนี้ยังไมมีมูลเหตุใหเช� อวารัสเซียจะจูโจมในเร็วๆ นี้” กองทัพรัส                                                                              

เซียไมไดสงกองกําลังท่ีจะบุกมายังชายแดน “ไมตองหวง นอนใหสบาย

เถอะ ยังไมจําเปนตองเตรียมขาวของ” 

ขณะที่ฮันนา มัลยาร รัฐมนตรีชวยกลาโหม และดมิโทร คูเล 

ยา รัฐมนตรีตางประเทศ ตางก็ระบุเปนเสียงเดียวกันวา จํานวนทหาร

รัสเซียที่ประจําการอยูที่ชายแดนยูเครนไมเพียงพอตอการบุกโจมตี

เต็มรูปแบบ   

ผลจากการปนสถานการณ ทําใหชาวยูเครนเกิดความหวาดหว่ัน

ตอสงคราม พากันสะสมสิ่งของเคร� องใชเตรียมรับสงคราม รายงาน

ระบุวา เริ่มตั้งแตป 2022 ขาวของขึ้นราคาเปนการใหญ คาเงินยูเครน

ตก เกิดเงินเฟออยางรุนแรงถึง 5% แตหลังจากที่ 4 ชาติ ไดเปดการ

ประชุมหารือเพ� อแกปญหายูเครน เม� อวันที่ 26 ม.ค. ในรูปแบบการ

ประชุม “นอรมังดี ฟอรแมต” พิจารณาตามขอตกลงกรุงมินสก คา 

เงินยูเครนจึงดีดตัวขึ้น 

ในการคุยทางโทรศัพทระหวางมาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 

กับเซเลนสกี เม� อวันที่ 28 ม.ค. เซเลนสกีแสดงความพอใจที่ฝรั่งเศส

กับเยอรมนี หัวรถจักรของอียูไดจัดการประชุม “นอรมังดี ฟอรแมต” 

เพ� อลงสูการปฏิบัติตามขอตกลงกรุงมินสกใหไดผลเร็วยิ่งขึ้น และเห็น

วาเปนกาวยางสําคัญที่มุงสูสันติภาพ พรอมกับย้ําวา ขอแตใหดําเนิน

การทางการทูตอยางตอเน� อง สถานการณก็จะผอนคลายลง การประชุม 

นอรมังดี ฟอรแมต เม� อวันที่ 26 ก.พ. แมยังไมปรากฏผลชัดเจน แตก็

กําหนดวาจะมีการประชุมในอีก 2 สัปดาหตอไป 

ในการคุยทางโทรศัพทระหวาง หวัง ยี่ กับบลิงเคน ตามคํานัด

หมายของบลิงเคน เม� อวันที่ 27 ม.ค. ซึ่งบลิงเคนขอใหหวัง ยี่ มนตรี

แหงรัฐและรัฐมนตรีตางประเทศจีนใชอิทธิพลสงผลสะเทือนตอรัสเซีย

อยาไดกอการรุกรานนั้น หวัง ยี่ย้ําวา การแกปญหายูเครนตองกลับไป

สูโตะเจรจาตามขอตกลงกรุงมินสก ซึ่งขอตกลงนี้ ไดรับการรับรองจาก

คณะมนตรีความม่ันคงยูเอ็น สมควรจะไดรับการปฏิบัติ หวัง ย่ี ยังเตือน

ทุกฝายใหอยูในความสงบ ไมกระตุนใหสถานการณตึงเครียด ปนเร� อง

ใหกลายเปนวิกฤต และยํ้าวา ความม่ันคงของชาติหน่ึงไมสมควรใชความ

มั่นคงของอีกชาติหนึ่งเปนคาทดแทน ขอเรียกรองเกี่ยวกับการประกัน

ความม่ันคงของรัสเซียท่ีสมเหตุสมผล สมควรไดรับความสนใจและแกไข 

ส� อรัสเซียเผยวา ในการคุยทางโทรศัพทกับ ประธานาธิบดีมาครง

ของฝรั่งเศส เม� อวันที่ 28 ม.ค. ประธานาธิบดีปูตินไดประเมินคําตอบ

ของสหรัฐกับนาโตตอขอเรียกรองหลักประกันความมั่นคงเปนครั้งแรก 

โดยปูตินชี้วา สหรัฐฯ และนาโตมิไดพิจารณาขอสนใจหลักของรัสเซีย

แมแตนอย คือนาโตจะไมรุกคืบไปทางตะวันออก ไมติดต้ังระบบอาวุธ

โจมตีใกลชายแดนรัสเซีย และฐานท่ีต้ังกองทัพนาโตในยุโรปใหถอยกลับ

ไปสูสภาพป 1997 ปูตินยังเนนอีกวา ยูเครนตองเคารพขอตกลงกรุง

มินสกอยางเครงครัด  และเปดการเจรจาโดยตรงกับเขตโดเนสก และ

เขตลูกันสก กําหนดฐานะพิเศษของพวกเขาอยางเปนทางการ ปูติน 

ยังย้ําวา สหรัฐฯ พยายามจะลากรัสเซียลงในปลักแหงสงคราม โดยใช

ยูเครนเปนเคร� องมือ 

นักวิเคราะหสถานการณ ไดชี้ถึงจุดมุงหมายอันแทจริงของ

สหรัฐฯ ท่ีกําหนดเกมการตอสูโดยใชปญหายูเครนเปนเคร� องมือวา สหรัฐฯ 

ไมไดตองการชวยยูเครนอยางแทจริง  แตตองการใชยูเครนเปนเคร� อง               

มือเพ� อการกดดันรัสเซียและยุโรป สหรัฐฯ ไมตองการใหยุโรปอยูใน                                                                               

ภาวะสงบสันติ ไมตองการใหรัสเซียกับยุโรปมีความสัมพันธที่ดี ตอง 

การสรางภาพลักษณของรัสเซียใหมีความน�ากลัว ประเทศตางๆ ใน

ยุโรปจะไดมีความตองการการคุมครองจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

สหรัฐฯ ไมตองการใหยุโรปตองอาศัยพลังงานจากรัสเซีย โดยเฉพาะ

กาซธรรมชาติ จึงไดพยายามขัดขวางโครงการทอกาซนอรดสตรีม 2 

ที่รัสเซียรวมกับเยอรมนีสรางขึ้น ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรี อังเกลา แมร

เคิล ไดยืนหยัดสูมา เพ� อความเปนอิสระของเยอรมนีและชาวยุโรป  

ยิ่งกวานั้น สหรัฐฯ ยังหวังจะเขามาขายกาซในยุโรปแทนรัสเซีย ไดทั้ง

ผลประโยชนและควบคุมยุโรปใหมากยิ่งขึ้น 

การยุใหยูเครนสูรัสเซีย โดยใหความชวยเหลือทางทหาร และ

หนุนใหรับยูเครนเขานาโต เพ� อใชยูเครนเปนปอมปราการในการทะลวง

เขารัสเซีย กระพือขาวรัสเซียจะบุกยูเครน กระท่ังยุใหรัสเซียบุกยูเครน                                                                                    

ขนาดเล็ก โดยใหยูเครนเสียผลประโยชน เพ� อสหรัฐฯ จะไดผลประ 

โยชนกอนโต ดังที่ไบเดนขูรัสเซียวาถาบุกยูเครนเต็มรูปแบบเม� อไรก็จะ

คว่ําบาตรเชิง “ตกนรก” แตถาบุกเล็กก็คว่ําบาตรขนาดเล็กนั้น  มันสอ

ใหเห็นชัดถึงเจตนาชั่วรายของสหรัฐฯ ซึ่งเซเลนสกีไมพอใจถึงกับออก

มาประทวง ก็ลองคิดดูวา ถาเกิดสงครามใครจะเสียหาย  ไมเพียงแต

ชาวยูเครน  มันอาจลามเปนสงครามเต็มรูปแบบระหวางรัสเซียกับอียู

ทั้งหมด  เม� อนั้นภัยพิบัติจะเกิดแกใคร  ยอมมิใชสหรัฐฯ  เช� อวาประ                                                                                           

ชาชนประเทศตางๆ ในยุโรปคงไมตองการ 

สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ลวนเกิดในยุโรป ไมเคยรบไปถึงอเมริกา 

สหรัฐฯ นั่งตีขิม ขายอาวุธกอบโกยผลประโยชนอันมหาศาล จน

ร่ํารวยเปนมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลก แมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

สงครามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ไมเคยหยุด สํารวจดูใหดีลวนมีสหรัฐฯ เขาไป

มีสวนรวมไมทางตรงก็ทางออม นักคาสงครามในสหรัฐฯ ร่ํารวยขึ้น

อยางมหาศาล  เพ� อผลประโยชนของนักคาสงครามเหลานี้ สหรัฐฯ จึง

ตองพยายามใหมีสงครามคงอยู หรือมีภาวะความตึงเครียดในการเตรียม

สงคราม แตปจจุบันมิใชอดีต ที่ผานมาอาวุธยิงไมถึงทวีปอเมริกาบาน

เกิดของสหรัฐฯ แตเดี๋ยวนี้ดินแดนของสหรัฐฯ พรอมที่จะถูกถลมอยูทุก

เม� อเชนเดียวกับทุกแหงหนบนโลกใบนี้ 

สําหรับการแกปญหาวิกฤตยูเครน ยอมไมอาจแกดวยการทํา                                                                       

สงคราม จะตองแกดวยทางการทูต ทูตรัสเซียประจําอังกฤษพูดไว                                                                                    

ชัด เง� อนไขของการเกิดสงครามในยูเครนอยูที่วา ทหารยูเครนเขา                                                                                    

โจมตี 2 จังหวัดคือ โดเนสกกับลูกันสก ในเขตดอลบัส ทั้งนี้หมาย 

ความวา ถาแกปญหาโดยการเจรจาตามขอตกลงกรุงมินสก โดยรูป

แบบการประชุม “นอรมังดี ฟอรแมต” สงครามจะไมเกิด แตถาแก

ดวยการใชการทหาร รัสเซียยอมไมอาจนิ่งเฉยดูดายได 

วิธีการตามรูปแบบนี้ สหรัฐฯ ยอมไมชอบ เพราะผิดวัตถุประ 

สงค แตถาสหรัฐฯ คิดถึงผลประโยชนของชาวยุโรป ทางฝายรัสเซีย 

เมดเวเดฟไดกลาวไวแลววา รัสเซียไมกีดกันที่สหรัฐฯ จะเขารวมการ

ประชุมการเจรจา “นอรมังดี ฟอรแมต”.

ราง พรบ.ดับชีพ NGOs



เนื่องจากเพจนี้มีแอดมินหลายท่าน เมื่อวานนี้                    

กระผมได้โพสต์บางข้อความผิดไปช่วงระยะเวลา

นึง อาน้อยไม่ได้ โพสต์เองนะครับ... กระผมต้อง

กราบขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา  ณ ที่นี้ ด้วย

ครับ อาน้อยได้ยุติบทบาทหน้าที่จากพรรคพลังประชารัฐ 

แต่ท่านยังไม่ได้ย้ายไปพรรคใหม่ที่ไหน ยังคงทำางานเบื้อง

หลังในงานด้านต่างๆ ต่อไป เพื่อสานนโยบายรัฐบาล และ

ยังไม่ได้ตอบรับเป็นหัวหน้าพรรคใดนะครับ ขอความกรุณา

พี่ๆ ผู้สื่อข่าวกรุณารอข่าวจากอาน้อย ก่อนที่จะแชร์ใดๆ  

นะครับ” 

ยังไม่จบ เคลียร์กันอีกรอบ ผู้ที่อ้างตัวเป็นแอดมิน

เพจ “อาน้อย วิชญ์ เทพ 

หัสดิน ณ อยุธยา” โพสต์

ขอโทษถึงกรณีท่ี (รีบ) โพสต์                                              

ว่า พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา ลาออกจาก                                      

ตำ าแหน่ งประธานยุทธ                                       

ศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ                                                               

เพื่อไปรับหน้าท่ีหัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจไทย เมื่อวันที่ 3 

ก.พ.ที่ผ่านมา

เรียกว่าพอกลายเป็น

ข่าวก็ลบแทบไม่ทัน และ

ก็ไม่ทันจริงๆ เพราะว่อน

ทั่วโซเชียลไปแล้ว ก่อนจะ

โพสต์ใหม่และย้ำาว่า “บิ๊ก 

น้อย” ยังไม่ได้ย้ายไปสังกัดพรรคไหน

เอาเข้าจริงเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ เพราะชื่อของ 

บิ๊กน้อยถูกจับวางนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยไว้อยู่

แล้ว เพียงแต่ที่ต้องออกมาแก้เกี้ยวแบบถี่ๆ ก็เพราะข้าม

ขั้นตอนไปหน่อยเท่านั้น อย่างน้อยก็ต้องสมัครเป็นสมาชิก

พรรคก่อน  หรือรอแถลงเปิดตัวพร้อมกับก๊วน ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า 

ล่าสุด สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ทำาหนัง 

สือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งรับรองสถานะของ 

18  ส.ส.กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจ

ไทย  (ศท.) แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.65

ส่วนอาคารยูทาวเวอร์ ที่อยู่ย่านถนนศรีนครินทร์ ซึ่ง                                                                          

ใช้เป็นท่ีทำาการพรรคเศรษฐกิจไทย เวลาน้ีก็ปรับปรุงตบแต่ง

เสร็จเรียบร้อย สถานที่กว้างขวางโอ่โถง จัดห้องทำางาน

ไว้รองรับ ส.ส.แต่ละคน ทำาห้องประชุมขนาดใหญ่จุได้ถึง 

2 พันคนทีเดียว สัปดาห์หน้า ร.อ.ธรรมนัสจะยกก๊วนเข้า

ทำางาน ก่อนจะนัดแถลงข่าวในลำาดับถัดไป

แต่ปัญหามาสะดุดจริงๆ อยู่ท่ี 3 ส.ส. อันได้แก่ นาย

เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวัฒนา ช่างเหลา  

ส.ส.ขอนแก่น และนายสมศักด์ิ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา  

ท่ีป่านน้ียังไม่ยอมปลงใจย้ายตามมา แถมส่อท่าอยากซบอก                                                                          

“เส่ียหนู” มากกว่า ไม่ง้ันเอกราชคงไม่ส่งลูกชายนำาร่องไป

ก่อน โดยเจ้าตัวประกาศจะให้คำาตอบชัดๆ วันท่ี 15 ก.พ. อ้าง

รอ กกต.พิจารณาคำาร้องของนายศรีสุวรร ณ จรรยา เลขา    

ธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณีมติพรรค

พลังประชารัฐขับ 21 ส.ส.ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก่อน 

อีก 10 วันรู้เรื่องแน่ ว่าจะ “ศท.” หรือ “ภท.”

ต่อนะครับ นับว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่มีข่าวที่คิดว่าจบลง

ไปแล้ว เพราะเป็นข่าวที่ครึกโครมในภาคแรกแล้วเงียบหายไป

เป็นปี นั่นคือเรื่องคนกินเสือ(ดำา) คนที่ยิงเสือดำาในป่ากินก็ไม่ใช่

พรานป่ายาจกอะไร แต่เป็นประธานบริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มี

ทุนทรัพย์เป็นพันๆ ล้าน เรื่องนี้ขาประจำาข่าวท็อปก็ใส่ไข่รอไว้

แล้วว่า ข่าวนี้ยังไงก็ต้องปิด-ปัด-ปด เป็นผงยุ่ยลงท้องไปหมด

แล้ว ประชากรสยามไทยทั้งหลายจึงเบื่อที่จะรอ...แต่อยู่ๆ ก็มี

ประกาศคำาพิพากษาของศาล (ต่างจังหวัด) ออกมาอย่างไม่มีปี่

ไม่มีขลุ่ย (ความจริงศาลเขาก็มีทั้งปี่ทั้งขลุ่ย แต่เนื่องจากเรื่องนี้

มันเกิดในป่าที่อยู่ลึกและไกลติดเมืองพม่า เป่าไปก็คงไม่มีใคร

ได้ยินก็เลยไม่เป่าให้เสียแรง)

จึงดำาเนินการเป่าประกาศโดยศาลต่างจังหวัดแห่งนั้น ซึ่ง

ก็อยู่ไกลทั้งโจทก์และจำาเลย เสียงประกาศจึงต้องใช้เสียงดังถึง                                                                              

ได้ยิน ก็เลยได้ผลไปตามเกณฑ์เหมือนกันว่าให้ผู้ต้องหาคนสำาคัญ

ที่อยู่กรุงเทพฯ เดินทางมารับฟังคำาตัดสินที่ศาลบ้านนอก...เอ้ย 

ขอประธานโทษศาลต่างจังหวัดแห่งน้ัน ซ่ึงจำาเลยก็ปฏิบัติตามคำา                                                       

สั่งศาลคือ รีบแต่งตัวด้วยเสื้อสูทผูกไทให้สมกับเป็นประธานบริ                                          

ษัทยักษ์ใหญ่ โดยมิได้คาดฝันว่าเมื่ออ่านคำาพิพากษาโทษกินเสือ 

ดำานั้นก็มีไม่น้อยถึง ๒ ปีเศษ น่าจะแต่งตัวตามสบายมาฟังคำา

พิพากษา จึงต้องหน้าถอดสีเพราะต้องขึ้นรถเรือนจำาไปเข้าคุก

หมดราศีประธานบริษัทโดยสิ้นเชิง

ต้องขอประทานโทษต่อท่านประธานและญาติมิตรด้วย ท่ี

กระผมกำานันถึกมิได้ออกชื่อของท่านและสถานท่ีต่างๆ  ตลอดจน

เรื่องราวอันเป็นอัปมงคลท้ังส้ินน้ัน เพราะเห็นว่ารายละเอียดต่างๆ 

ของคดีน้ีได้เป็นปรากฏการณ์ท่ัวประเทศและท่ัวโลกมานานแล้ว 

จะกล่าวให้ชอกช้ำาระกำาใจอีกทำาไม? สรุปข่าวจึงสรุปลงเพียงน้ี

(สมาชิกไทยโพสต์อ่าน นสพ.ทพ.เล่มเดียวก็รู้รายละเอียด

มาก่อนหมดแล้ว....อ้าวแล้วกำานันถึกเอามาเขียนย้ำาทำาไมกัน

เล่า...เฮ้อ)

ต่อไปนี้เป็นข่าวย่อย

-ไม่ทราบว่าสังคมไอทีที่เป็นกลุ่มเฟกนิวส์จะต้องติดตาม

คนที่ชื่อ “ลูกหนัง” แล้วพ่วงไปด่าพ่อแมเ่ขาอีก โดยประณาม

ลูกหนังมีพ่อเป็นพวก “ล้างชาติ” มาแต่สมัยปีมะโว้

เรื่องน้ีท่ีกำานันถึกต้องเดือดในอารมณ์นิดหน่อย เพราะบัง 

เอิญไอ้คนด่า “ลูกหนัง” น่ีกลายเป็นลูกคนท่ีมีชื่อเสียง เป็นศิลปิน

ดารานักร้องชื่อดังที่กำานันรู้จักดี เพราะเคยไปร่วมเดินขบวนกับ

5บทความ

าว “ทิด” เบียดข่าว “ลุงตู่” ชนิดตกขอบหล่น

เหวกันเลยทีเดียว 

โซเชียลแทบล่ม!

ก็ฟังเขาแถลงกันคร่าวๆ พอได้ใจความ แต่ชาวเน็ต

สรุปมาสั้นๆ ชัดเจน...เดือดจริงๆ   

“เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล” แฉยับ หลังตัดสัมพันธ์ “ทิดปอง”

ให้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน ให้เงินรีโนเวตไป ๗ แสน

ให้เสื้อผ้าไป ๑ แสน เลือกแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนม

มีหนี้มา ๑๐.๙ ล้าน จากการซื้อที่ ๓๐๐ ไร่ตอนบวช 

เพื่อทำาสวนยาง “เขากตัญญูไปซื้อที่ดิน ส.ป.ก.เกือบ ๓๐๐  

ไร่ จะทำาสวนยางพาราแล้วทำาไม่ได้”

รวมทั้งหนี้นอกระบบ เกี่ยวข้องธุรกิจสีเทา

มีดอกเบี้ยต้องจ่ายเดือนละ ๓ แสน

ให้เป็นนักพูดจ้างทำารายการ แต่เจ้าตัวอยากร้องเพลง

ลูกทุ่ง เลยให้ช่วยทำารายการของลูกชาย ๓ รายการ เดือน

ละ ๒.๕ แสน

ขอตู้เก็บไวน์

ฝันใหญ่ อยากรวยเร็ว อยากดัง............

ฝั่ง “ทิดปอง” ตอบกลับ “เจ๊ติ๋ม”

ตอนที่เป็นพระเคยเข้าไปถ่ายที่บ้าน มีการพูดคุยกัน

ก็ชักชวนมาอยู่ที่บ้าน มีทั้งบ้านและออฟฟิศ ก็รู้สึกว่าโชค

ดีได้มีที่อยู่ จะบอกว่าขอก็คงไม่ขอ แค่พูดคุยเสนอมา อาจ

จะมีวาสนาได้อยู่เพียงแค่เดือนเดียว

เรื่องเสื้อผ้า ๘ หมื่นกว่าบาท ผมก็ไม่ได้มีเสื้อผ้า

สำารอง  เป็นพระอะเนอะ ขึ้นกับทีมงานจัดหาเลือกมาให้ 

ตัวเองไม่ได้ยึดติดยี่ห้อ 

เรื่องหนี้สิน เรื่องนี้เราพูดตลอดทั้งที่ทีมงานบอกว่า

ไม่ให้พูด ขอเรียนให้ทราบว่าพี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้

ผม ๑ ล้านบาทนั้นค่อยหักค่าตัวผมตามเรตปัจจุบันก็ได้

ครับ

ผมทำางานหนักไม่ใช่ว่าผมหิวเงินครับ หลายๆ คน

‘ล่ม’ แบบนี้ก็ไปไม่ได้

อาจจะฟังแล้วคิดว่าผมโลภ บวชมา ๓๐ ปีไม่ได้ช่วยอะไร ถ้า

เป็นแบบนั้นผมคงไม่บวชเรียน เพราะบวชแล้วก็ไม่ได้อะไร

แวดวงสีเทานั้น ขอยืนยันว่ายาเสพติดบุหรี่ก็ยังไม่สูบ

เลย 

เรื่องตู้ไวน์ที่เห็นบอกเลยว่ามันอร่อยตรงไหน รู้สึกว่า                                                                        

เป็นน้ำาผลไม้เท่านั้น เอาไว้นอนดูไม่ค่อยได้ดื่ม ผมไม่ยุ่งกับ                                                                        

ยาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาแน่ 

นอน.............

เรามาถึงจุดนี้ ได้ไง?  

แต่ก็ไม่แปลกใจอะไร

หรือมีอะไรแปลก?

ก็เอาล่ะอาจจะ...มีงานงอกตรงที่ ซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.  

ถ้าจริงเตรียมตัวครับ แต่งตัวหล่อๆ ไปศาลได้เลย 

ฝั่งไหนพูดจริงฝั่งไหนพูดเท็จเฉลยโดย ธรรมเทศนา

ของ “ทิดปอง” เมื่อครั้งยังห่มเหลือง โซเชียลเขาตามเก็บมา

ลากไส้เช่นเคย

อิณาทานัง ทุกขัง โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก

บุคคลที่มีจิตเมตตาต่อบุคคลอื่น อยู่ที่ไหนก็มักมีผู้อุป 

ถัมภ์อยู่เสมอ 

ชื่อเสียงต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะสร้างข้ึนมาได้  แต่

ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที ที่จะทำาให้มันกลายเป็นชื่อเสียได้

ชีวิตไม่ใช่คำาถามที่มีคำาตอบ แต่เป็นเหตุการณ์ที่มีประ 

สบการณ์

จะก้าวกระโดดได้ไกลขึ้น โยมต้องถอยหลังก่อน

ในวันที่ท้อ อย่าคิดว่าไม่เหลือใคร ส่องกระจก แล้วยิ้ม

เข้าไว้ ไม่เหลือใคร ก็ยังเหลือ ตัวเราเอง

คนเก่งใช้เวลา ๒-๓ ปีก็สอนให้เก่งได้ แต่คนดีต้องใช้

เวลาชั่วชีวิต สอนกัน

คนเก่งมักจะขาดความจงรักภักดี ไม่มีความกตัญญู

ความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเรา จะหล่อหลอมให้

เราเป็นบุคคลที่เเข็งแกร่ง และสามารถอยู่บนโลกใบนี้ ได้

อย่างเข้าใจและไม่เป็นทุกข์ เพราะเรามีธรรมะอยู่ในใจเรียบ 

ร้อยแล้ว.........

สรุป ทั้ง ทิดพี่ ทิดน้อง ดูจะเดินผิดทิศไปหมด การ

กล่อมเกลาเมื่อครั้งห่มเหลืองดูจะสูญเปล่า เมื่อออกมาสู่โลก

ฆราวาสอาการจึงสำาแดง 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ที่ ไม่ควรได้รับการอุปสมบทไว้  

๒๐ ประการ 

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

ประเภทแรก ผู้ที่ไม่มีพระอุปัชฌาย์หรือผู้ที่พระอุปัช                                                                        

ฌาย์มีปัญหา เช่น พระอุปัชฌาย์ เป็นกะเทย ไปเข้ารีต

เดียรถีย์ พระอุปัชฌาย์เป็นอุภโตพยัญชนกเป็นลักเพศ 

ประเภทท่ีสอง ผู้ท่ีไม่มีบริขารเป็นของตนเอง ไม่มีบาตร

และจีวร บุคคลเหล่านี้ ไม่ควรให้บวช หากภิกษุรูปใดบวชให้ 

จะต้องอาบัติทุกกฎ 

แต่เมื่อใดบุคคลเหล่าน้ีสามารถหาพระอุปัชฌาย์ท่ีเหมาะ

สมได้และหาบริขารได้แล้วก็สามารถอุปสมบทได้ และผู้มี 

อายุหย่อนกว่า ๒๐ ปี

อะไรที่ไม่ควรแต่ต้น สุดท้ายก็คือไม่ควร 

ตีความตามยุคสมัย ผู้ที่ไม่มีบริขาร บาตร จีวร เป็น

ของตนเอง ไม่ได้หมายถึง บาตร หรือ จีวร ตรงตัว

แต่หมายถึง “ธรรม” 

ถ้าไม่มี “ธรรม” อาบัติทุกกฎ 

มันก็เหมือนนักการเมือง ถ้าไม่มีสปิริตทางการเมือง  

แวดวงการเมืองก็เน่าเหม็นไม่ต่างอาจม 

วานนี้ (๔ กุมภาพันธ์) สภาล่มอีกแล้ว 

เป็นครั้งที่ ๒ ในรอบสัปดาห์ 

ก็ตามเคย รัฐบาล ฝ่ายค้าน ซัดกันนัวเนีย 

ต่างฝ่ายต่างให้อีกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ

องค์ประชุมสภามี ๒๓๗ คน

มี ส.ส.แค่ ๑๙๕ คน แสดงตนในห้องประชุม ไม่ถึง

ครึ่งก็ล่มซิครับ 

หมายความว่า ส.ส. ยืนยันว่าตัวเองอยู่ในห้องประ 

ชุมสภา มาทำาหน้าที่นิติบัญญัติ ไม่ถึงครึ่ง อีกเกินครึ่งรับ

เงินเดือนเต็ม แต่หายหัว 

จากการตรวจสอบการแสดงตนผลออกมาดังนี้ 

พรรคเพื่อไทย แสดงตน ๒ คน ไม่แสดงตน ๑๒๙ 

คน 

พรรคพลังประชารัฐ แสดงตน ๕๔ คน ไม่แสดงตน  

๔๓ คน

ก๊วนธรรมนัสโผล่มาคนเดียว 

พรรคภูมิใจไทย แสดงตน ๓๓ คน ไม่แสดงตน ๒๕  

คน มี ๗ คนกักตัวโควิด 

พรรคประชาธิปัตย์ แสดงตน ๓๕ คน ไม่แสดงตน 

๑๕  คน

งานนี้ต้องชื่นชมสปิริตพรรคก้าวไกล แสดงตน ๔๓  

คน ไม่แสดงตน ๘ คน  

เพื่อไทยเล่นเกม แต่พลังประชารัฐก็เล่นเกมกันเอง 

“ลุงตู่” พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ

“ถ้าล่มอยู่แบบนี้ก็ไปไม่ได้”

ไปตีความกันเอาเอง.

คำาคมสมบูรณ์

อเล็กซานเดอร์มหาราช

ประกาศ วาทะ ยิ่งใหญ่

“สรรพสิ่ง เป็น ของใช้

มิใช่ ของฉัน” ผันแปร

เถอะใช้ของ สร้างคุณค่า

เก็บไว้ทำาไมหนา-ไม่แน่

เรียนรู้ ใช้งานผสานดูแล

สิ่งของ มีอยู่แค่ ชั่วคราว

(ฟังจาก สมบูรณ์ ทองบุราณ)

ยังจำาสมญานามเหล่านี้ ได้หรือไม่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เห็ดเน่า_สร้อยเพชรพจแมว, ร้อง(เพื่อกู)_นักร้องบ้านสะพาน 

ควาย, ป.แป้งแดนจิงโจ้ คนเหล่าน้ีเป็นคนท่ีทำาเพื่อตนเอง แต่แอบ

อ้างว่าทำาเพื่อชาติ เห็ดเน่าเสียผู้เสียคนเพราะสร้อยเพชร ท่ีตน

แอบไปชื่นชอบเฝ้าขอดูท่ีบ้านหม้อเป็นประจำา ความทราบถึงพจ

แมวส่ังให้คนสนิทนำาไปมอบให้ถึงบ้าน คร้ันจะปฏิเสธก็แสนเสียดาย                                                                                      

หลังจากน้ันชีวิตท่ีเคยสดใสก็ตกต่ำาลง เส้นทางชีวิตหลังจากน้ันก็                                                                                    

กลายเป็นทาสเทวี วันน้ีไมเกรตย้ายถ่ินฐานการเมืองอีกแล้ว ประ 

กาศลาออกจาก พปชร. คาดว่าจะไป สส. (สมสู่) กับก๊วน ป.แป้ง

คนต่อมาก็คือนักร้อง (เรียนเพื่อกู) หรือนักร้องจากบ้าน

สะพานควาย ก่อนหน้านี้นักร้องจากบ้านสะพานควายแสดงตัว

เป็นนักร้องเรียนฝ่ายธรรมะมาโดยตลอด แต่หลังจากได้บ้าน

พร้อมท่ีดินย่านสะพานควาย (ตะเภาเดียวกับสร้อยเพชรพจแมว) 

ก็เปลี๊ยนไป๋ วันนี้ก็ประกาศลาออกจากพรรค พปชร. ไป สส.กับ

ก๊วนแป้งแดนจิงโจ้ อ้างว่าเพื่อจะได้ตรวจสอบนายกฯ ได้สะดวก

มากขึ้น (ประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับ ป.เล็ก)

คนสุดท้ายก็คือ ป.แป้งท่ีเคยต้องติดมุ้งสายบัวท่ีแดนจิงโจ้                                                                                     

ข้อหาพัวพันกับพี่เฮ ภาพลักษณ์ของคนทั้งสามพิสูจน์ให้ประชา 

ชนเห็นแล้วเป็นเช่นไร วันนี้ทั้งสามมารวมกันที่ก๊วน ป.แป้ง เพื่อ

กดดันให้ ป.เล็กปรับ ครม.ยุบสภา, ลาออก แล้วมีใครกางปีก

ปกป้องคนเหล่านี้ครับ “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต 

บัณฑิตพาไปหาผล คบนักโทษ นักโทษพาไปหาคุก”.

แมวขาว 

 

ผมไม่รู้จักสักคน ฮ่าๆๆๆ 

สรุปสั้นๆ ครับ “กัมมุนา วัตตติ โลโก” สัตว์ โลกย่อมเป็น

ไปตามกรรม.

ข่าวท็อป

เรียน ท่านสอง บ.ก.ที่รักนับถือยิ่ง

บรรยากาศเช้าหนาว เที่ยงร้อน ซ้อนมาหนาวตอนเย็นอีก

ครั้ง จากนั้นคือเย็น เย็นไปตลอดจนรุ่งสาง บรรยากาศเป็นไป

ตามธรรมชาติปกติของฤดูคนชราอย่างกำานันถึก จึงต้องอดทน

ความหนาวเย็นที่มีลูกหมาน้อยเป็นเพื่อน

ปัจจุบันความหวาดกลัวโรคห่าโควิด-๑๙ สูญไปกับสายลม

หนาว แต่ก็มีโรคห่าโอมิครอนแอบเข้ามาเยือนเป็นข่าวซู่ซ่าไป

ทั้งเมืองตามประสาพวกไทยตระหนก แต่ไม่ตระหนักทั้งที ่“หมอ

ยง คน สธ.” แกก็พูดแล้วพูดอีกว่ามันใหม่ก็จริง แต่มันอ่อน 

กำานันถึกจึงไล่ไอ้ โรคนี้ในชื่อใหม่ว่า “อย่ามากวน” พี่น้องทั้ง

หลายก็ควรสบายใจเพราะมันเพิ่งจากเมืองแขกโมร็อกโกได้ ๔ 

ตัว มาถึงวันนี้เสียงตาแหกค่อยเบาลง

ตอนนี้สีหมึกดำาเริ่มรบกวน จึงขออนุญาตเป็นหมึกแดง

รีบไปหน่อย

พวกรักชาติเกลียดคนโกงคณะหนึ่งด้วยกัน และเรื่องที่ปรากฏ 

(ถูกด่าว่าเป็นลูกสาวพวกกบฏโกงชาติอะไรนี่แหละ) ลูกสาวคนนี้

ของพ่อก็เพิ่งจะคลอดจากท้องแม่มาละมั้ง

กำานันถึกอาจจะไกลสังคมลูกหนังไปหน่อย จึงไม่รู้จักลูก

หนังคนนี้มาก่อน เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นนักฟุตบอลที่ไหน

สักแห่ง (ปากก็หนักถามทั้ง ๒ บ.ก.ใหญ่ก็รู้เรื่องนานแล้ว)

แต่ส่วนหน่ึงมารู้ข่าวจากท่านสันต์ (คอลัมน์วิสามัญบันเทิง) 

จึงมาทราบภายหลังว่าเธอเป็นนักร้องสังกัดวงดนตรีเกาหลี เป็น

ลูกดารานักร้องนักแสดงตระกูลวงษ์กระจ่าง ชื่อพ่อลืมแต่ชื่อแม่ก็

ต้องเดาว่าหัทยา เกษสังข์ (ถ้าไม่ถูกก็ขอโทษด้วยลุงแก่แล้ว)

เรื่องต่างๆ ที่เกิดหลังถูกสังคม (ฝ่ายลูกหนัง) ช่วยกันถล่ม

ตอบโต้ จึงปรากฏว่าเสียงด่าแผ่วไปจนเงียบสนิท เรื่องนี้กำานัน

ถึกขอส่งท้ายตามไอ้พวกเฟกนิวส์ไปด้วยว่า

“พวกมึงท่ีมีน้ิวพิการท้ังหลาย กูขอบอกว่าพวกมึงรังแกเด็ก                                                                                   

คิดว่าไม่มีทางสู้เพราะอิจฉาเด็ก ซ่ึงเขาก็ไม่เคยรู้อะไรเก่ียวกับข่าว                                                                                    

มาก่อน จริงเท็จยังไงมึงก็พาดพิงด่าเขาไว้เต็มเปา รออีกไม่นาน

พวกมึงจะต้องร้องเอ๋งเป็นหมาถูกน้ำาร้อน  คราวน้ีมึงท้ังต้องแหกปาก

ร้องเอ๋งและเข้าไปอยู่ในมุ้งสายบัวจน ‘ข้ีแตก’ เพราะผิดอากาศ”

ขอขอบคุณ บ.ก.ใหญ่ทั้งสอง...ด้วยรัก.

กำานันถึก

 

ถึงจะเขียนซ้ำา แต่ลีลากำานันในการรายงานข่าวได้อรรถรส

ใหม่ ไม่ซ้ำาใคร แบบว่าไม่ต้องอารัมภบท มาถึงก็ฟันโชะๆๆๆ จบ 

เป็นอันรู้เรื่องครับ. 

ไม่ปกติ

 * เท้าขาบวมไม่ปกติ

ตริตรองหลายรอบทุกขา

คุณหมอเห็นเป็นธรรมดา

ว่านั่งนานมันเป็นเช่นนั้นเอง

 * ให้นอนราบบ่อยบ่อย

ขาไม่ห้อยโรคภัยไป่ข่มเหง

นอนเท้าวางบนหมอนตามเพลง

บรรเลงตามสบายอารมณ์

 * เอกเขนกมานานเป็นเดือน

ที่บวมก็เลือนหายไม่ขื่นขม

แต่ยังไม่ที่สุดความชื่นชม

คือยังตรมเดินไม่ได้ดีเหมือนเดิม

 * เดินได้ในเครื่องช่วยเดิน

ขาดขาดเกินเกินไปบ้างบ่ฮึกเหิม

ถึงที่สุดก็สิ้นความเหิมเกริม

มันจะเพิ่มจะขาดเรื่องของมันฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน

 ณ อยุธยา

ข่

“



เคาะงบ1หมื่นล.พัฒนาอีสาน

ส่องวิกฤตราคาน้ำามัน

ประชาชนอ่วม!ค่าครองชีพพุ่ง

คลังโชว์คนละครึ่งบูมสะพัดเฉียด5พันล้าน
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6 เศรษฐกิจ

ดันฮับลุ่มน้ำ�โขง/รฟท.รับมอบรถจักรดีเซลให้บริก�รพ.ค.นี้

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ราชดำาเนิน • ‘ศักดิ์สยาม’ นั่งหัวโต๊ะถกเคาะแผนพัฒนาภาค

อีสาน 20 จังหวัด 410 โครงการงบ 1 หมื่นล้านบาท ลุยเพิ่มโครง

ข่ายคมนาคม ด้าน รฟท.ได้ฤกษ์รับมอบรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่

จากจีนล็อตแรก 20 คัน

ากสถานการณ์ราคาน้ำามันที่ผันผวนหนักมาตั้งแต่ช่วง

ปล�ยปีที่ผ่�นม� ส่งผลให้รัฐบ�ลจะต้องออกม�ตรก�ร

ดูแลสถ�นก�รณ์อย่�งเร่งด่วน โดยเริ่มจ�กร�ค�น้ำ�มัน

ดีเซลที่มีผู้ใช้ในสัดส่วนที่เยอะ และกระจ�ยไปยังหล�ยกลุ่ม 

ไม่ว่�จะเป็นผู้บริโภคทั่วไป หรือในกลุ่มคมน�คมและก�รขนส่ง 

ซึ่งปัจจุบันที่รัฐมีนโยบ�ยคุมร�ค�ดีเซลข�ยปลีกไม่ให้เกิน 

30 บ�ทต่อลิตร โดยอ�ศัยกลไกท�งก�รตล�ดต่�งๆ ไม่ว่�จะ

เป็นก�รปรับลดค่�ก�รตล�ดของผู้ค้�น้ำ�มัน ยกเลิกก�รเก็บ

เงินเข้�กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวมถึงก�รปรับลดสัดส่วนก�ร

ผสมไบโอดีเซล (บี 100) ลงที่มีก�รศึกษ�แล้วว่�จะเป็นตัวที่

สนับสนุนให้ร�ค�ดีเซลเพิ่มสูงขึ้น

และมติของคณะกรรมก�รบริห�รนโยบ�ยพลังง�น 

(กบง.) เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2565 ก็ได้กำ�หนดให้มีก�รปรับ

สัดส่วนก�รผสมไบโอดีเซล (บี 100) ลง โดยน้ำ�มันดีเซลหมุน

เร็วบี 7 จะผสมไม่ต่ำ�กว่� 5% และไม่สูง

กว่� 7% โดยปริม�ตร น้ำ�มันดีเซลหมุน

เร็วธรรมด�บี 10 จะผสมไม่ต่ำ�กว่� 5% 

และไม่สูงกว่� 10% โดยปริม�ตร ซึ่งจะ

เป็นก�รปรับลดในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 

5 ก.พ.ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 เพื่อลดผล                                               

กระทบต่อร�ค�ข�ยปลีกน้ำ�มันดีเซล 

ขณะที่แผนระยะย�วจะมีก�รกำ�หนด

น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็วบี 7 เกรดเดียว 

ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

แม้ว่�ก�รปรับลดสัดส่วนก�รผสม

บี 100 หรือแม้แต่ก�รปรับลดค่�ก�ร

ตล�ดได้มีก�รดำ�เนินง�นม�แล้วอย่�งต่อ

เนื่อง แต่ถ้�ม�ชำ�แหละดูร�ค�น้ำ�มันจริงๆ แล้วรัฐก็ยังต้องใช้

เงินอุดหนุนอยู่เพื่อไม่ให้ร�ค�ดีเซลเกิน 30 บ�ทต่อลิตร โดย

เบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง 

(กบน.) วันที่ 2 ก.พ.2565 ที่มีน�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์ 

รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.พลังง�น เป็นประธ�น ว่� ได้เห็น

ชอบใช้กลไกกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงชดเชยร�ค�กลุ่มดีเซลเพิ่ม

อีกลิตรละ 70 สต�งค์ มีผลตั้งแต่ 3 ก.พ.2565 เป็นต้นไป ส่ง

ผลให้ก�รชดเชยกลุ่มดีเซลเพิ่มจ�ก 3.09 บ�ทต่อลิตร เป็น 

  

3.79 บ�ทต่อลิตร 

เนื่องด้วยผลจ�กระดับร�ค�น้ำ�มันตล�ดโลกยังคงเพิ่มสูง 

ขณะที่ค่�ก�รตล�ดของผู้ค้�ต�มม�ตร�ที่ 7 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 

ติดลบ 0.119 บ�ทต่อลิตร ทำ�ให้ผู้ค้�น้ำ�มัน โดยเฉพ�ะ บมจ.

ปตท. น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก กับ บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม ที่

ยังคงตรึงร�ค�ดีเซลไว้ต�มนโยบ�ย ต้องแบกรับภ�ระม�ก

ขึ้น ซึ่งก�รชดเชยร�ค�ดีเซลเพิ่มขึ้นนั้นจะทำ�ให้ผู้ค้�ผ่อนคล�ย

ภ�ระนี้ ได้เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ เมื่อม�ดูแนวโน้มร�ค�น้ำ�มันดิบเฉลี่ยร�ยสัปด�ห์

ช่วงวันสิ้นเดือน ม.ค.ที่ผ่�นม�นั้น จ�กก�รรวบรวมของทีม

วิเคร�ะห์ตล�ดต่�งประเทศ ปตท. เห็นว่�ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง โดยร�ค�น้ำ�มันดิบเบรนท์ที่ทำ�สถิติปิดตล�ด

เหนือระดับ 90 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 

7 ปี จ�กคว�มกังวลต่อคว�มตึงเครียดบริเวณช�ยแดนรัสเซีย

และยูเครน  

ซึ่งขณะนี้หน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องกำ�ลังห�รือและ

พย�ย�มดูแลเสถียรภ�พร�ค�น้ำ�มันในประเทศไทยอย่�งเต็ม

ที่ เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระค่�ครองชีพ ช่วยบรรเท�คว�มเดือดร้อน

ให้กับประช�ชนท่�มกล�งวิกฤตร�ค�น้ำ�มันแพง โดยยังคงยึด

อย่�งไรก็ต�ม ยอมรับว่�ขณะนี้สถ�นก�รณ์ร�ค�น้ำ�มัน

ดิบตล�ดโลกผันผวนอยู่ในระดับสูง โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 

87-89 เหรียญสหรัฐ/บ�ร์เรล ถือเป็นระดับที่สูงขึ้นเกินคว�ม

ค�ดหม�ยม�ก จ�กสมมติฐ�นค�ดไว้ที่ 85 เหรียญสหรัฐ/

บ�ร์เรล ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินม�ตรก�รตรึงร�ค�ข�ยปลีกน้ำ�มัน

ดีเซลบี 7 (น้ำ�มันพื้นฐ�น) ไม่ให้เกิน 30 บ�ท/ลิตรไปจนถึงวัน

ที่ 31 มี.ค.2565. 

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ 

รมว.คมน�คม ในฐ�นะรองประ                                         

ธ�นคณะอนุกรรมก�รบูรณ�

ก�รนโยบ�ยพัฒน�ภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดเผย                                            

ภ�ยหลังเป็นประธ�นก�รประชุม

คณะอนุกรรมก�รฯ ว่� ท่ีประชุมมี

มติเห็นชอบแผนพัฒน�จังหวัด

และกลุ่มจังหวัดภ�คตะวันออก                                           

เฉียงเหนือ ปี 2566-2570 เป้�                                           

หม�ยให้เป็นศูนย์กล�งเศรษฐกิจ 

ของอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขงต�ม

แนวคิดก�รเป็นฐ�นก�รผลิต

ของประเทศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวด                                             

ล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประ 

เทศเพื่อนบ้�น

อย่�งไรก็ต�ม ขั้นตอน

หลังจ�กนี้ท�งคณะอนุกรรม

ก�รฯ จะนำ�เสนอให้คณะกรรม

ก�รบูรณ�ก�รนโยบ�ยพัฒน�

ภ�ค (ก.บ.ภ.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็น

ประธ�นพิจ�รณ�ให้คว�มเห็น

ชอบ เช่น แผนปฏิบัติร�ชก�ร

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2566 

ของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

20 จังหวัด มีจำ�นวน 410 โครง 

ก�ร งบประม�ณ 10,764 ล้�น

บ�ท ซึ่งมีโครงก�รและงบประ 

ม�ณที่เห็นควรสนับสนุนภ�ยใน

กรอบวงเงิน 302 โครงก�ร งบ

ประม�ณ 5,580 ล้�นบ�ท และ

โครงก�รและงบประม�ณที่เห็น

ควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

64 โครงก�ร งบประม�ณ 3,809 

ล้�นบ�ท

ด้�นน�ยนิรุฒ มณีพันธ์                                    

ผู้ว่�ก�รก�รรถไฟแห่งประเทศ 

ไทย (รฟท.) กล่�วว่� รฟท.

ได้รับมอบรถจักรดีเซลไฟฟ้� 

โครงก�รจัดห�รถจักรดี เซล

ไฟฟ้� น้ำ�หนักกดเพล� 16 ตัน/

เพล� พร้อมอะไหล่ ระยะที่ 1 

จำ�นวน 20 คัน จ�กกิจก�รร่วม

ค้� เอสเอฟอ�ร์ ซึ่งเป็นก�รร่วม

มือระหว่�งบริษัท ซ�นโฟโก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และ

บริษัท ริเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 

โดยรถจักรดีเซลไฟฟ้�ถือเป็น

ส่วนหนึ่งในแผนก�รปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภ�พ ก�รให้บริก�ร

และสร้�งร�ยได้ของ รฟท. โดย

มีกำ�หนดระยะเวล�ก�รส่งมอบ

รถจักร แบ่งเป็น 2 ระยะ โดย

ระยะที่ 1 จำ�นวน 20 คัน และ

ระยะที่ 2 จำ�นวนที่เหลืออีก 30 

คัน ค�ดว่�จะส�ม�รถส่งมอบให้ 

รฟท.ได้ในปล�ยปี 2565 วงเงิน 

6,525 ล้�นบ�ท โดยจะนำ�ไปให้

บริก�รอย่�งเป็นท�งก�รได้ ใน

เดือน พ.ค.2565.

PTTร่วมสวทช.

ผุด‘นวัตกรรม’

เครื่องมือแพทย์

ATP30คุยปี65โกยรายได้ทุบสถิติ 

จ

ไทยโพสต์ • น�ยเอนก เหล่�

ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระ                                                     

ทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิด

เผยภ�ยหลังเป็นประธ�นใน

พิธี ลงน�มคว�มร่วมมือก�ร

วิจัยและพัฒน�นวัตกรรมด้�น

สุขภ�พและก�รแพทย์ตอบโจทย์

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบ

ด้วย ก�รลงน�มสัญญ�ถ่�ยทอด

เทคโนโลยีน้ำ�ย�เคลือบวัสดุคอม

พอสิทของไฮดรอกซีอะพ�ไทต์

และไทเทเนียมไดออกไซด์บน

แผ่นนอนวูฟเวน เพื่อใช้เป็นแผ่น

กรองสำ�หรับก�รผลิตหน้�ก�ก

อน�มัย Safie Plus

รวมถึงก�รลงน�มคว�ม

ร่วมมือก�รวิจัยและพัฒน�วัสดุ

ฝังในท�งก�รแพทย์ ระหว่�ง สำ�นัก                                                   

ง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และ 

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

(PTT) ว่� ส�ข�เครื่องมือแพทย์                                                    

เป็นหน่ึงในส�ข�สำ�คัญของ BCG 

Model ที่ต้องก�รขับเคลื่อนให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งก�ร

แพทย์ครบวงจรภ�ยในปี 2570

น�ยนพดล ปิ่นสุภ� ประ 

ธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รกลุ่ม

ธุรกิจใหม่และโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ปตท. กล่�วว่� ปตท. โดยสถ�บัน

นวัตกรรม เล็งเห็นโอก�สในก�ร                            

ช่วยบรรเท�ปัญห�ดังกล่�วด้วย                               

ก�รร่วมมือกับ สวทช. ในก�ร

วิจัยและพัฒน�นวัตกรรมด้�น

สุ ขภ�พและก�รแพทย์ตอบ

โจทย์ BCG เพื่อนำ�เทคโนโลยีที่

พัฒน�ขึ้นไปสร้�งเป็นนวัตกรรม

หน้�ก�กอน�มัยและหน้�ก�ก

อเนกประสงค์ที่มีคุณลักษณะ

เฉพ�ะสำ�หรับใช้ง�นจริง ให้มี

คว�มพร้อมในก�รผลิตและก�ร

จำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์.  

ไทยโพสต์ • ATP30 ก�งแผน                                                     

ปี 65 เตรียมขย�ยพื้นที่ให้

บริก�รนิคมฯ ภ�คกล�ง พร้อม                                    

ศึกษ�ก�รให้บริก�รรถไฟฟ้�

ต่อยอดธุรกิจในอน�คต ตั้ง

เป้�ร�ยได้ โต 25% แตะ 600 

ล้�นบ�ท

น�ยปิยะ เตช�กูล กรรม                                               

ก�รผู้จัดก�ร บมจ.เอทีพี 30 

หรือ ATP30 ผู้ดำ�เนินธุรกิจ

ให้บริก�รรถรับส่งพนักง�น 

เปิดเผยว่� ในปี 2565 บริษัท                      

มุ่งเน้นกลยุทธ์ขย�ยฐ�นพื้น  

ที่ให้บริก�ร พร้อมพัฒน�                             

เทคโนโลยียกระดับคว�ม

ส�ม�รถก�รแข่งขัน ก้�วสู่                               

ก�รเป็นผู้นำ�สม�ร์ทโมบิลิตี้                                  

(Smart Mobility) มีแผนขย�ย                                        

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ยอดใช้จ่�ย                                                     

ต�มม�ตรก�รรักษ�ระดับก�ร

บริโภคภ�ยในประเทศ ปี 2565 พุ่ง                                        

แตะ 6.5 พันล้�นบ�ท คนละคร่ึง                                     

สะพัดแล้วเฉียด 5 พันล้�นบ�ท 

หลังประช�ชนทยอยกดยืนยันสิทธิ

เข้�ร่วมโครง ก�ร 23.07 ล้�นร�ย

น�ยพรชัย ฐีระเวช ผู้อำ�  

นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ

ก�รคลัง (สศค.) ในฐ�นะโฆษก

กระทรวงก�รคลัง เปิดเผยว่�                             

ม�ตรก�รรักษ�ระดับก�รบริโภค

ภ�ยในประเทศ ปี 2565 ได้แก่ 

โครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่ผู้

มีบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ ระยะ

ใช้จ่�ยรวม 4,974.7 ล้�นบ�ท                                       

เป็นเงินท่ีประช�ชนจ่�ย 2,516.7 

ล้�นบ�ท และรัฐร่วมจ่�ย 2,458.0 

ล้�นบ�ท และยอดใช้จ่�ยสะสม

ต�มประเภทร้�นค้� ได้แก่ ร้�น

อ�ห�รและเครื่องดื่ม 1,815.4 ล้�น 

บ�ท ร้�นธงฟ้� 1,001.7 ล้�น

บ�ท เป็นต้น

สำ�หรับข้อมูลก�รใช้จ่�ย

ผ่�นฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 

โครงก�รคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 มี

ก�รใช้จ่�ยสะสม 123.6 ล้�นบ�ท 

แบ่งเป็นเงินท่ีประช�ชนจ่�ย 63.5 

ล้�นบ�ท และรัฐร่วมจ่�ย 60.1 

ล้�นบ�ท โดยมีร้�นอ�ห�รและ

เคร่ืองด่ืมในโครงก�รให้บริก�ร

ผ่�นฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 8.36 

หมื่นร�ย

อย่�งไรก็ดี ประช�ชน

ส�ม�รถใช้จ่�ยได้จนถึงวันท่ี 30 เม.ย.                                                               

น้ี ส่วนประช�ชนท่ีไม่ได้เข้�ร่วมโครง                                   

ก�รคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 ให้เตรียม

ลงทะเบียนเข้�โครงก�รคนละคร่ึง 

ระยะท่ี 4 ผ่�นแอปพลิเคชันเป๋�ตัง 

หรือเว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com 

ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2565.

พื้นที่ ให้บริก�รในนิคมอุตส�ห 

กรรมภ�คกล�ง อ�ทิ จังหวัด

พระนครศรีอยุธย� จังหวัดสระบุรี                                                          

รวมถึงเจรจ�ลูกค้�เพิ่ม จ�กเครือ                                             

ข่�ยพันธมิตรธุรกิจ บริษัท โตโยต้� 

ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จำ�กัด (TTTH) 

ค�ดว่�จะเห็นคว�มชัดเจนในปี 

2565 น้ี ซ่ึงจ�กแนวโน้มก�รให้

บริก�รท่ีเพ่ิมข้ึนจึงมีแผนเพ่ิมจำ�นวน

รถปีน้ี 100-150 คัน ภ�ยใต้งบก�ร

ลงทุนประม�ณ 300 ล้�นบ�ท

ขณะท่ี คว�มร่วมมือและให้

บริก�รกับบริษัท อีวี มี พลัส จำ�กัด 

และบริษัท อรุณ พลัส จำ�กัด ในก�ร

บริห�รจัดก�รก�รให้เช่�และก�ร

เดินรถไฟฟ้�มีกระแสตอบรับท่ีดี 

ประกอบกับแนวโน้มก�รใช้รถไฟฟ้�

ท่ีมีเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเนื่อง บริษัทจึง

อยู่ระหว่�งศึกษ�ก�รให้บริก�ร

รถไฟฟ้�เพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอด

ก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต

อย่�งไรก็ดี ในช่วง

หล�ยปี ท่ีผ่�นม�บริษัท มุ่ง

เน้นดำ�เนินธุรกิจด้วยคุณภ�พ

และคว�มปลอดภัยในก�รให้

บริก�ร ส่งผลให้ได้รับคว�มไว้

ว�งใจจ�กลูกค้�และมีจำ�นวน

รถให้บริก�รเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อ

เนื่อง โดยบริษัทต้ังเป้�หม�ย

ผลประกอบก�รทำ�สถิติสูงสุด 

ร�ยได้โต 25% คิดเป็น 600 

ล้�นบ�ท รักษ�อัตร�กำ�ไรข้ัน

ต้น 25% และอัตร�กำ�ไรสุทธิ 

10% ซ่ึงเป็นอัตร�ท่ีบริษัทเคย

ทำ�ได้ม�ก่อนเกิดก�รระบ�ด

ของเช้ือโควิด-19.

PTG ผนึกพาณิชย์ลดค่าครองชีพ

น�ยรังสรรค์ พวงปร�ง ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG เปิดเผยว่� ได้จับมือกับกรมก�ร

ค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์ เดินหน้�ผลักดันโครงก�ร “ครัว

ไทยมีสุขกับพีที” เพื่อช่วยลดภ�ระค่�ครองชีพและบรรเท�ผล 

กระทบจ�กโควิด-19 ให้กับสม�ชิก PT Max Card โดยสม�ชิก

ทุกท่�นส�ม�รถรับสิทธิแลกซื้อน้ำ�มันป�ล์มภ�ยใต้แบรนด์ “มี

สุข” ขน�ด 1 ลิตร ในร�ค�สุดพิเศษ ที่มีให้เลือกถึง 2 โปรโมชัน 

ณ สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน PT ที่เข้�ร่วมร�ยก�รทั่วประเทศตลอด

เดือนกุมภ�พันธ์

กรุงไทยเตรียมขาย IPO ‘Alibaba DR’

น�ยรวินทร์ บุญญ�นุส�สน์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

ส�ยง�นธุรกิจตล�ดเงินตล�ดทุน ธน�ค�รกรุงไทย เปิดเผยว่� 

ธน�ค�รเดินหน้�พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รท�งก�รเงิน ล่�สุด

เตรียมออกตร�ส�รแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่�งประเทศ หรือ DR 

ของบริษัท อ�ลีบ�บ� กรุ๊ป โฮลด้ิง จำ�กัด เตรียมเปิดให้นักลงทุน

ร�ยย่อยจองซ้ือ IPO ผ่�น บล.กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.ฟินันเซีย 

ไซรัส ต้ังแต่วันท่ี 14-17 กุมภ�พันธ์น้ี แนะนักลงทุนเปิดบัญชีและ

จองซ้ือหลักทรัพย์ออนไลน์ ลดเส่ียง เล่ียงโควิด

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดขายหุ้นกู้

ร�ยง�นข่�วจ�ก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) แจ้งว่�ได้เสนอ

ข�ยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ให้ประช�ชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถ�บัน 

และ/หรือผู้ลงทุนร�ยใหญ่ ไม่เกิน 3,000 ล้�นบ�ท สำ�รองข�ย

ไม่เกิน 2,000 ล้�นบ�ท กำ�หนดเปิดจองซื้อระหว่�งวันที่ 17, 18 

และ 21 กุมภ�พันธ์ 2565 นำ�ไปชำ�ระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำ�หนด 

และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม

ผลประกอบก�รใน 3 ไตรม�สของปี 2564 มีกำ�ไรสุทธิที่ 1,057 

ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน แม้เผชิญวิกฤตโควิด-19 ขณะ

ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือให้เป็น BBB (Stable) 

สะท้อนคว�มแข็งแกร่งของธุรกิจ

ผุดโซลาร์รูฟในสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

น�งส�วนร�ทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธ�นบริห�รส�ยง�น

ปฏิบัติก�ร บริษัท สย�มพิวรรธน์ จำ�กัด เปิดเผยว่� สย�มพิวรรธน์                                                                                

ไซม่อน บริษัทร่วมทุนบริห�รโครงก�รสย�มพรีเมี่ยมเอ�ท์เล็ต 

กรุงเทพฯ ระหว่�ง บริษัท สย�มพิวรรธน์ จำ�กัด และไซม่อน 

พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จับมือ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง พัฒน�และติด

ต้ังโซล�ร์รูฟท็อปบนพ้ืนท่ีสย�มพรีเม่ียมเอ�ท์เล็ต กรุงเทพฯ กว่� 

20,000 ต�ร�งเมตร มูลค่�กว่� 70 ล้�นบ�ท

Bluebik เข้าถือหุ้นใหญ่ใน GMVPI

น�ยพชร อ�รยะก�รกุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.

บลูบิค กรุ๊ป เปิดเผยว่� ก�รเข้�ซื้อหุ้นของจีเอ็มวีพ�ย 80% คิด

เป็นมูลค่� 20 ล้�นบ�ทนั้น เชื่อว่�นอกจ�กจะช่วยเพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทแล้ว ยังเป็นก�รเสริมศักยภ�พ

ก�รเติบโตให้กับจีเอ็มวีพ�ยในระยะย�ว อีกทั้งจีเอ็มวีพ�ยและ

บลูบิคยังมีแผนในก�รนำ�จุดแข็งของทั้งสององค์กรม�ร่วมกัน

พัฒน�ผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ บนระบบ SAP เพื่อตอบ

โจทย์คว�มต้องก�รของลูกค้�ในยุค Digital Transformation ให้

ม�กขึ้นอีกด้วย.

72,549.40

4/2/65

1,674.22
+5.17

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,458.41 6,168.06 -709.65
 6,985.31 6,117.09 868.22
 32,979.12 31,415.18 1,563.94
 27,126.56 28,849.07 -1,722.51

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.50 33.22
ยูโร 37.11 38.11
ปอนดสเตอรลิง 43.95 45.15
เยน (100 เยน) 28.07 28.89
หยวนจีน 4.87 5.27
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เกณฑ์ก�รดูแลร�ค�น้ำ�มันดีเซลเป็นหลัก เพร�ะมีสัดส่วนก�ร

ใช้ประม�ณ 60% ของทั้งประเทศ แต่ในท�งกลับกันนั้นเมื่อมี

ก�รดูแลร�ค�น้ำ�มันดีเซล ในด้�นน้ำ�มันเบนซินกลับมีก�รเพิ่ม

ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้เป็นเรื่องที่มีก�รหยิบยกขึ้นม�พูดคุยอยู่

บ้�งแต่ก็ยังไม่มีคว�มชัดเจนใดๆ  

อย่�งไรก็ต�ม ก�รดูแลน้ำ�มันเบนซินทำ�ได้ถ้�มีเงิน

กองทุน เพร�ะหลักก�รดูแลร�ค�น้ำ�มันในประเทศคือ ต้องใช้

เงินกองทุน แต่ตอนนี้คือกองทุนไม่มีเงิน 

และยังไม่รู้ว่�เงินจะเข้�ม�เมื่อไหร่ รัฐ

จึงเลือกที่จะดูแลดีเซลก่อน ถ้�เงินไม่พอ

ก็ทำ�อะไรไม่ได้  

นอกจ�กนี้ ท�งสำ�นักง�นกองทุน

น้ำ�มันเชื้อเพลิง (สกนช.) ยังอยู่ระหว่�ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เงินกองทุนมีอยู่

เท่�ไหร่ ติดลบเท่�ไหร่ ใช้ได้เท่�ไหร่ 

แม้ว่�จะมีเงินกู้ซึ่งกฎหม�ยกำ�หนด

เพด�นกู้ไม่ให้เกิน 40,000 ล้�นบ�ท 

ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้

กู้ 20,000 ล้�นบ�ทก่อน ในกรอบ

วงเงิน 30,000 ล้�นบ�ท ห�กจำ�เป็น

ส�ม�รถกู้ได้อีก 10,000 ล้�นบ�ท แต่

ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่�จะมีเงินกู้เข้�ม�เมื่อ

ไหร่เช่นกัน  โดยฐ�นะกองทุนน้ำ�มันเชื้อ

เพลิง (สกนช.) ณ วันที่ 30 ม.ค.2565 

ติดลบ 14,080 ล้�นบ�ท เป็นบัญชีก๊�ซ

หุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 24,669 ล้�น

บ�ท ขณะที่บัญชีน้ำ�มันมีเงิน 10,589 

ล้�นบ�ท และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึง

ปัจจุบันร�ค�ข�ยปลีกน้ำ�มันในประเทศ

ปรับขึ้นต่อเนื่องแล้ว 8 ครั้ง ส่งผลให้

ร�ค�น้ำ�มันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 2.80 

บ�ท/ลิตร

ที่ 4, โครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้

แก่ผู้ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครง 

ก�รคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เปิด                                    

ให้ประช�ชนใช้จ่�ยวันที่ 1 ก.พ.                                             

2565 พบว่�จ�กข้อมูลสะสม 

ณ วันที่ 3 ก.พ.2565 ณ เวล� 

23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงก�ร

รวม 21.64 ล้�นร�ย และมียอด

ใช้จ่�ย 6,580.47 ล้�นบ�ท

โดยโครงก�รเพิ่มกำ�ลัง

ซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิก�รแห่ง

รัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำ�นวน 

7.63 ล้�นร�ย มียอดก�รใช้จ่�ย

รวม 1,510.91 ล้�นบ�ท ส่วน

โครงก�รเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่ผู้

ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือเป็น

พิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ

จำ�นวน 4.83 แสนร�ย มียอด

ก�รใช้จ่�ยรวม 94.86 ล้�นบ�ท

ขณะท่ี โครงก�รคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 4 มีผู้ใช้สิทธิ 13.53 

ล้�นร�ย จ�กผู้ยืนยันสิทธิ 23.07 

ล้�นคน ของจำ�นวนผู้ใช้จ่�ยใน                                 

โครงก�รคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 

ท่ี 26.35 ล้�นคน โดยมียอดก�ร

ประกาศ

บมจ.คิง ไว ประกันชีวิต จำากัด(มหาชน)

สาขานครราชสีมา จะยุติการให้บริการลง

ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

จะทำาการย้ายที่ทำาการสำานักงานไปรวมกับสำานักงานสาขานครสวรรค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ลูกค้าสามารถติดต่อรับบริการ

ได้ตามที่อยู่ของสาขานครสวรรค์ ดังนี้

บมจ.คิง ไว ประกันชีวิต จำากัด(มหาชน) สาขานครสวรรค์

96/4 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-222-208,056-222-489,056-223-401 หรือที่

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำานักงานใหญ่  02-033-9000

ในเวลาทำาการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ส่องวิกฤตราคาน้ำามัน
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นื่องในวันมะเร็งโลก หรือ World Cancer Day 2022 ที่ตรงกับ 4 

กุมภาพันธ์ของทุกปี โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ให้ความรู้

เรื่องวิธีการรักษามะเร็งเพื่อการเข้าถึงเข้าใจ และเตรียมตัวหากใครต้อง

ประสบกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้แก่

1) การผ่าตัด (Surgery) เป็นวิธีรักษามะเร็งเฉพาะที่ ซึ่งมีการ

พัฒนาการผ่าตัดให้ไม่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียน้อยที่สุด ที่สำาคัญปัจจุบันมี

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก ที่ให้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดแบบ

แผลเปิด แต่แผลเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดระหว่างผ่าตัดลดลง ฟื้นตัวไว ลดการ

เกิดผลแทรกซ้อนและการติดเชื้อจากการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งจึงคลายความ

กังวลจากการผ่าตัดรักษาได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เป็นสำาคัญ 

2) รังสีรักษา (Radiotherapy) หรือการฉายแสงเป็นการใช้รังสีกำาลังสูง

เข้าไปทำาลายเซลล์มะเร็งในตำาแหน่งที่กำาหนด โดยแพทย์รังสีรักษาจะวางแผน

การให้ปริมาณรังสีที่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยน้อยที่สุด การใช้รังสีรักษาสามารถ

รักษามะเร็งบางชนิดให้หายขาด บรรเทาอาการจากมะเร็ง อาทิ ลดความเจ็บ

ปวด หยุดการไหลของเลือด เป็นต้น อีกทั้งยังรักษาภาวะเร่งด่วนที่เกิดจาก

โรคมะเร็งได้ ซึ่งปัจจุบันรังสีรักษาได้พัฒนาไปมาก เพื่อให้รักษาได้ถูกต้องตรง

ตำาแหน่งและลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย 

3) เคมีบำาบัด (Chemotherapy) เป็นการรักษาโดยการให้ยา (สารเคมี) 

เพื่อทำาลายเซลล์มะเร็ง โดยยาเคมีบำาบัดจะเข้าไปขัดขวางการแบ่งเซลล์มะเร็งท่ี

แบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์ปกติจึงอาจมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก การรักษาด้วยยาเคมี

บำาบัดถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนอกจากยาเคมีบำาบัดจะช่วยให้หายขาด 

ยังสามารถให้ก่อนผ่าตัดเพื่อลด

ขนาดก้อนมะเร็ง และใช้รักษาเสริม

หลังผ่าตัดเพื่อลดโอกาสมะเร็งกลับ

มาเป็นซ้ำา 

4) ฮอร์โมนบำาบัด 

(Hormonal Therapy) เป็นการใช้

ฮอร์โมนเพื่อยับย้ังหรือยุติการเจริญ

เติบโตของเซลล์มะเร็ง ซ่ึงใช้ได้

ในการรักษามะเร็งบางชนิด อย่าง

มะเร็งเต้านมท่ีอาจต้องกระตุ้นด้วย

ฮอร์โมนเพศหญิงและมะเร็งต่อมลูกหมากท่ีกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศชาย เป็นต้น 

5) การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) จะเข้าไปออกฤทธิ์

เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเพื่อยับยั้งการแบ่งตัวและแพร่กระจายของเซลล์

มะเร็ง มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำาบัด แต่

ใช้ได้ดีกับเนื้อเยื่อมะเร็งที่มีเป้าจำาเพาะต่อยาเท่านั้น จึงขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย

ของแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเป็นสำาคัญ 

6) การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำาบัด (Immunotherapy) ใช้หลักการทำางาน

ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อสู้กับเซลล์มะเร็งเพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็งได้

ดียิ่งขึ้น วิธีนี้ใช้รักษามะเร็งได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิด ลักษณะ และความ

รุนแรงของโรค ส่วนใหญ่ได้ผลดีในการรักษาและผลข้างเคียงต่ำา แต่ต้องขึ้น

อยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง 

7) การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow/Stem Cell Transplantation) 

มีทั้งแบบการใช้เซลล์ต้นกำาเนิดของตัวเองหรือของบุคคลที่มีความเข้ากันได้

ของระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็ง

ต่อมน้ำาเหลือง มะเร็งระบบเลือดอื่นๆ หรือมะเร็งเซลล์สืบพันธุ์บางชนิด 

8) การรักษาแบบผสมผสาน (Combined Modality Therapy) เป็นการ

รักษาโรคมะเร็งโดยใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสหายและรอดชีวิต แต่

จะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับระยะ ความรุนแรงของโรค และสุขภาพของผู้ป่วย โดย

แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งจะประเมินการรักษาอย่างละเอียดเพื่อให้ผลการ

รักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้. 

เ

หิ้วปิ่นโตผจญภัยบนดาวอังคาร

แฟชั่นกระเป๋าจากCPS CHAPS8 วิธีรักษามะเร็ง

ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นิธิ อาจสมรรถ  ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า มูลค่า 151,000 บาท 

จาก บริษัท ซีพี-เมจิ จำากัด ภายใต้ โครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำา รักแผ่นดิน” โดยมี 

ชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำากัด เป็นตัวแทนมอบ เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในภารกิจป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำางาน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำาตกสามหลั่น อ.เมือง 

จ.สระบุรี

การแสดงศิลปะ NFT บนจอดิจิทัล

วัลทิพย์ เตเสถียรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด 

(มหาชน) พร้อมด้วย Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำาที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จัด

ใหญ่รับปีเสือ กับงาน #BKKNFT REAL WORLD OUT OF HOME NFT EXPERIENCE การแสดง

ศิลปะ NFT บนจอดิจิทัลของแพลน บี กว่า 900 จอทั่วประเทศ ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีศิลปิน 

Eddie Paradorn, IPUTSA, Mr.Sexman ร่วมงาน ณ ลานพาร์คพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

สุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด

วุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด 

(มหาชน) รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในหมวดพาณิชย์ ที่มีมูลค่า

แบรนด์องค์กรสูงสุด 157,036 ล้านบาท  ประจำาปี 2021 จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate 

Brands 2021” จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตอกย้ำาความเชื่อมั่นให้ โฮมโปรเป็นที่ยอมรับกับลูกค้า นักลงทุน และ

พันธมิตรทางธุรกิจ สะท้อนถึงความสำาเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโต

อย่างยั่งยืน

ปฏิทินเก่าเพื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด

โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วจากกลุ่มผู้บริหาร 

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำาไปจัดทำาอักษรเบรลล์ให้เพียงพอ

ต่อความต้องการที่จะใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยมี 

ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนส่งมอบในครั้งนี้

สำานักงานสถิติแห่งชาติรับข้าราชการ 

สำานักงานสถิติแห่งชาติ จะดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า

รับราชการในตำาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำานวน 10 อัตรา โดย

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) 

อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ในทุกสาขา

วิชา และผู้สมัคร

สอบสามารถ

ตรวจสอบคุณวุฒิ

ที่สำานักงาน ก.พ. 

รับรองได้ที่เว็บไซต์ 

http ://www.ocsc.

go.th/ocsc/th 

ภายในวันปิดรับสมัคร 

2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ

เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำานักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ผู้

ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ 

http://job.nso.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในตำาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน” หรือเว็บไซต์สำานักงาน

สถิติแห่งชาติ   ที่ http://www.nso.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 

ชวนมาบอกรักกันให้ชุ่มชื่นหัวใจ

“แลคตาซอย” ชวนสายคลั่งรักมาบอกรักกันให้ชุ่มชื่นหัวใจ ลุ้นรับ Gift Set 

Lactasoy 3 รางวัล พร้อมเครื่องปั่นน้ำาผลไม้ ELECTROLUX รุ่น EMB3025 ความจุ 0.6 

ลิตร เพียงทำาตามกติกาแสนง่าย เริ่มต้น

จากแชร์คลิปนี้ แล้วแท็กคนที่คุณรัก จะ

เป็นใครก็ได้ พร้อมเขียนข้อความบอกรัก 

ความห่วงใยตามสไตล์คุณ ติด #รักใคร

ให้แลคตาซอย #แลคตาซอย #Lactasoy 

จากน้ันแคปโพสต์ของคุณมาลงใต้คอมเมนต์                 

ใต้กิจกรรมนี้เพื่อยืนยันการร่วมสนุก (1 

คน ต่อ 1 สิทธิ์) ระยะเวลาการร่วมสนุก 1 

ก.พ.-25 ก.พ.65 คัดเลือกเหตุผลที่โดนใจ

ที่สุดในวันที่ 27 ก.พ.65 ณ บริษัทเเลคตา

ซอย สนง.ใหญ่ ประกาศผลวันที่ 28 ก.พ.

65 ทาง FB: Lactasoy โดยยืนยันสิทธิ์

ภายในวันที่ 4 มี.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติมทาง  https://bit.ly/3w0PQ5o และติดตาม

กิจกรรมพร้อมความอิ่มอร่อยสุดฟินที่แลคตาซอยจัดขึ้นอีกมากมายได้ทาง Facebook: 

lactasoyclub

พราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ “หมอกระต่าย” 

จักษุแพทย์คนเก่งเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาแท้ๆ 

ที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยใส่ใจกับการ

เคารพกฎจราจร และรู้รักษาดูแลคุณภาพชีวิตของ

คนเดินเท้าในเมืองหลวง

น้ำ�ใจ..ในก�รใช้รถใช้ถนน

ว่าไปแล้วไม่ใช่แต่เพียงผู้ขับขี่ยานยนต์เท่านั้น ที่ละเลยต่อ

วินัยในการใช้รถใช้ถนน แม้กระทั่งคนเดินถนนบางครั้งเองก็ชอบ

เลือกข้ามถนนตามอำาเภอใจ 

นอกจากนั้น ก็ยังมีประเด็นขยายต่อยอดว่าด้วยปัญหาคน

ต้องถูกไล่ไปเดินบนถนน เพราะทางเท้าถูกหาบเร่แผงลอย หรือไม่ก็

พ่อค้าแม่ค้าจับจองเป็นพื้นที่ทำามาหากิน

มันคือภาพสะท้อนชีวิตสุ่มเสี่ยงกลางกรุงเทพมหานครที่

แสนจะเจ็บปวด 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก “หมอกระต่าย” ไม่ใช่

เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะมีเหตุการณ์ซ้ำาซากแบบนี้นับครั้งไม่ถ้วน 

เอาเป็นว่า ตั้งแต่มนุษย์ป้ารู้จักทางม้าลายก็แล้วกัน 

แต่เพราะวันนี้โซเชียลมีเดียทำาให้ข้อมูลข่าวสารถูกแพร่

กระจายไปอย่างรวดเร็วแค่คลิกนิ้วเดียว ประเด็นนี้เลยฮอตฮิตติด 

#อย่าให้หมอกระต่ายต้องตายฟรี!! เพียงชั่วเวลาไม่ทันข้ามคืน 

ก็ได้แต่หวังว่า จะช่วยเรียกคืนจิตสำานึกของทุกผู้ทุกนาม 

ทั้งคนขับรถยนต์และคนเดินถนนว่าช่วยให้เกียรติ และเคารพ

กติกามารยาทสาระสำาคัญของทางม้าลายกันบ้าง ไม่ใช่ใช้วิถี..

ทำาตามอำาเภอใจคือไทยแท้!!

บอกตามตรงว่า มนุษย์ป้าใจหายใจคว่ำามาบ่อยแล้วกับคน

ข้ามถนนตามสี่แยกไฟแดง โดยไม่สนใจเลยว่ามันไฟเขียวบอกให้

รถวิ่งได้ ในขณะเดียวกัน ก็มีประสบการณ์ไม่น้อยกับการเป็นผู้

เดินถนน และต้องงกๆ เงิ่นๆ เดาใจคนขับรถว่าจะยอมหยุดให้

ไหมเวลาจะข้ามทางม้าลาย

มีน้ำาใจไมตรีต่อกันในการใช้รถใช้ถนน โศกนาฏกรรมจะ

ได้ไม่เกิดขึ้นนะคะ เพราะคงไม่มีใครอยากจะเจ็บตัว หรือแม้แต่

อยากจะเป็นผู้กระทำาผิดส่งผลกระทบทำาให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสีย

ชีวิตแน่นอนค่ะ.

	 ‘ป้าเอง’	

เ

ปิดประวัติศาสตร์หน้า

ใหม่ให้แก่วงการแฟชั่น 

เมื่อแบรนด์เครื่องแต่ง

กายชั้นนำาของเมืองไทย “ซีพีเอส 

แชปส์” (CPS CHAPS) ได้จับมือกับ

แบรนด์กระเป๋าหนังชื่อดังระดับโลก           

“นาช่า เมด อิน มาร์ส” (NASHA Made in Mars) ที่โดด

เด่นด้วยคอนเซ็ปต์จากดาวอังคาร เปิดตัวคอลเลกชัน

กระเป๋า และแอคเซสเซอรีสุดพิเศษในชื่อว่า “มาร์ส ฮ็อป

เปอร์” (Mars Hoppers) ที่จะชวนเหล่าแฟชั่นนิสต้าออก

ไปสัมผัสจินตนาการสุดล้ำา ผ่านกระเป๋าดีไซน์สุดเท่ที่ผสมผสานเอกลักษณ์

ของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างลงตัว

 “อภิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ” ผู้อำานวยการแบรนด์ “ซีพีเอส แชปส์” 

(CPS CHAPS) กล่าวถึงจุดประสงค์ และแนวคิดหลักในการออกแบบคอล

เลกชันสุดพิเศษนี้ว่า “เราต้องการสร้างความแตกต่างและความแปลก

ใหม่ให้กับวงการแฟชั่นไทย จึงเป็นที่มาของการที่ ซีพีเอส แชปส์ ได้ร่วม

มือออกแบบกระเป๋า และแอคเซสเซอรีกับแบรนด์ไทยแถวหน้าที่เป็นที่

รู้จักในระดับโลกอย่าง นาช่า เมด อิน มาร์ส และในคอลเลกชันนี้ทุกคน

จะได้เห็นการผสมผสานของทั้งสองแบรนด์ 

แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ซึ่งเป็นการ

ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ให้

ออกมาดูมีสไตล์ที่สดใหม่มากยิ่งขึ้น แต่ยัง

คงความโดดเด่น และเท่ตามแบบฉบับของ                       

ซีพีเอส แชปส์”

ด้าน เตย-ณัชชา เมฆรักษาวานิช 

กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้

ว่า “แนวคิดหลักในการออกแบบคอลเลกชัน

นี้ เกิดจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา 

เราถูกปิดกั้นจากการเดินทาง เราเลยอยาก

ทำาคอลเลกชันนี้เพื่อเปิดโลกจินตนาการ ให้

เ
ทุกคนได้ผจญภัยไปกับเรื่องราวการ

เดินทางสู่ดาวอังคารใน 3 รูปแบบ 

ผ่านงานดีไซน์ของไอเทมกระเป๋า 

และแอคเซสเซอรีสุดพิเศษ ซึ่งเรา

ได้นำากระเป๋ารุ่น ‘ปิ่นโต’ ที่เป็นซิก

เนเจอร์ของแบรนด์ มาออกแบบ

ในรูปทรงใหม่ที่ไม่เคยทำามาก่อน 

พร้อมเพิ่มลูกเล่นตามดีเทลต่างๆ 

ให้ดูพิเศษมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการ

ผสมผสานดีเอ็นเอของแบรนด์นาช่า 

กับเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซีพีเอส แชปส์ ได้อย่างลงตัว”

“คอลเลกชันน้ีมีกระเป๋าท้ังหมด 8 ดีไซน์ เร่ิมจาก ‘แซทเทิร์น’ 

(Saturn) กระเป๋าทรงป่ินโตสามช้ัน โดยเลือกใช้รูปทรงลักษณะท่ีถอดแบบ

มาจากทรง “ป่ินโต” ไอเทมซิกเนเจอร์หลักของแบรนด์ “นาช่า เมด อิน 

มาร์ส” ตามด้วย ‘วีนัส’ (Venus) กระเป๋า

ทรงป่ินโตสองช้ันท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก

การไปปิกนิกท่ีผสมผสานกับรูปทรงตะกร้า

ใส่อาหาร ‘เนปจูน’ (Neptune) กระเป๋าทรง

กล่องท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากกล่องข้าว

เบนโตะของชาวญ่ีปุ่น ‘ยูเรนัส’ (Uranus) 

กระเป๋าทรง Tote ท่ีผสมผสานดีไซน์กับทรง

กล่องส่ีเหล่ียม ซ่ึงเหมาะสำาหรับผู้หญิงท่ี

ชอบการเดินทาง  ‘เอิร์ธ’ (Earth) กระเป๋าใบ

เล็กสำาหรับใส่โทรศัพท์มือถือ ท่ีสามารถใส่ได้

กับทุกรุ่นและยังใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้อีก

ด้วย ‘มาร์ส’ (Mars) กระเป๋าทรงมินิ ‘เมอร์คิวรี’ (Mercury) กระเป๋า

ทรงป่ินโตขนาดจ๋ิว ท่ีเพ่ิมความสนุกสนานให้กับการมิกซ์แอนด์แมตช์ 

และสุดท้าย ‘เซเลอร์’ (Sailor) กระเป๋าทรงใหม่ท่ีดัดแปลงมาจากรูป

ทรงของป่ินโต โดดเด่นด้วยดีไซน์ของซิปด้านหน้า ท่ีนอกจากจะเพ่ิมลูก

เล่นแล้ว ยังสามารถเก็บส่ิงของสำาหรับเดินทางได้อีกด้วย. 
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8 ท่องเที่ยว

แวดล้อม และศาลา 10 เชิงทรง เป็นเรื่องของระบบนิเวศวิทยา 

เราเดินต่อไปยังจุดชมวิวอ่าวคุ้งกระเบนที่เคียงคู่อยู่กับป่าชายเลน

และสัตว์น้ำาที่ช่วยให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ รวมไปถึงให้ชาวบ้านได้ทำา

ประมงหาเลี้ยงชีพด้วย

มื้อเย็นเราขอมาเพิ่มพลังงานกันที่ร้านจันทรโอชา ที่ขึ้นชื่อ

เรื่องเมนูพื้นบ้านของเมืองจันทบุรี แค่เมนูแรกถั่วฝักยาวผัดกะปิ

กุ้งแห้งก็ร้องว้าวแล้ว รสชาติหวานมันของถั่วตัดกับรสของกะปิ

กุ้งแห้งได้อย่างลงตัว อีกเมนูที่คนไม่ชอบทุเรียนอย่างเราก็ยังยกนิ้ว

ให้คือ มัสมั่นไก่ทุเรียน เนื้อไก่นุ่มๆ กลมกล่อมด้วยเครื่องเทศและ

ทุเรียนที่กลิ่นไม่แรงจนกินไม่ได้ ต่อมาก็คือ

หมูชะมวง เมนูที่มาจันทบุรีไม่ได้กินเหมือน

มาไม่ถึง ทางร้านก็ทำาได้ถูกปาก ทานง่าย แก้

เลี่ยนด้วยน้ำามะปี๊ดผสมโซดาสดชื่นตาหยีเลย

ทีเดียว

ค่ำาคืนก่อนลากลับกรุงเทพฯ เราพักกัน

ที่บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท บรรยากาศที่ได้สัมผัส

ถึงในแบบของความเป็นบ้านสวน บ้านริม

คลอง และบ้านติดทะเล ห้องพักตกแต่งอย่าง

มีเอกลักษณ์ด้วยกระจกหลากสี มีห้องหลาย

แบบให้เลือก ทั้งเป็นหลัง ห้องรวมหลายคน 

มีสระน้ำา ชายหาดส่วนตัว เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆ 

แค่นี้ก็หลงรักจันทบุรี.

ททท. เปิดตัว ‘เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล’

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) 

ซินแสมังกร เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทาง

ตามเส้นทางความเชื่อ ศรัทธาและความสนใจ

พิเศษ ในโครงการ “เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปี

ขาล” โดยการรวบรวมความรู้ คำาแนะนำาและ

เคล็ดลับการไหว้เทพเจ้า ณ แหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ โดยการออกแบบเป็นเส้นทางเที่ยวแก้ชง

โดยเฉพาะสำาหรับนักท่องเที่ยวที่เกิดปีวอก ปี

ขาล ปีมะเส็ง และปีกุล และแหล่งท่องเที่ยว

เสริมมงคลปีขาลอีก 12 แห่ง สำาหรับนักท่อง

เที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมกิจกรรม

เช็กดวงเพื่อออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวแก้ชง 

หรือเส้นทางท่องเที่ยวเสริมสิริมงคลได้ที่ www.

tourismthailand.org/luckytourthailand

Twilight Wedding นั่งรถไฟย้อน

เวลา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชวนคนรักควงคู่นั่ง

รถไฟย้อนวันวานหวานในเทศกาลวาเลนไทน์ ในกิจกรรม “Twilight 

Wedding เหมันต์ห่มรัก...พำานักเขื่อนสิริกิติ์” ชื่นมื่นกับบรรยากาศ

งานแต่งงานแบบล้านนา ขบวนขันหมาก

พื้นเมือง จดทะเบียนสมรสท่ามกลางวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนสิริกิติ์ อาทิ 

สะพานกระชับรักข้ามลำาน้ำาน่าน ซุ้มอุโมงค์

ไผ่ รวมถึงกราบสักการะองค์พระธาตุกลาง

น้ำาเพื่อเสริมสิริมงคล พร้อมท่องเที่ยวเมือง

ลับแล ตำานานแห่งนครเร้นลับที่ยึดถือสัจจะ

วาจายิ่งชีพ รับจำานวนจำากัดเพียง 40 คู่ ใน

ราคาพิเศษเพียงคู่ละ 9,999 บาท ระหว่าง

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 3 

วัน 2 คืน โดยเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่ 3 

กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 

1690

สุขสันต์วันหวานที่ อินเตอร์คอน

ติเนนตัล พัทยา

อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา เชิญชวนทุกคู่รักมาสัมผัส

ประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรูหรา รับประทานอาหารท่ามกลาง

ทัศนียภาพอันงดงามของท้องทะเล พร้อมดื่มด่ำาบรรยากาศยาม

การสืบพันธุ์ และระบบรากของต้นไม้ในป่าชายเลน ศาลา 4 ป่า

ปลูก ที่ได้มีการปลูกฟื้นฟูมากว่า 20 ปี ศาลา 5 ปู่แสม คือต้นแสม

ขาวที่มีอายุกว่า 150 ปี ซึ่งในปีนี้น้ำาค่อนข้างหนุนสูงทำาให้ต้นปู่แสม

เหลือเพียงแต่ตอรากสีดำา แต่ข้างก็ยังมีลูกของปู่แสมที่ในอนาคตจะ

เติบโตขึ้น

ศาลา 6 ให้ความรู้เรื่องโกงกาง ความสำาคัญของไม้ โกงกาง 

ศาลา 7 ป่าไม้ ประมงเป็นเรื่องของการปลูกป่าชายเลนควบคู่กับ

การเลี้ยงปลากะพงขาว ศาลา 8 ลำาพู เป็นเรื่องของไม้ในวงศ์

ลำาพู ศาลา 9 ประมง เป็นการอธิบายการเลี้ยงกุ้งแบบรักษาสภาพ

ากใครเหงาๆ กับการทำางานอยู่บ้านมาเป็นเวลานาน ขับ

รถชิลๆ มาพักผ่อนที่จันทบุรีก็น่าจะดี เพราะอยู่ไม่ไกล

จากกรุงเทพฯ จนเกินไป แถมยังเป็นเมืองแห่งผลไม้ โดย

เฉพาะทุเรียนเริ่มออกมาบ้างแล้ว แล้วยังโอบล้อมไปด้วยภูเขา 

ทะเล ป่า วัด และธรรมชาติ ให้เราได้เลือกเที่ยวได้ตามสไตล์ แต่

ช่วงนี้สถานการณ์ โควิด-19 เรียกได้ว่าต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้

ชิด เพราะสายพันธุ์ โอมิครอนสามารถแพร่เชื้อได้เร็ว ดังนั้นหาก

ในระยะนี้ต้องวางแผนเดินทางควรตรวจ ATK เพื่อการเฝ้าระวัง ที่

สำาคัญคือ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัว

เองและคนอื่นๆ ด้วย

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทาง “ดอยคำา” ได้เชิญไปจันทบุรี เพื่อ

ร่วมพิธีเซ็นเอ็มโอยูโครงการดอยคำาร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง 

เพื่อเกษตรกรไทย พอมีเวลาเหลืออยู่บ้างระหว่างทริป จึงมีการพา

ไปสัมผัสศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ระหว่างทางแวะกินอาหารที่ร้าน “ยายตุ๊ซีฟู้ด” ร้านเด็ดใน

ย่านหาดเจ้าหลาว ตัวร้านโปร่งโล่งสบาย ตกแต่งเรียบง่าย มีบ่อน้ำา

เลี้ยงปลาอยู่ตรงกลางให้ความสดชื่น เมนูห้ามพลาดร้านนี้ต้องลอง

ให้ได้ คือ ผัดฉ่าหอยน้ำาอ้อย แม้เพิ่งเคยลิ้มรสเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้สึก

ว่าคาว เพราะรสชาติกลมกล่อมด้วยเครื่องผัดฉ่า เพิ่มความร้อน

แรง ยังมีเมนูยั่วน้ำาลายทั้งกุ้งเผา ปูนิ่มทอดกระเทียม ต้มยำารวม

มิตรทะเล ผัดผงกะหรี่ปูม้า หม่ำากันจนอิ่มท้องก่อนเดินทางต่อ

หมุดหมายคือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้ง

กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรง

พัฒนา ทดลอง สาธิต ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประมงใน

พื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและท้อง

ทะเลแห่งนี้ รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำา อาทิ ปลาชนิด

ต่างๆ ปูม้า กุ้ง เป็นต้น ข้อมูลภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีไว้เพื่อให้

ผู้ที่จะเดินทางไปยังอ่าวคุ้งกระเบนได้มีพื้นความรู้เกี่ยวกับอ่าวแห่ง

นี้ก่อน โดยเจ้าหน้าที่ได้เล่าถึงความเป็นมาของสภาพป่าชายเลน

ของคุ้งกระเบนในอดีตที่ไม่มีต้นไม้ มีแต่ความแห้งแล้ง จนในหลวง

รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหา มีการปลูกป่าชาย

เลนซึ่งส่งผลทำาให้ชาวบ้านมีอาชีพทำากิน เป็นการทำาให้คนและป่า

อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากนั้นเรานั่งรถรางไปที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำา ภายใน

อ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง อาทิ ปลาฉลามหู

ดำา ปลาฉลามหัวบาตร ปลาฉลามเสือดาว ปลากะพงขาว ปลาช่อน

ทะเล ปลามงตาโต ปลากะรังดอกแดง และมีแพเลี้ยงหอยนางรม 

ด้านในยังมีการเพาะเลี้ยงปูม้าเพื่อช่วยส่งเสริมการขยายพันธุ์ปูม้า

ในทะเล หากใครอยากรู้ว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนอีกก็

สามารถมาดูตัวอย่างสัตว์น้ำาที่ได้มีการดองเพื่อการศึกษา จัดไว้ให้

ชมด้วยเช่นกัน

ไปต่อที่จุดไฮไลต์ที่ต้องมาสักครั้ง คือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่า

ชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน มีระยะทางเดินให้เลือกเดินแบบสั้น 800 

เมตร และแบบทางไกล 1,700 เมตร เราเลือกระยะ 800 เมตร 

สั้นๆ พอได้ออกกำาลังขาซึมซับธรรมชาติกำาลังดี

เวลาบ่ายกว่าๆ เป็นช่วงที่น้ำาลงพอดี ทำาให้ได้เห็นสัตว์หน้า

ดินโคลน สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นโกงกางที่แผ่รากออกมาเล็ก

ใหญ่ ต้นโปรงแดง ต้นฝาดดอกขาว ฝาดดองแดง สัตว์หน้าดินตัว

แรกที่ได้เห็นคือ หอยหัวค้อน ซึ่งชาวบ้านนิยมนำาไปทำาแกงคั่ว และ

ห

ปูแสม กุ้งดีดขัน ที่ทำาเสียงดังป๊อก แป๊ก ลั่นป่า แสดงความอุดม

สมบูรณ์ของป่าชายเลน ซึ่งป่าแห่งนี้ยังมีส่วนช่วยบำาบัดน้ำาจากการ

ปล่อยน้ำาเลี้ยงกุ้งอีกด้วย ทำาให้เรานึกไม่ออกเลยว่าหากไม่มีต้นไม้

เหล่านี้แล้วอ่าวคุ้งกระเบนจะเป็นอย่างไร

หากมาเดินเที่ยวชิลๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่แนะนำา ก็สามารถได้รับ

ความรู้จาก 10 ศาลาที่ตั้งอยู่ในป่าด้วยนะ จากที่สังเกต ตามทาง

เดินก็จะมี ศาลา 1 กำาเนิดอ่าวคุ้งกระเบน การกำาเนิดของอ่าวคุ้ง

กระเบนและป่าชายเลน ศาลา 2 ไม้เบิกนำา ไม้เบิกนำา เป็นเรื่อง

ของต้นไม้ที่เป็นเหมือนทัพหน้า ศาลา 3 ดงฝาด เป็นเรื่องระบบ

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสุดโรแมนติกในเดือนแห่งความรัก ด้วย

แพ็กเกจห้องพักสำาหรับคู่รัก Love Wins เซตน้ำาชายามบ่ายสุด

พิเศษ Love’s Season Valentine และเซตดินเนอร์ 3 คอร์สที่

รังสรรค์สำาหรับช่วงวาเลนไทน์ โดยเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่วัน

ที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-22.00 น. ณ ห้องอา

หารอินฟินิติ ในราคา 1,190++ บาทต่อท่าน ‘Love Wins’ ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมหรือทำาสำารองการจองห้องพักได้ผ่านเว็บไซต์ โทร. 

0-3825-9888 หรืออีเมล reservations.icpattaya@ihg.com.

สโลว์ ไลฟ์เดินป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบนจันทบุรี

มัสมั่นไก่ทุเรียน ร้านจันทรโอชา เมนูต้องลอง

เดินสะพานไม้ชมป่าชายเลน

จุดชมวิวอ่าวคุ้งกระเบน

เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สวมใส่หน้ากากอนามัย กระชังเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาในอ่าวคุ้งกระเบน เจ้าหน้าที่สาธิตให้อาหารปลาฉลามเสือดาว

หอยน้ำาอ้อยผัดฉ่า เผ็ดร้อนเรียกเหงื่อได้อย่างดี

เตียงนุ่มๆ หลับฝันดีที่บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท



ถึงปี 2023 • พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ลงนามต่อสัญญาฉบับใหม่กับ มาโน    

โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่
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9กีฬา

กกท.จัดกิจกรรมรับ อลป.ฤดูหนาว 4-13 ก.พ.นี้

หัวหมาก • นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อสรรหานักกีฬา

ในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว หรือ 

SAT Winter Sport Park โดยมีผู้บริหาร, พนักงาน, ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

กกท.ร่วมงาน ณ บริเวณโดมกิจกรรมกีฬาอเนกประสงค์ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รองผู้ว่าการ กกท. กล่าว

ว่า ตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 24 “ปักกิ่ง 2022” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศ

จีน วันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันในครั้งนี้ด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอใช้ โอกาสนี้เชิญ

ชวนประชาชนได้ร่วมส่งกำาลังใจเชียร์นักกีฬาไทย เป็นการสร้างขวัญ

และกำาลังใจให้แก่นักกีฬาให้ทำาผลงานได้ดี ถือเป็นการสร้างชื่อเสียง

ให้แก่ประเทศไทย ณ โดมกิจกรรมกีฬาอเนกประสงค์ กกท.หัวหมาก” 

สำาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การแข่งขันกีฬาฤดูหนาว, ข้อมูลนักกีฬา พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้

คำาแนะนำาตลอด นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในงานยังจะได้ทดลอง

ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฤดูหนาว และการร่วมเล่นเกมส์ตอบคำาถาม

เพื่อรับของที่ระลึก รวมทั้งร่วมชมและเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขัน 

ผ่านจอภาพขนาดใหญ่ภายในงานไปพร้อมๆ กัน โดยกิจกรรมจัดวัน

ที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเปิดงานให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 16.00-

20.00 น.ทุกวัน โดยเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

‘ทรูวิชั่นส์’ ยิงสดกอล์ฟซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงเทพฯ • วงการกอล์ฟเอเชียนทัวร์กลับมาคึกคึกอีกครั้งกับฤดู 

กาล 2021/22 หลังจากสะดุดไปเพราะปัญหาโควิด-19 ปลายปีที่

ผ่านมา สัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันซาอุดี อินเตอร์เนชั่นแนล ในวัน

ที่ 3-6 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกับโปรแถวหน้าของเอเชีย และจะมีโอกาส

ปะทะฝีมือกับมือระดับโลก ทั้งจากพีจีเอทัวร์และยูโรเปียนทัวร์ ที่

มีดีกรีระดับแชมป์เมเจอร์มากมาย สำาหรับรายการซาอุดี อินเตอร์

เนชั่นแนล เป็นเอเชียนทัวร์รายการสำาคัญ จัดที่สนามรอยัล กรีนส์                                                                                 

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเมืองคิง อับดัลลาห์ อีโคโนมิค ซิตี                                                                               

ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีเงินรางวัลรวมให้ชิงกันมหาศาลถึง 5 

ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 168.6 ล้านบาท) ซึ่งเป็นสถิติของเอ

เชียนทัวร์ฤดูกาลนี้ สีสีนของรายการนี้นอกจากโปรของเอเชีย 320 

คนแรก ที่ได้สิทธิ์จาก Order of Merit หรืออันดับการทำาเงินรางวัล

แล้ว ยังมีสีสันจากมือระดับโลกอีกมากมาย สำาหรับโปรไทยที่ไปร่วม

แข่งขัน นำาโดย สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น 2022, 

พชร คงวัดใหม่ แชมป์เอเชียนทัวร์ ลากูนา ภูเก็ต แชมเปียนชิพ 

2021, โคซุเกะ ฮานะโมโตะ, แจ๊ส เจนวัฒนานนท์ อดีตมือ 1 เอ

เชียนทัวร์, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, ภานุพล พิทยารัฐ, รฐนน วรรณ

ศรีจันทร์, กัญจน์ เจริญกุล, แดนไทย บุญมา, เนติพงษ์ ศรีทอง,                 

สุรดิษ ยงค์เจริญชัย โดยทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน ทาง

ช่องทรูสปอร์ต 5 (684) เสาร์ที่ 5 ก.พ. รอบที่สาม 15.30-20.00 น. 

และอาทิตย์ที่ 6 ก.พ. รอบสุดท้าย 15.30-20.00 น.

‘ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีม’ ซ้อมล่าแชมป์ 2022

กรุงเทพฯ • ทัพนักบิดยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เตรียมความ

พร้อมสำาหรับการชิงชัยในฤดูกาล 2022 เข้ารับการตรวจเช็กสภาพ

ร่างกาย และลงทำาการฝึกซ้อมเพื่อเรียกฟีลลิ่งและเสริมเทคนิคการ

ขับขี่ ตั้งเป้าไล่ล่าความสำาเร็จบนเวทีความเร็วทุกระดับ โดย “โฟลท” 

รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์, อนุภาพ ซา

มูล, เขมินท์ คูโบะ และขุนพลนักบิดค่ายยามาฮ่าเข้ารับการตรวจ

เช็กสภาพร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อม                                                                           

ก่อนเปิดฤดูกาล และได้ลงทำาการฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมของ 

“โค้ชตั้น” เดชา ไกรศาสตร์ ที่ถ่ายทอดเทคนิคการขับขี่ให้กับนักบิด

รุ่นน้อง โดยลงซิ่งรถ Yamaha YZF-R15 ที่มอเตอร์สปอร์ตพาร์ค                

เพื่อเรียกฟีลลิ่งการขับขี่ และเพิ่มทักษะการควบคุมรถให้กับนักแข่ง                                                                      

ซึ่งทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ภายใต้รูปแบบสนามฝึกซ้อมที่มี

ขนาดเล็ก ช่วยให้ได้ฝึกการตัดสินใจและสร้างสมาธิให้กับนักแข่ง 

หลังจากนั้นได้เปลี่ยนฟีลมาลงซิ่งรถโมโตครอส ที่รึแคร์พาร์ค เพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสภาพร่างกาย รวมถึงฝึกฝนเทคนิค

การขับขี่และควบคุมรถบนสังเวียนทางฝุ่น ซึ่งการฝึกซ้อมของทุกคน

ผ่านไปด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ และพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าสู่โปรแกรมฝึก

ซ้อมและแข่งขันเต็มรูปแบบในฤดูกาล 2022.

‘มาโน’คุมทัพ‘ช้างศึก’ต่อถึงปี2023
หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อสัญญาฉบับใหม่

กับ มาโน โพลกิง ให้ทำาหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย

ชุดใหญ่ไปจนถึงปี 2023 ขณะที่ “มาโน” ตั้งเป้าพาทีมฉลุยทุกรายการ 

ส่วน “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีมชาติไทย มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะใน

ปี 2022 มีทัวร์นาเมนต์สำาคัญรออยู่

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำาการ

สมาคม พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามต่อสัญญาฉบับใหม่กับ 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด

ใหญ่ ไปจนถึงปี 2023

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำาการแต่ง

ตั้ง มาโน โพลกิง เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ในช่วงเดือนตุลาคม 

2564 ก่อนพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 

2020 และเป็นแชมป์สมัยที่ 6 มาครองได้สำาเร็จ

ภายหลังการลงนาม มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ กล่าวว่า “ผมมี

ความสุขมากที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ ผมเชื่อว่าที่

ผ่านมาในศึกชิงแชมป์อาเซียนเป็นแค่จุดเริ่มต้น

เท่านั้น ซึ่งเราทำาได้ดี แต่ชัดเจนว่าเราต้องการ

มากกว่านั้น ในการต่อสัญญาออกไป ผมมีความ

สุขกับงานนี้ นี่คืองานในฝันของผมหลังอยู่ที่

ไทยมานาน ผมมีความสุขที่ได้ทำางานที่นี่ต่อไป”

“สำาหรับปีนี้ เรามีทัวร์นาเมนต์สำาคัญ

ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบคัด

เลือก เรามี 3 เกมสำาคัญในเดือนมิถุนายน ที่เรา

จะต้องเข้ารอบไปเล่น รอบสุดท้ายให้ได้ นั่นคือ

เป้าหมายแรก”

“เป้าหมายที่ 2 คือ การเล่นในศึกชิงแชมป์

อาเซียนในช่วงปลายปี แต่ระหว่างนั้นเราจะมีฟีฟ่า

เดย์เพื่อยกระดับทีมขึ้นมา และให้เกิดความต่อเนื่อง 

เรามองหานักเตะหน้าใหม่ที่ทำาผลงานได้ดี รวมถึง

บรรดาดาวรุ่งที่เล่นในทีมชาติเยาวชน เราต้องติดตาม

ทั้งซีเกมส์ หรือทัวร์นาเมนต์มากมาย ถือว่ามีงาน

มากมายที่รอเราอยู่”

“การเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทย มันทำาให้ผม

ภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนมากมาย ทุกคนอยู่ข้าง

เราเสมอ ผมได้รับข้อความส่งกำาลังใจมากมายจากแฟนบอล รวมถึงการ

พบเจอแฟนบอลในการไปชมเกมที่สนามต่างๆ ผมอยากขอบคุณทุกกำาลัง

ใจ มันมหาศาลมาก และนักเตะของเราก็สัมผัสได้ถึงตรงนั้น”

“ผมอยากขอบคุณทุกคนมาก ทั้งนายกสมาคม คุณแป้ง สตาฟฟ์

โค้ช นักเตะ รวมถึงแฟนบอลทุกคน นักเตะเอง

ก็มีทัศนคติที่ดี ทุกคนต้องการพัฒนาตัวเองต่อไป 

ผมเองจะพยายามทำางานหนัก ในการวางแผน

สำาหรับการแข่งขันร่วมกับนักเตะที่ผ่านมา พวก

เขาทำาได้ดีมาก และเราจะพยายามทำาให้มันดี

ขึ้นต่อไป”

“ขอบคุณครับ” (ภาษาไทย) 

เฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวทิ้งท้าย

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มี

โปรแกรมสำาคัญ

ในปี 2022 ประ                          

กอบไปด้วย การแข่ง 

ขันฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชีย รอบคัดเลือก วัน

ที่ 8-14 มิถุนายน 2565 

ซึ่งจะมีการจับสลากในวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ และ

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 

2022 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565

ทางด้าน “มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย มอง

ว่าเป็นเรื่องที่ดี หลังสมาคมกีฬาฟุตบอลต่อ

สัญญาฉบับใหม่ให้กับ มาโน โพลกิง กุนซือ

ทีมชาติไทย ออกไปถึงปี 2023 เพื่อความต่อเนื่องในการทำางาน เพราะใน

ปี 2022 มีทัวร์นาเมนต์สำาคัญรออยู่ เริ่มจากเอเชียนคัพ 2023 รอบคัด

เลือก และเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2022

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย เปิดเผย

เตรียมพร้อม • “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ และ “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ พร้อมทัพนักบิดยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม 

เตรียมพร้อมเข้าสู่โปรแกรมซ้อมก่อนเปิดฤดูกาล กำาลังฟัง “โค้ช

ตั้น” เดชา ไกรศาสตร์ ที่ควบคุมการฝึกซ้อม ถ่ายทอดเทคนิคการ

ขับขี่ให้กับนักบิดรุ่นน้อง ที่มอเตอร์สปอร์ต พาร์ค เมื่อวันก่อน 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) แจ้งข่าวดีมายังประเทศไทยและวงการกีฬาไทย ว่าคณะ

กรรมการบริหารของ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ 

WADA ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ว่า Doping Control 

Agency of Thailand (DCAT) ไม่ปฏิบัติตาม WADA Code นั้น 

บัดนี้ DCAT ได้ดำาเนินการครบถ้วนในการปฏิบัติตามข้อกำาหนด

แล้ว ได้ทำาให้ระบบการต่อต้านสารต้องห้าม มีความสอดคล้องกับ 

WADA 2021 แล้ว WADA จึงมีความยินดีที่จะแจ้งว่า ตั้งแต่วัน

ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และมีมติให้ ประเทศไทยได้รับการปลด

ออกจากรายชื่อผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA โดยมีผลทันที 

นับเป็นข่าวดีแก่วงการกีฬาของประเทศไทยอย่างยิ่ง”..••..”พีพี

ทีวี เอชดี ช่อง 36” ถ่ายทอดสดความมันส์ที่แฟนบอลห้ามพลาด                                                                                  

กับ ศึกไฮลักซ์รีโว ไทยลีก โดยวันเสาร์ท่ี 5 ก.พ.น้ี เวลา 18.30 น. 

จะยิงสดการพบกันระหว่าง “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

รองจ่าฝูงที่เปิดเลก 2 ได้ไม่สวยนัก เสมอ 1 แพ้ 2 และเพิ่งจะ

กลับมาชนะได้ในเกมที่ผ่านมา โดยสัปดาห์นี้พวกเขาจะเปิดบ้าน

รับการมาเยือนของ “ราชันมังกร” ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ที่กำาลัง

อาการหนัก ไม่ชนะใครในลีกมา 5 นัดติดแล้ว เกมนี้ ทีม แข้ง

เทพต้องเค้นฟอร์มเก่ง เดินหน้าเก็บ 3 แต้มให้ได้ หากยังหวังจะ

ลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้..••..ข่าวดีสำาหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุด

เตรียมลุยศึกซีเกมส์ 2021 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ วันที่ 

12-23 พฤษภาคม 2565 ล่าสุด CR7 Gold Premium Active 

Drink เครื่องดื่มสายพันธุ์ ใหม่ โดย นายราหุล ปิลานิวาลา และ 

นายเจริญ เศรษฐี 2 ผู้บริหาร CR7 Gold ที่ประกาศอัดฉีด  1 

ล้านบาท ให้ทัพโต๊ะเล็กไทยอย่างเป็นทางการ ถ้า ฟุตซอลทีมชาติ

ไทยสามารถรักษาแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 2021 ที่ประเทศ

เวียดนามได้..••..บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด ผู้ผลิต

และจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะและ

คุณภาพ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน 

แถลงนโยบายประจำาปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านระบบ Online Live Streaming..••..

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ผู้จัดงาน 

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 43 ระหว่างวัน

ที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี เตรียมงานแถลงข่าวการจัดงาน เพื่อชี้แจงความ

พร้อมในทุกๆ ด้าน โดยงานแถลงจะมีขึ้นใน วันพุธที่ 2 มีนาคม 

2565 ที่  ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี เริ่มกันตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น...••

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ถึงเรื่องนี้ว่า “นอกจากความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของผู้เล่นแล้ว แป้ง

คิดว่าต้องให้เครดิตกับมาโนด้วย ที่มีเวลาเตรียมทีมที่จำากัดมากๆ แต่

สามารถผสมผสานผู้เล่นออกมาได้อย่างลงตัว จนทำาให้เรากลับมาคว้า

แชมป์ และกลับสู่จุดที่แป้งคิดว่าเราควรจะเป็นอีกครั้ง”

“เข้าใจดีว่าการให้ โอกาสโค้ชทำางานต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก 

ดังนั้นในเมื่อมาโนทำาได้ดีอยู่แล้ว เราจึงมีการพูดคุยกับทั้งสมาคม และ

ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชของมาโนว่าจะต่อสัญญาออกไปถึงปี 2023 โดยทุก

อย่างเรียบร้อยดีแล้ว”

“เหนือสิ่งอื่นใด อยากฝากแฟนบอลเป็นกำาลังใจและสนับสนุน

ทีมชาติไทยต่อไปด้วย เพราะแป้งพูดอยู่เสมอว่า แรงใจแรงเชียร์สำาคัญ

มากๆ กับเรา และหวังว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันกับทีมชาติไทยอีก

ครั้งกับทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้” มาดามแป้งกล่าว

สำาหรับ “มาโน โพลกิง” กุนซือมากประสบการณ์วัย 45 ปีรายนี้ 

เข้ามาคุมทัพช้างศึกด้วยสัญญาระยะสั้น ภายใต้เวลาเตรียมทีมที่จำากัด 

แต่กลับทำาผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม พาทีมคว้าแชมป์สมัยที่ 6 มา

ครอง พร้อมสถิติไม่แพ้ใครตลอดทัวร์นาเมนต์ ที่สำาคัญทีมชาติไทยชุดนี้

เป็นทีมแรกของโลกที่คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ โดยการส่งนักเตะลงเล่น

ครบทุกคน (29 คน) อีกทั้งเรียกกระแสฟุตบอลไทยให้กลับมาคึกคักอีก

ครั้งในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำาบาก.

อินเดีย • การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบเพลย์ 

ออฟนัดสุดท้าย ทีมชาติไทยพบกับไต้หวัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามดีวาย พาทิล 

สเตเดียม ประเทศอินเดีย โดยในเกมเพลย์ออฟนัดแรก ทีมสาวไทย

แพ้ เวียดนามมา 0-2 ส่วนไต้หวันตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย หลังแพ้ต่อ

ฟิลิปปินส์

เกมนี้ นัตซึโกะ โทโดโรกิ ก็ยังมีตัวเลือกเพียง 14 คนเท่านั้น 

หลังจากอีกส่วนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ก่อนลงสนามรอบ 8 ทีม 

เกมนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ ศิลาวรรณ อินต๊ะมี พร้อมด้วย พิสมัย 

สอนไสย์ และวิลัยพร บุตรด้วง ลงล่าตาข่าย

ครึ่งแรกไทยสู้กับไต้หวันได้อย่างสูสี และมีโอกาสหลายครั้ง 

แต่นาที 44 กลายเป็นไต้หวันที่มาได้ประตูออกนำาจากจังหวะที่ ซู หยู 

ซวน เลี้ยงบอลแหวกกองหลังของไทยก่อนยิงด้วยขวาเข้าประตูไปให้ 

ไต้หวันนำาไทยก่อน 1-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลังไทยส่ง ธนีกานต์ แดงดา ลงสนามมา และนาทีที่ 48 

ธนีกานต์ แดงดา ก็หลุดขึ้นมาก่อนกดด้วยขวาหลุดกรอบออกไปนิด

เดียว

นาทีที่ 49 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ วิลัยพร บุตรด้วง ยิง

ในเขตโทษ แต่บอลไปชนเสากระเด้งออกมา

นาทีที่ 74 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะโหม่งของ ชัชวัลย์ 

รอดทอง แต่ยังไปติดเซฟประตูของไต้หวัน

ท้ายเกมไทยพยายามบุกอย่างหนัก แต่ก็เจาะไม่เข้า จนนาทีที่ 

85 กลายเป็นไต้หวันที่มาได้ประตูนำาห่าง และเป็น ซู หยู ซวน คนเดิม

เนื่องจากอาการบาดเจ็บ แต่พวกเขาก็สามารถกรุยทางจนคว้า

แชมป์ซูเปอร์ โบว์ลฤดูกาลนั้นไปครองสำาเร็จด้วยชัยชนะ 41-33 

เหนือนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์

สำาหรับผลงานในฤดูกาล 2021 แจ็กสันวิลล์จบฤดูกาลด้วย

สถิติชนะ 3 แพ้ 14 เกม และท่ีน่าสนใจในการเข้ามาคุมทีมจากัวร์ส                                                                            

เพราะในเอ็นเอฟแอลดราฟต์ปีน้ีแจ็กสันวิลล์จะได้สิทธ์ิดราฟต์อันดับ 

1 โอเวอร์ออลที่น่าจับตาว่าปีเดอร์สันจะเลือกผู้เล่นตำาแหน่งไหน

เข้าทีมเป็นหมายเลข 1.

ไมอามี • แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ส แต่งตั้ง ดัก ปีเดอร์สัน ที่เคย

พา “อินทรีมรกต”  ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล 

เป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา

การประกาศแต่งตั้ง ดัก ปีเดอร์สัน เป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่

เกิดขึ้นมากกว่า 1 เดือน หลังแจ็กสันวิลล์ จากัวร์ส ไล่เออร์แบน 

เมเยอร์ ออกจากตำาแหน่งหลังคุมทีมได้ไม่ถึงปี เป็นการสิ้นสุดการ

คุมทีมของเฮดโค้ชที่มีปัญหามากมายทั้งในและนอกสนามภายใน

องค์กร

ในลีกเอ็นเอฟแอลฤดูกาล 2021 นั้น ปีเดอร์สันไม่ได้ร่วม

งานกับทีมใด โดยเขาเป็นรายชื่อแรกๆ ในแคนดิเดตหลายคนที่

เข้าไปสัมภาษณ์กับ แจ็กสันวิลล์ จากัวร์ส

“เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ดัก ปีเดอร์สัน คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล 

มาครองสำาเร็จ และนับเป็นหัวหน้าโค้ชคนแรกที่สามารถพาฟิลา

เดลเฟีย อีเกิลส์ คว้าแชมป์โลกมาครองได้” ชาฮิด ขาน เจ้าของทีม

จากัวร์สเปิดเผยผ่านแถลงการณ์ของทีม

“ผมหวังว่าดักจะสามารถร่ายเวทมนตร์แบบเดียวกันนั้นได้ที่

นี่ในแจ็กสันวิลล์ แต่ที่พิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดแล้วก็คือความเป็นผู้นำา

และประสบการณ์ ในการเป็นหัวหน้าโค้ชที่เคยพาทีมคว้าแชมป์

เนชั่นแนล ฟุตบอลลีก นั่นคือสิ่งที่ผู้เล่นของเราสมควรได้รับ ไม่มี

อะไรน้อยไปกว่านี้”

ในช่วง 5 ฤดูกาล ระหว่างปี 2016-2020 ที่ปีเดอร์สันเป็น

หัวหน้าโค้ชฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ นั้นเขาพาทีมชนะ 42 ครั้ง แพ้ 37 

เสมอ 1 เกม และผลงานที่ยอดเยี่ยมคือพาทีมเข้าเพลย์ออฟได้ถึง 3 

สมัย ภายในช่วงเวลา 5 ปี

ฤดูกาลแรกที่คุมทีมอินทรีมรกต ปีเดอร์สันเป็นคนเลือก 

คาร์สัน เวนต์ส เป็นอันดับ 2 โอเวอร์ออลในเอ็นเอฟแอลดราฟต์ 

ซึ่งเวนต์สจบฤดูกาลแรกของเขาด้วยการพาทีมชนะ 7 แพ้ 9 เกม

ในฤดูกาล 2017 ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ จบฤดูกาลด้วย

สถิติชนะ 13 แพ้ 3 และถึงแม้จะเสียเวนต์สในช่วงท้ายฤดูกาล 

สาวไทยสู้เต็มร้อยแพ้ไต้หวัน0-3 

เพลย์ออฟเกมสอง‘ไหม’หน้ามืด

สำาหรับทีมสาวไทยจะต้องไปเล่นในรอบ inter-confederation 

play-offs ในช่วงระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับผู้

แพ้ระหว่างเวียดนามหรือไต้หวัน และทวีปอื่นๆ อันประกอบไปด้วย 

แอฟริกา 2 ชาติ, อเมริกาเหนือ 2 ชาติ, อเมริกาใต้อีก 2 ชาติ, โอเชีย

เนีย 1 ชาติ และยูฟ่าอีก 1 ชาติ รวมเป็นทั้งหมด 10 ชาติ และหาอีก 

3 ชาติ ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไป

โดยทีมนักเตะสาวไทยมีโปรแกรมเดินทางกลับประเทศไทย ใน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ก่อน

เดินทางและหลังเดินทางถึงประเทศไทย

ทางด้าน ศิลาวรรณ อินต๊ะมี กัปตันทีม ยืนยันว่า ฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทยจะพยายายามทำาผลงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มีลุ้นไปบอลโลก 

ในรอบ inter-confederation play-offs 

“เราก็ต้องยอมรับกับผลการแข่งขันที่ออกมา เรามีตัวผู้เล่นที่

ไม่พร้อมสักเท่าไหร่ แต่เชื่อว่าที่ผ่านมาทุกคนก็ทำาเต็มที่แล้ว ในฐานะ

กัปตันทีม เราจะพยายามทำาให้ดีขึ ้นและพัฒนาตนเองเพื่อกลับมา 

และในทัวร์นาเมนต์ต่อไปๆ ก็จะพยายามทำาผลงานให้ดีที่สุด” ศิลา

วรรณกล่าว

สำาหรับนักเตะ “ชบาแก้ว” ทีมชาติไทยนั้น มีรายงานว่าหลัง

จบเกม “ไหม” ธนีกานต์ แดงดา กองหน้าชบาแก้ว  เกิดอาการหน้า

มืด  โดยธนีกานต์นั้นกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังผลตรวจโควิด-19 

เป็นลบ  หลังจากก่อนหน้านี้ติดเชื้อโควิด-19  และต้องกักตัวเพื่อรักษา

อาการป่วย

แต่พิษโควิดไม่สามารถหยุดความตั้งใจ เธอกลับมาลงสนามใน

วันนี้ และต้องเล่นท่ามกลางสภาพอากาศ 32 องศาเซลเซียส  แต่ก็วิ่ง

สู้สุดหัวใจก่อนที่จะล้มลงพร้อมกับเสียงนกหวีดจบเกม และมีรายงาน

ว่า ขณะนี้เธอปลอดภัย และอยู่ในความดูแลของแพทย์ประจำาทีม  

โดยทีมสาวไทยขอบคุณทุกๆ  กำาลังใจและความห่วงใย.

จากัวร์สตั้งโค้ชระดับซูเปอร์ โบว์ลคุมทีม

ที่เก็บบอลในเขตโทษได้ก่อนหมุนตัวแล้วยิงด้วยซ้ายเสียบใต้คานเข้าไปให้

ไต้หวันนำาห่างเป็น 2-0

ช่วงทดเจ็บ ไต้หวันได้ประตูเพิ่มจากฟรีคิก และเป็น เชน หยิง ฮุย 

ที่ยิงเข้าไปให้ ทีมชาติไทยพ่ายต่อไต้หวันไป 0-3 ประตู ทำาให้ไต้หวันต้อง

ไปตัดสินกับเวียดนามในเกมสุดท้าย

รายชื่อ 11 ตัวจริง ทีมชาติไทย ประกอบด้วย โชติมณี ทองมงคล 

(GK), พิสมัย สอนไสย์, อรพินท์ แหวนเงิน, ศิลาวรรณ อินต๊ะมี (C), ชัช

วัลย์ รอดทอง, อมรรัตน์ อุดไชย, อิรวดี มาครีส, วารุณี เพ็ชรวิเศษ, วิลัย

พร บุตรด้วง, สุนิสา สร้างไธสง, อุไรพร ยงกุล

“ไหม” ธนีกานต์ แดงดา กองหน้าชบาแก้ว  เกิดอาการ

หน้ามืดหลังจบเกม

มาโน โพลกิง พาทีมชาติไทยแชมป์            

“เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020”
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10 บันเทิงเทศ

นานๆ จึงจะเขียนแนะนํารานอาหารแถวๆ ฝงธนบุรีสักคร้ัง 

เพราะผมไมคอยจะคุนเคยกับสถานท่ีละแวกน้ัน แตไดทราบถึง

กิตติศัพทของราน นารา..กินเสน ก็ตองด้ันดนมาชิมใหได

ไมน�าเช� อวาจะหารานไดงายดายอยางนี้ ลง BTS สถานี   

วงเวียนใหญถึงพ้ืนดินเดินอีกนิดก็ถึงรานไดกินของอรอยๆ แลว

เจาของรานน้ีคือคุณรัดเกลา ก่ิมมณี ท่ีมีช� อเลนๆ วา ไขมุก 

เปนคนรุนใหมท่ีเม� อเรียนจบปริญญาตรีจาก ม.ธรรมศาสตรอินเตอร

แลวไดไปจบปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตรอินเตอรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไปทํางานเปนสาวออฟฟศแลวไมสนุกไมใชทางของตัว

เองท่ีชอบ อยากจะมีกิจการเปนของตัวเองจึงลาออก แลวนําบริเวณ

สถานท่ีจอดรถของบานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงเปนท่ีเกาแกต้ังแตกอนสมัย

สงครามโลกมาปรับปรุงเปนรานอาหารแบบงายๆ แตสะดวกสบาย

ขายอาหารตามส่ัง โดยเนนท่ีอาหารประเภทเสน ต้ังช� อรานตามช� อ

ของลูกสาววา นารา มีลูกคามาอุดหนุนกันประจําจนรูจักกันดีมา

นานกวา 4 ป

ถึงแมรานจะไมมีแอรแตเพราะเปนสถานท่ีท่ีถูกขนาบดวย

คอนโดสูงลิบกลายเปนทางลมผานทําใหไมรอน สวนอาหารน้ันได

นําสูตรจากนาชายท่ีเปดรานขายอยูท่ีอําเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี โดงดังมานานกวา 30 ป ใครไปใครมาก็ตองแวะชิมกัน 

คือ รานกวยเต๋ียวเรือชาง เพราะเจาของคือ นาชาง สวนวัตถุดิบ

อรอยๆ เชน เสนสด หมูยอ ก็จะถูกส่ังตรงจากจังหวัดอุบลราชธานี

มาท่ีราน

เดินเขามาภายในรานจะพบกับเมนูท่ีมี

ท้ังรูปภาพอาหารและราคาอยางชัดเจน ผมน่ัง

สังเกตุดูลูกคาท่ีมาน่ังทานไมเห็นจับเมนูอาหาร

มาดู มาถึงก็ส่ังเมนูตามท่ีชอบทันที แสดงวา

แตละคนเปนลูกคาขาประจําท่ีรูจักรานน้ีกัน

อยางดี

สําหรับขาจรที่มาลองใหมอยางผม ดู

เมนูแลวขอแนะนําใหสั่งอาหารมากินเลนๆ 

กอนก็เชน หมูยอเอ็นนึ่ง (70 บาท) ลวกจิ้ม

หมู (70 บาท) ลวกเนื้อจิ้ม (80 บาท) ยํา

หมูยอ (70 บาท) ยําเนื้อน�องลาย (80 บาท) 

แตละเมนูจะทําสดๆ ใหมๆ ใหเห็นตอหนา

ตอตา รับประกันไดวาน้ําลายจะตองสอออก

มาทันที

สําหรับอาหารจานหลักมาถึงรานกินเสน 

ไมส่ังเสนมากินก็เห็นวาจะผิดไป จะ

เลือกส่ังกวยเต๋ียวท่ีมีท้ังเน้ือและ

หมู จะใหใสนํ้าตกหรือไมก็ตามใจ

ชอบ นํ้าซุปเปนสูตรเฉพาะของทาง

ราน วัตถุดิบท่ีเปนเน้ือสัตวน้ัน คุณ

ไขมุกเธอจะหมักจนนุม ขอแนะนํา

วาถาชอบกินเน้ือแลวละกอ ส่ัง

กวยเต๋ียวเน้ือน�องลาย มาชิม นอกจากนํ้า

ซุปท่ีเค่ียวแลวเค่ียวอีกจนหอมหวานบวก

กับเน้ือน�องลายท่ีมีราคาแพงหายากหา

เย็นแลวนํามาหมักจนนุมแตเค้ียวสูฟนได

รสชาติความหวานมันท่ีแทรกอยูในเน้ือจะ

ไดรสชาติท่ีอรอยเกินบรรยายครับ ท่ีราน

นาราน้ีขายเพียงชามละ 60 บาท เทาน้ัน 

แตถาไปส่ังตามหาง ราคาจะตองมากกวา 

100 บาท ครับ

อาหารอีกเมนูท่ีผมโปรดปรานไป

พบท่ีรานไหนก็ตองส่ังมาชิม คือ กวยจ๊ับ

ญวน ไดชิมแลวไมผิดหวังครับ ผมส่ัง

แบบชุดใหญ คือ กวยจ๊ับธรรมดาเพ่ิมไข

เพ่ิมกระดูกหมู รวมแลวราคา 75 บาท 

อรอยมาก จนตองสอบถามวิธีการทําจาก

คุณไขมุกก็ไดความวาตัวนํ้าซุปตองตมกระดูกหมูใหเป� อย ใสหัวไช

เทา หอมหัวใหญ เวลาลวกเสนซ่ึงเปนเสนสด ตองลวกแบบมามา

ใชไฟแรง นํ้าเดือดพลาน นานประมาณ 5 นาที ใสหมูเดงท่ีหมักเอง 

หมูยอจากอุบลราชธานี กระดูกหมูท่ีเค่ียวกับนํ้าซุปจนเป� อย และไข

ท่ีตมแบบยางมะตูม เวลาท่ีพนักงานยกออกมาเสิรฟจะไดกล่ินหอม

ของหัวหอมเจียวและนํ้าซุปอยางชัดเจน แตอยาเผลอตักเขาปาก

ทันทีเปนอันขาดเพราะจะรอนมาก ใจเย็นๆ สักนิดแลวจึงคอยๆ ตัก

เขาปากจะไดรสชาติของนํ้าซุปท่ีเขมขน เสนสดจะหนียวนุมมากแต

ไมเละ เพราะเปนเสนจากตนตํารับแทๆ  หมูเดงนุมมากกระดูกหมูก็

กรุบๆ บวกกับความหวานมันของไข อรอยเสียจนบรรยายไมถูก ขอ

แนะนําวาถาจะใหรสชาติรอนแรงมากข้ึนตักพริกผัดนํ้ามันใสลงไป

สักนิด จะเพ่ิมรสชาติความอรอยอีกมากครับ

นอกจากเมนูเสนแลวคุณไขมุกเธอยังเพ่ิมเมนูใหมๆ  ท่ีทดลอง

แลวทดลองอีก โดยแมครัวฝมือเย่ียมและนักชิมอาหารจนไดสูตร

ลงตัวเฉพาะกลายเปนเมนูเดนของราน เชน ขาวผัดกิมจิ-ไขดาว 

ขาวผัดปลาแซลมอน ขาวกะเพราไขดาว ผัดพริกเกลือหมู-เน้ือ-

ไก-กุง ฯลฯ แมกระท่ังเมนูยําก็ไมน�าพลาดคือ ยําแซลมอน-กุงสด 

นํ้าปลารา หรือไมใสนํ้าปลาราก็ได อรอยครับ

สวนขนมหวานขอแนะนําวา เฉากวยนมสด (30 บาท) เปน

สูตรของคุณไขมุกเอง คลายๆ กับสมูทต้ีใสท้ังนมสด นมขน นํ้าตาล

ทรายแดง ไมหวานมาก กินแลวช� นอกช� นใจมาก

อาหารท่ีรานนารา สะอาด ถูกหลักอนามัย วัตถุดิบตางๆ 

ซ้ือสดใหมทุกวัน ตัวของไขมุกเองคุณพอคุณแมแมกระท่ังบุตร

สาวเล็กก็กินอาหารภายในรานเหมือนกับลูกคาท่ัวๆ ไป จนไดรับ

ประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยระดับดี และท่ีขายอาหารในราคาท่ีไมแพงไดจนมีลูกคามา

อุดหนุนทุกวันโดยเฉพาะผูท่ีพักอาศัยในคอนโดท้ัง 2 แหง ก็เพราะ

สถานท่ีไมตองเชาไมตองเซง และท่ีสําคัญคือ ยังไดรวมโครงการของ

รัฐบาลคือ คนละคร่ึง อีกดวย

ขอกระซิบอีกนิดวาขาวสวยท่ีรานนาราจะอรอยมากเปนพิเศษ 

ไมแข็งเหมือนรานอาหารท่ัวๆ ไป ลูกคาท่ีมากินแลวรูวารสชาติ

อรอย ขอซ้ือ คุณไขมุกก็ไมขาย เพราะเปนขาวท่ีคัดพิเศษจากท่ีนาใน

จังหวัดอุบลราชธานีของคุณแมสามีคุณไขมุกเอง พิสูจนไดครับ

ขาวดีสําหรับนักชิมท่ีอยูแถวๆ พระราม 4+คลองเตย 

กวยเต๋ียวรานนารา...กินเสนท่ีมีท้ังเน้ือ+หมู จากจังหวัดอุดรธานี มี

ขายท่ี ศูนยอาหาร โรงพยาบาล Med Park ดวยครับ

นารา…กินเสน    
ความสุขของคนชอบกินเสน

ช� อราน นารา..กินเสน

เจาของ คุณรัดเกลา (ไขมุก) กิ่มมณี

สถานที่ ถนนตากสิน วงเวียนใหญ วิธีเดินทางลงจากสถานีรถไฟฟา BTS วงเวียนใหญ ทางออกที่ 3 เดิน

ผานรานเซเวน ก็จะพบราน หรือมาตามถนนตากสิน ผาน BTS วงเวียนใหญ เขาซอยกรุงธนบุรี 1/1 นิดเดียวก็จะพบ

ราน เปดบริการตั้งแตเวลา 8.30-19.30 น.โทรศัพท 08-4449-3332 ปดวันอาทิตย

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยันว่า แฟนบอลที่เคยซื้อเสื้อ

สโมสรที่มีชื่อของเมสัน กรีนวูด ติดอยู่ที่หลัง สามารถนำามาเปลี่ยน

ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจากเกิดกรณีฉาวของกองหน้าดาวรุ่งปีศาจแดง ทาง

สโมสรตัดสินใจนำาสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับนักเตะรายนี้ทุกอย่าง

ออกจากร้านค้าของสโมสรทางเว็บไซต์ตั้งแต่

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีแฟน

บอลหลายคนแสดงความ

โกรธแค้นถึงพฤติกรรมของ 

นักเตะ และต้องการคืน

เสื้อกับทางเมกาสโตร์ที่ 

โอลด์แทรฟฟอร์ด สเต

เดียม

ขณะที่  Nike 

ได้ทำาการพักสัญญา 

สปอนเซอร์ของกรีนวูด

ทันที ทาง Teamviewer 

สปอนเซอร์เสื้อของทีม

ปีศาจแดง เผยว่า พวก

เขาก็จับตาดูสถานการณ์

นี้อย่างใกล้ชิดว่าจะพัฒนา

ไปอย่างไร ส่วน Cadbury ออฟ 

แฟนผีเฮเสื้อกรีนวูดไปแลกตัวใหม่ได้ฟรี
ฟิเชียล พาร์ตเนอร์ ยืนยันจะไม่วาง

สินค้าทางการตลาดที่ เกี่ยวข้องกับ 

นักเตะรายนี้อีกต่อไป

กระทั่งล่าสุุด เมื่อวันพฤหัสฯ ที่

ผ่านมา ตัวแทนของแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ออกมายืนยันว่า แฟนๆ สามารถ

นำาเอาเสื้อชุดปัจจุบันที่ซื้อไปที่มีชื่อของ

เมสัน กรีนวูด อยู่ มาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ 

และมีชื่อนักเตะคนอื่นแทนได้

กรีนวูดเก็บตัวอยู่ในแมนชั่นที่เชส

เชียร์หลังได้รับการประกันตัวออกมา 

โดยอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม ภาย

หลังจากที่ถูกจับกุมในข้อหาข่มขืน ล่วง

ละเมิดทางเพศ และขู่ฆ่า ซึ่งทำาให้เขา

ต้องนอนอยู่ในห้องขังมาเป็นเวลา 3 คืน

ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ 

ตอนนี้มีการวางยามรักษาความ

ปลอดภัยคุ้มครองเขาที่หน้าบ้าน ซึ่งเป็น

ของอดีตผู้เล่นพรีเมียร์ลีกรายหนึ่ง ทาง

เจ้าหน้าที่ยังสั่งให้ติดตั้งระบบโฮมซีเคียว 

ริตี้เป็นมูลค่า 350 ปอนด์ ติดตั้งกล้อง 

CCTV ตัว เพื่อคอยบันทึกความเคลื่อนไหว.

‘แชนนิง ทาทัม’เลิกดูหนังมาร์เวลหลังวืดGambit
ชนนิง ทาทัม ครั้งหนึ่งเคยเกือบที่จะ

ได้เล่น Gambit ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ 

Marvel ก่อนที่โปรเจ็กต์นั้นจะพับไป แต่

ความผิดหวังซึ่งกลายเป็นแผลในใจของเขาครั้งนั้น 

ก็ทำาให้ดาราหนุ่มหุ่นล่ำาวัย 41 ถึงกับทำาใจดูหนังของ

ค่ายนี้อีกไม่ได้

ทาทัมมีผลงานด้านการแสดงที่กลับมาประสบ

ความสำาเร็จมากขึ้นอีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โด่งดัง

จาก 21 Jump Street and Magic Mike XXL และ 

Foxcatcher เจ้าตัวยอมรับว่าเขายังไม่หายจากอาการ

ช็อกที่พลาดบทสำาคัญบทหนึ่งของทาง Marvel ซึ่งก็

คือ Gambit มิวแทนต์ระดับซูเปอร์วิลเลนใน X-Men 

ครั้งนั้นทาทัมทำาท่าว่าจะได้แสดงภาพยนตร์

โซโลของ Gambit แน่นอนแล้วในปี 2014 แต่โปร 

ดักชั่นหยุดชะงัก และนั่นทำาให้เขารู้สึกเจ็บปวดมาก

เนื่องจากตั้งความหวังไว้สูงลิบ จนตอนนี้ก็ยังทำาใจไม่

ได้ ถึงกับไม่สามารถดูหนังเรื่องไหนของทาง Marvel 

ได้อีก ทั้งที่หนังซูเปอร์ฮีโร่กำาลังบูมมากในช่วงหลาย

ปีที่ผ่านมา

จากการให้สัมภาษณ์กับ Variety เขาเปิดเผย

ว่า เขากับรีด แคโรลิน หุ้นส่วนโปรดิวเซอร์ 

อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้

เป็นเวลา 4 ปีแล้วในตอนนั้น และได้ตั้ง

คำาถามเรื่องให้เขากำากับไปยัง Twentieth 

Century Studios

“ทางสตูดิโอไม่ต้องการให้เรากำากับ 

พวกเขาต้องการคนอื่น ไม่ใช่เรา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเพราะเราไม่เคยกำากับหนังเรื่อง

ไหนมาก่อน”

ประเด็นนี้เขายอมรับทำาใจได้ แต่ก็

น่าจะเท่ากับว่าเขาจะได้ทำาหน้าที่เล่นบท

แกมบิตอย่างเดียวเท่านั้น และเขาชอบ

สคริปต์ของตัวละครตัวนี้มาก

แต่โชคไม่ดีที่หลังจาก Disney รวมกับ 

Fox ในปี 2019 แผนที่จะสร้างภาพยนตร์

เรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกไป

“พอ Gambit ปลิว ผมก็เศร้ามาก ผม

กดปิดมาร์เวลในตัวผม ผมไม่ได้ดูหนังของ

พวกเขาเรื่องไหนอีก ผมเคยชอบตัวละคร

นั้นมาก แต่ผมสะเทือนใจมากเกินที่จะทน

เห็นสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปได้”.

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

คนคนนั้นต้องกลับไปอยู่ในโลกแห่งความจริง แต่ยัง

อยากตีความให้ดู Positive ผู้กำากับเลยตีโจทย์ออก

มาว่า “ถ้าคนในฝันสามารถออกมาอยู่กับเราได้จริงๆ 

เราก็ควรจะทำาให้เวลาตรงนั้นเป็นช่วงเวลาดีที่สุด”   

ความพิเศษของเอ็มวีเพลงนี้คือการคว้าตัวพระ

เอกชื่อดัง อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ มาร่วมงานกัน

ครั้งแรก! โดยงานนี้ PP Krit ขอทุ่มสุดตัวสุดใจมาในลุคส์

ใหม่สุดปัง เรียกว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมถูกดีไซน์มาเพื่อการนี้ ซึ่ง

การออกกองในครั้งนี้ถือเป็นการถ่ายทำาสุดทรหด เพราะทั้งทีมงาน

และนักแสดงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางโลเกชันกลางแจ้ง ที่มีแดดออก

สลับกับฝนที่ตกลงมาชุ่มฉ่ำา           

พีพี กฤษฏ์ กล่าวว่า “พอมีแพลนที่จะทำาเพลงในซิงเกิล 2 

ก็เริ่มหาไอเดียกันว่าที่จริงเราอยากทำาเพลงแนวไหน สไตล์ไหน 

หรืออยากจะเล่าเรื่องราวอะไรบ้าง เลยมานั่งคิดว่าจริงๆ เรา

	ายนาดาว	มิวสิค	เปิดตัว	Single	Comeback	ของ

ศิลปิน PP Krit หรือพีพี กฤษฏ์-อำานวยเดชกร กับ

ซิงเกิลใหม่ I’ll Do It How You Like It โดยเป็นเพลง

ที่เอิ๊ต ภัทรวี นักร้องนักแต่งเพลง มาเป็นโปรดิวเซอร์ เขียนเนื้อ

ร้องและทำานอง ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีการผสมผสานความเป็น 

Neo R&B และ POP ลงไปในเพลง ใส่เสียง String บนบีตเพื่อ

ให้ได้จังหวะที่ชวนโยก 

ซึ่งทางบุ้ง-กวิน สิริภัทรคุณ (Boongz) และเบนซ์-วรเชษฏฐ์ 

ฐานุพงศ์ชรัช (BNZ) ผู้เรียบเรียง ได้ให้ความสำาคัญ

กับการ Sound Design เป็นพิเศษ และตั้งใจ

ทำาให้เพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกวูบวาบในหัวใจ 

สะท้อนความเป็นสีสันเฉพาะตัวของ

ศิลปินได้อย่างลงตัว โดยมีโป โปษยะ

นุกูล และย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์ 

ร่วมเป็น Executive Producer       

เพลงนี้เริ่มต้นมาจากไอเดียของ 

PP Krit ที่อยากพูดถึงช่วงเวลาการ

พักผ่อนในที่ที่ใช่ กับคนที่ใช่ เป็น

ช่วงเวลาที่ทำาให้ไม่ต้องคิดถึงอะไร 

ปล่อยใจไปตามอารมณ์และความรู้สึก 

จนอยากจะอยู่ในห้วงเวลานั้นให้นาน

ที่สุด โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กำากับโดยบอส-

นฤเบศ กูโน ผู้กำากับที่เคยฝากผลงานมาแล้วใน

ซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 1 และเคยสร้างความฮือฮาในเอ็ม

วี It’s Okay Not To Be Alright   

โดยเพลง I’ll Do It How You Like It ได้แรงบันดาลใจมา

จากเรื่องราวของ PP Krit ถึงช่วงเวลาที่มีความรักกับคนคนหนึ่ง 

และได้อยู่ร่วมกันแค่ช่วงสั้นๆ เปรียบเสมือนโลกแห่งความฝัน แม้

ค่
อยากทำาเพลงที่เข้าถึงง่ายมาก

ขึ้น ซึ่งเพลง I’ll Do It How You 

Like It ก็เลยมาในแนวมีเดียม ที่

จังหวะเร็วขึ้นจากเพลงแรกเล็ก

น้อย เพื่อจะอัปบีตให้สนุกกว่า

เดิม ซึ่งเพลงนี้มีโมเมนต์ที่เรา

อยากจะเล่าในเพลง คือโมเมนต์

ความรู้สึกที่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด

กับแฟน และมีความสุขมากๆ 

เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆ ที่ไม่อยาก

ให้สิ่งนี้จบลงไปเลย แต่สุดท้ายรู้

แล้วว่าจะต้องกลับไป แต่ยังอยาก

มีความสุขตรงนี้ให้มันยาวนาน

มากที่สุด     

ซึ่งในเอ็มวีนี้ ได้ร่วมงานกับพี่บอสอีกครั้ง และนักแสดงก็ได้

รับเกียรติจากพี่อาเล็ก ธีรเดช มาเล่นด้วยกัน ถือเป็นครั้งแรกที่พี

ได้มาเจอพี่เขา ตอนแรกที่ชวนไป ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาเล่นให้ แต่

พอพี่เขามาก็รู้สึกดีใจ ตัวจริงพี่เขาน่ารักมากๆ สุภาพบุรุษมาก 

บรรยากาศการทำางานสนุกสนานมากๆ แม้ว่าฝนจะตก แดดจะ

ออกขนาดไหน ทุกคนก็เต็มที่    

สำาหรับเอ็มวีเพลงนี้เป็นอีกมู้ดแอนด์ โทนที่พีไม่เคยทำาใน

หลายๆ อย่าง ท้ังการเปล่ียนสีผมใหม่ การแต่งตัว เส้ือผ้า สไตลิสต์ 

และการมูฟเมนต์ต่างๆ พีรู้สึกชอบในความที่เอ็มวีนี้ดูวอร์ม โทนดู

อบอุ่น แต่ให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลย ถือเป็นอีกงานที่ประทับ

ใจมาก อยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันดูนะครับ ขอฝากซิงเกิลและ

เอ็มวีเพลง I’ll Do It How You Like It ไว้ด้วยนะครับ ติดตามชม

ได้ทาง Youtube : Nadao Music และติดตามฟังเพลงนี้ ได้ทาง

คลื่นวิทยุต่างๆ และ Streaming ทุกช่องทาง ขอบคุณครับ”.

‘ช่อง7HD’ชูคอนเซ็ปต์‘มากกว่าความเป็นหนึ่ง’

ปี2565คัดผลงานพรีเมียมลงทุกแพลตฟอร์ม

ช่อง	7HD	ผงาดยืน	1	ทุกแพลตฟอร์ม	ปี	2565	

พร้อมมอบสิ่งดีๆ อัดแน่นด้วยผลงานคุณภาพแก่ผู้ชม ทั้งละคร 

ข่าว วาไรตี้ กีฬา ออนไลน์-โซเชียลมีเดีย และอีเวนต์ กับคอน

เซ็ปต์ “The First Plus+ มากกว่าความเป็นหนึ่ง”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ช่อง 7HD เป็นสถานี

โทรทัศน์เมืองไทยที่ยึดหัวหาด ครองแชมป์เรตติ้งผู้ชมอันดับ 1 

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 ช่อง 7HD มาพร้อมคอนเซ็ปต์ 

The First Plus+ มากกว่าความเป็นหนึ่ง ที่ยินดีมอบสิ่งดีๆ แก่

คุณผู้ชม ทุกพื้นที่ ทุกช่วงเวลา ด้วยการยกทัพจัดเต็มเนื้อหา

คุณภาพหลากหลายคอนเทนต์ ครบทุกแพลตฟอร์ม

ละครแชมป์ตลอดกาล ละครของช่อง 7HD ยืน 1 

ครองใจคนไทยมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมา 2564 ละครของ

ช่อง 7HD ยังคงยืนหยัด ทำาเรตติ้งเฉลี่ยกวาด 10 อันดับสูงสุด

ละครไทยที่ออกอากาศของทุกสถานี สำารวจโดย เอจีบี นีลเส็น 

ประเทศไทย ไล่เรียงตั้งแต่อันดับ 1 ทางเสือผ่าน วงเวียน

หัวใจ คู่แค้นแสนรัก เผาขน แม่เบี้ย หลงกลิ่นจันทน์ คทา

สิงห์ ทะเลเดือด ทะเลลวง และข้ามากับพระ รีรัน นอกจาก

นี้ยังคว้าอันดับ 1 เรตติ้งเฉลี่ยละครก่อนข่าวภาคค่ำาเรื่อง ธิดา

วานร  

ในปีนี้ ได้จัดทัพด้วยละครสายเข้ม ละครฟอร์มร้อนแรง

หลากรส จากทัพนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทย นำาทัพโดย

สองซูเปอร์สตาร์เมืองไทย อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ เวียร์-ศุกล

วัฒน์ คณารศ ที่การันตีคุณภาพว่าถูกใจมัดใจคนไทยได้อยู่

หมัด ในปีนี้เลือกสรรมาให้ได้ชมอย่างพิถีพิถัน อาทิ กรงน้ำาผึ้ง 

เขยบ้านไร่ สะใภ้ไฮโซ เสาร์ 5 เจ้าสาวจำาเลย เข็มซ่อนปลาย 

สร้อยนาคี เภตรานฤมิต สายเลือดสองหัวใจ บ่วงวิมาลา 

สัจจะในชุมโจร (เสือสั่งฟ้า 3) และอีกมากมาย

ข่าวเป็นที่ ไว้วางใจเสมอ	ข่าวยืน 1 เสมอ ข่าวของ

ช่อง 7HD คือข่าวที่คนไทยให้ความไว้วางใจได้ เพราะทุก

เหตุการณ์ ทุกข่าวสาร รายงานและนำาเสนอแต่ความจริงทั้ง

สิ้น พบกับทีมผู้ประกาศข่าวที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี พร้อม

เปิดทุกพื้นที่ข่าว รายงานแบบเข้าถึง เข้าใจง่าย เสริมความ

ชัดเจนด้วยจอภาพ Video Wall ทันสมัยและยาวที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมใช้เทคโนโลยี Immersive Graphic 

สร้างสรรค์ภาพประกอบคำาอธิบาย ข่าวช่อง 7HD จึงเป็น

ข้อมูลจริงที่สามารถพึ่งพิงได้ ติดตามได้ทุกช่วงเวลา ทุกภาพ

ข่าว และข่าวออนไลน์ 7HD นอกจากนี้เสริมทัพความเข้มข้น

ด้วย ถกไม่เถียง รายการที่ถกทุกประเด็นร้อน เดือดร้อน ไร้ที่

พึ่ง นึกถึง ถกไม่เถียง

หลากหลายวาไรตี้ครบรส	ช่อง 7HD ยืน 1 เรื่อง

รายการวาไรตี้ ที่ให้มากกว่าความบันเทิงของคนไทย ซึ่ง

ได้รวบรวมสุดยอดวาไรตี้หลากหลายครบรสความสนุก ใน

ปี 2565 เอาไว้ทางหน้าจอโทรทัศน์ โดยจะได้พบกับรายการ

คุณภาพ วาไรตี้ฟอร์มยักษ์ วาไรตี้ ไลฟ์สไตล์ ยกขบวนมา                                                     

สร้างความบันเทิงแบบจัดหนัก จัดเต็ม ทั้งรายการที่ได้

รับความนิยมอย่างสูงมาโดยตลอดอย่าง มาสเตอร์เชฟ 

ประเทศไทย เชฟกระทะเหล็ก ร้องต้องรอด Guess My Age 

รู้หน้าไม่รู้วัย ลูกทุ่งไอดอล รสชาติไทย Viewfinder Thailand 

เพื่อคนรักหนังโดยเฉพาะ พร้อมฮือฮาไปกับซีรีส์จีนย้อนยุค

แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ ที่สร้างจากอนิเมะเรื่องดัง ตำานานจอมยุทธ์

ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทย รายการ

ท่องเที่ยวผจญภัยที่ทุกคนดูแล้ว

ต้องอยากไป 

และรายการใหม่ๆ ที่จะ

มาสร้างเสียงหัวเราะ ด้วยผู้ผลิต

มากประสบการณ์ และพิธีกร

มืออาชีพ เช่น ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร 

มาลัยไฟท์เตอร์ ดวลเพลงดัง 

พลังอาชีพ มโนสาเร่ ซุปตาร์พา

ไกล่เกลี่ย สมรภูมิกีฬา เตรียม

พบกับ ชุมทางดาวทอง ซีซั่น

ใหม่ ท้าชนแชมป์ 9 ขุนพลลูกทุ่งคลาสสิก เสริมทัพด้วยภาพยนตร์

คุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย คัดเน้นๆ 

ภูตถังซาน นำาแสดงโดยซูเปอร์สตาร์แถวหน้า 

เซียวจ้าน แฟนๆ นับวันรอได้เลย

ดีเด่นด้านกีฬา	กีฬาของช่อง 7HD 

คือไม่แพ้ใครอย่าง มวยไทย 7 สี ยืนหยัด

มาตรฐานแม่ไม้มวยไทย คู่มวยสุดยอดฝีมือ 

เวทีแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยครองใจคนรักกีฬา

มวยมาตลอดกว่า 50 ปี และเตรียมนำาเสนอ

กีฬาเด็ดอีกหลากหลายเพื่อผู้ชมคอกีฬาอีก

มากมาย แบบจุใจคนรักกีฬาอย่างแน่นอน 

แข็งแรงโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	

ช่อง 7HD ไม่ได้ให้ความสำาคัญแต่เพียงหน้า

จอเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นพัฒนาและให้ความ

สำาคัญอย่างมากกับการสื่อสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียอย่าง Bugaboo.

TV และ Bugaboo Inter เตรียมส่งคอนเทนต์

เอ็กซ์คลูซีฟหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์

สไตล์ของผู้ชม เพื่อต่อยอดความนิยมของผู้

ชมที่เข้าชม Bugaboo.TV ผ่านช่องทางต่างๆ 

กว่า 120 ล้านครั้งต่อเดือน 

และดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันสูงถึงกว่า 

21 ล้านดาวน์ โหลด ตลอด 24 ชั่วโมง ช่อง 

7HD มีการสื่อสาร โต้ตอบอย่างเข้มข้น เพื่อ

ส่งต่อคอนเทนต์ต่างๆ ให้กับผู้ชมในทุกหน้าจอ

โซเชียลมีเดีย ทำาให้วันนี้มียอดติดตามในทุก

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมกว่า 55 ล้าน 

Followers และยังได้รับความนิยมต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

มากมายด้วยงานอีเวนต์คุณภาพ เตรียมตื่น

ตาตื่นใจกับเวทีการประกวด Thai Supermodel 

2022 เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถโดดเด่น กับ

โอกาสคร้ังสำาคัญท่ีจะเข้าสู่วงการบันเทิง และ

ร่วมงานการแสดงกับช่อง 7HD 

ทั้งหมดคือสุดยอดคอนเทนต์ตลอดปี 

2565 ที่ช่อง 7HD เตรียมส่งมอบให้กับแฟน

ผู้ชมชาวไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ The First 

Plus + มากกว่า…ความเป็นหนึ่ง คือมุ่งมั่นทำา

หน้า ที่สื่อหลักที่สร้างสรรค์ทั้งความสุขความ     

บันเทิง และสารประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ชม

ทั้งประเทศ ให้สมกับการเป็นสถานีโทรทัศน์

ที่ครองเรตติ้งความนิยมสูงสุดของเมืองไทย

ตลอดมา.

‘พีพี กฤษฏ์’เปลี่ยนลุคส์ปล่อยซิงเกิลใหม่

ร่วมงาน‘อาเล็ก ธีรเดช’ครั้งแรกในเอ็มวี



12 ขาวประชาสัมพันธ

ผูบริหารรุนใหมไฟแรง กิตติยุวา สุวรรณธาร 

รองกรรมการผูจัดการ นามิเซน บายไคเซนมารุ 

พรอมดวย เดือนฉาย ฉุนหอม ผูจัดการฝาย

แอดมินเพจ ลาวัณย  รุงเรือง  ผูจัดการฝาย

งานประชาสัมพันธ และอนุวัฒน  อูทอง  

ผูจัดการฝายเชฟและพัฒนาโครงการ เปน

ตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล CEO Thailand 

Award 2022 สุดยอดผูบริหารแหงป 2565 

และ รางวัล Best Biz & Product 2022  

ธุรกิจและผลิตภัณฑดีเดนแหงป 2565 จาก

สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน

หนังสือพิมพ แหงประเทศไทย (สว.นท.) และ 

สภาเครือขายสถาบันสงเสริมพัฒนาธุรกิจ

และเศรษฐกิจแหงประเทศไทย (สส.ศท)  

ภายใต โครงการสงเสริมพัฒนาธุรกิจและ

เศรษฐกิจ เพ� อขับเคล� อนประเทศไทยสูอาเซียน  

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอรพอรต  

สําหรับ นามิเซน บาย ไคเซนมารุ 

เปนการตอยอดธุรกิจ จาก บริษัท ไคเซนมารุ 

จํากัด (Kai Sen Maru Co.,Ltd.) ผูจัดจําหน�าย 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ขอเชิญติดตาม

รับชมการเสวนาวิชาการออนไลน วัคซีน mRNA 

ฉีดในเด็ก 5-11 ป: เร� องที่พอแมตองรู ใน

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ ตั้งแตเวลา 

13.30 - 15.00 น. ทาง Facebook Live: 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ (https://www.facebook.

com/nvikm) เพ� อสรางความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองใหกับผูปกครองในเร� องความปลอดภัย

ของวัคซีน mRNA ความสําคัญในการไดรับ

วัคซีน รวมถึงการควบคุมการปองกันโรคโควิด 19 

ในระบบโรงเรียน โดยมี นพ.นคร เปรมศรี 

ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ รวมเปดงาน 

พบกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

ศ.พญ.ธันยวีร ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย 

และ พญ.สุเนตร ช� นกิจมงคล รองผูอํานวย

การสถาบันวัคซีนแหงชาติ ดําเนินรายการ  

เพ� อเติมเต็มความหมายของคําวารัก 

ดวยการใสใจดูแลสุขภาพกันและกัน N Health 

ขอตอนรับเดือนแหงความรัก ดวยสวนลดสูงสุด 

20% ในโปรแกรมตรวจสุขภาพคูรัก มอบเปน

ของขวัญวาเลนไทนในราคาสุดพิเศษ! เร่ิมตนท่ี 

799 บาท/คน ในโปรแกรมตรวจพื้นฐาน 12 

รายการ และจัดหนักกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ

กอนแตงงาน ที่มาในราคา 2,880 บาท/คู 

โดยในโปรแกรมน้ีจะมีการตรวจความสมบูรณ

ของเลือด ตรวจปสสาวะ ตรวจหาเชื้อไวรัส

ตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี 

ตรวจคัดกรองโรคซิฟลิส ตรวจคัดกรองโรค

ธาลัสซีเมีย และตรวจหาภูมิคุมกันหัดเยอรมัน

ในผูหญิง พรอมรับคําปรึกษาจากนักเทคนิค

การแพทยดวย นอกจากน้ียังมีโปรแกรมตรวจหา

ความเส่ียงตอมะเร็ง  รวมท้ังโปรแกรมตรวจท่ีลูกๆ

สามารถมอบเปนของขวัญใหคุณพอคุณแม

ไดอีกดวย เริ่มตั้งแตวันนี้-28 กุมภาพันธ ที่ 

N Health แล็บเซ็นเตอรทุกสาขาทั่วประเทศ 

นัดหมายลวงหนาเพียงอยางนอย 1 วัน เพ� อ

ใหไดรับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว สอบถาม

รายละเอียดและนัดหมายไดท่ี 0-2762-4000  

เดินหนาสรางโครงการดีๆ เพ� อสังคม

ออนไลนน�าอยูอยางตอเน� อง ลาสุด นก-มณีรัตน 

อนุโลมสมบัติ CEO ไฟแรงแหง Sea (ประเทศไทย) 

พาการีนา จับมือ กรมสุขภาพจิต เปดตัว

โครงการ Game On, Digitally Safe and Sound 

เพ� อสรางความรูความเขาใจใหกับเยาวชนและ

ผูปกครองในการสรางภูมิคุมกัน เสริมพลังบวก 

และสานสัมพันธเยาวชนและครอบครัว ใหพรอม

ใชชีวิตอยูบนโลกออนไลนอยางมีคุณภาพ 

เพื่อสร้างสังคมออนไลน์สีขาวที่ปลอดภัย

ตอใจทุกคน นอกจากนี้ยังมีชวงเสวนาดี ๆ 

กับคนดังบนโลกออนไลน ผูเชี่ยวชาญดาน

จิตวิทยาเด็กและวัยรุน และตัวแทนจากวงการ

เกมออนไลน ใครสนใจ ติดตามได ในวัน

อังคารที่ 8 กุมภาพันธ ทาง Facebook : กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (https://

www.facebook.com/THAIDMH/)

เดินหนาปูพรมปรับโฉมหางเซ็นทรัล

ตามแผนที่วางไวอยางตอเน� อง สําหรับ CEO 

หัวเรือใหญแหงหางเซ็นทรัล โอลิวิเยร บรง  

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมหางสรรพ

สินคา ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปดประเดิม

ไตรมาสแรกป 2565 เผยโฉมลุคใหม “หาง

สรรพสินคาเซ็นทรัล พระราม 2” ในเครือ

เซ็นทรัล รีเทล ภายใตคอนเซ็ปตและดีไซน

วาไรตี้สุดล้ํา ตอบโจทยทุกไลฟสไตล ใหสนุก

กับการชอปมากกวาที่เคย มาพรอมดีไซน

การตกแตงสุดสรางสรรค กับการปรับโฉม

ครั้งใหญทั้ง 3 ชั้น ดวยคอนเซ็ปตและดีไซนท่ี

แตกตางกัน สรางเอกลักษณและสีสันแปลกใหม

ไมซํ้ากันในแตละช้ัน รวมถึงการเปดตัวโซนใหม 

“Young Fashion” กับสินคาสตรีทแวรแฟชั่น

ระดับโลกมากมาย เพิ่มประสบการณใหมนัก

ชอปใหเต็มไปดวยสีสันแหงความสุข รวมถึง

การนําวัสดุรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

และวัสดุทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง มาใชเปน

วัสดุหลักของการปรับโฉมครั้งใหญนี้ พบกับ 

เดสติเนชั่นแหงใหมของการชอปปงของยาน

พระราม 2 พรอมใหเช็คอินแลวตั้งแตวันนี้

เปนตนไป!

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ใหการตอนรับแอนนา นางแบบสาวสวย ทูตการทองเท่ียวประเทศไทย

       อิศรา แกวพิลารมย ผูจัดการแผนกตอนรับ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ใหการตอนรับ แอนนา 

แมคอาวอย ดารานางแบบสาวสวยมากความสามารถอันดับตนๆ ในเมลเบิรน ทูตการทอง

เที่ยวประเทศไทย ติด 1 ใน 10 การประกวด Miss Universe Australia และชนะการแขงขัน

รายการ Love Island ซีซ่ัน 2 ในป 2019 และสเต็ปเปลส ไมเคิล แอสตัน แฟนหนุม ในโอกาสให

เกียรติเขาพัก ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต หนึ่งในโรงแรมที่ผานมาตรฐานทองเที่ยวปลอดภัย

ดานสุขอนามัย (SHA Plus+) ภายใตการควบคุมดูแลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ

ไดรับการรับรอง "Safe Travels" จากสภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่นผูบริหารบริษัท ไคเซนมารุ ควา 2 รางวัลจาก สว.นท. และ สส.ศท. 

พรอมประชาสัมพันธ โปรโมชั่นเดือนแหงความรัก “Valentine Day Sweet Heart” 

ปลาแซลมอน หลากหลายสายพันธจากทั่ว

ทุกมุมโลก ปลาทูน�าครีบเหลือง (มากุโร) และ

วัตถุดิบหลักสําหรับอาหารญี่ปุน ทั้งประเภท

ซาชิมิ และ ซูชิ 

ท้ังน้ี นามิเซน บาย ไคเซนมารุ ภายใต

การบริหารงานของ นายกิตติยุวา สุวรรณธาร 

มุงดําเนินธุรกิจที่เนนตลาดสูออนไลน โดยมี

สโลแกน “รสชาติแหงความใสใจ“ เนนให

บริการลูกคาท่ีชอบปลาดิบ และเนนใหบริการ

ปลาแซลมอนที่หลากหลายสายพันธธุ ดวย

วัตถุดิบพรีเมียม ในราคาที่จับถึงได 

ซึ่งปจจุบันนี้ นอกเปดจําหน�ายใน

กรุงเทพมหานครแลว ยังไดขยายสาขาไปยัง 

จังหวัดใหญๆ   ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัด

อุบลราชธานี และในอนาคตอันใกลยังมี

แผนการขยายสาขาตอไปอีก

และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ

ความรักในชวงเทศกาลวาเลนไทนที่กําลัง

จะมาถึงนี้ นามิเซน บาย ไคเซนมารุ ขอนํา

เสนอโปรโมชั่นสุดปง “Valentine Day Sweet 

Heart” ชุดปลาดิบรูปหัวใจในราคาสุดพิเศษ

เพียง 689 บาท ตลอดเดือนกุมภาพันธ 2565 

สวนลูกคาที่ตองการรับวันที่ 14 สามารถออ

เดอรลวงหนาไดเลย

สนใจล้ิมรสปลาดิบสดใหมไดท่ี  เฟชบุก : 

Namizen by Kaisenmaru Line : @namizen-

bykaisen หรือสั่งสินคาผาน Line Man: 

https://lin.ee/5tEo9BB และสั่งสินคาผาน 

Line @ https://lin.ee/OOHbB7z รวมถึง 

Robinhood >> https://bit.ly/31xlvyw

โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

ตอนรับเทศกาลแหงความรักตลอดเดือน

กุมภาพันธนี้ ดวยโปรโมชั่นพิเศษที่จะใหคุณ

ไดฉลองเทศกาลวาเลนไทนพรอมเติมเต็ม

ความรักในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน คูรัก 

ครอบครัว หรือกลุมเพ� อน  

โรแมนติกดินเนอรใตแสงดาว 11– 14 

กุมภาพันธ 2565 ด� มดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติก

ของค่ําคืนวันวาเลนไทน ใตแสงดาวกับ 

Valentine’s Dinner Under the Stars ม้ือค่ํา 

4-คอรส สุดพิเศษที่รังสรรค โดยเชฟแฟรงค 

เตรเปรช เอ็กเซ็กคูทีพเชฟ โรงแรมสินธร 

เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ (Executive Chef  Frank 

Trepesch) เริ่มตนมื้อพิเศษดวยเมนูเรียก

น้ํายอยอยาง ทาทารแซลมอนพรอมไขปลา

คารเวียร Oscietra เสิรฟมาในรูปหัวใจ ตาม

ดวยเมนูหอยเชลลทอดเสิรฟพรอมไขปลา

คารเวียร Avruga รีซ็อตโตกุงล็อบสเตอร 

ด� มด่ํากับ เคอร รอยัล เคร� องด� มพิเศษกอน

ลิ้มลองอาหารจานหลักที่พรอมเสิรฟปลา

กะพงทอดเสิรฟพรอมหน�อไมฝรั่งขาว มะเขือ

เทศเชอรรี่ และซอสเบอรบล็อง ปดทายมื้อ

พิเศษดวย ช็อกโกแลตเจลลี่ ของหวานสุด

พิเศษที่เชฟพรอมเสิรฟราสเบอรรี่เชอเบท

คูกับช็อกโกแลตเจลลี่และสตรอเบอรรี่ซอส

สูตรพิเศษ พบความโรแมนติกนี้ ได ตั้งแต

เวลา 18:00 – 22:00 น. บริเวณชั้น 19 ราคา 

6,500++ สําหรับ 2 ทาน 

ชุดชายามบาย Valentine Afternoon 

Tea 1 – 28 กุมภาพันธ 2565 พบกับชุดน้ํา

ชายามบาย Valentine Afternoon Tea ที่จัด

ขึ้นเปนพิเศษเฉพาะเทศกาลแหงความรักนี้ 

เติมความสดช� นกอนจิบชาดวย Love Potion 

Granita  เกล็ดน้ําแข็งสีชมพูเขมที่เสิรฟใน

เลมอนสีเหลืองสดใส ละมุนลิ้นกับสโคนสูตร

พิเศษท้ังสโคนตนตํารับและสโคนสตรอเบอรร่ี 

เสิรฟพรอมแยมสตรอเบอรร่ี ค็อตเต็ดครีมชีส 

และเลมอนเคิรด กรุนกลิ่นความหอมหวาน

ชวงเทศกาลแหงความรักกับเมนูของวางยาม

บาย ไมวาจะเปน แซนวิชสอดไสฟวกราเท

อรรีนเสิรฟคูถั่วฮาเซลนัทกรอบและเจลสม, 

สกอตติชแซลมอน - ขนมปงปมปานิเคิล

สอดไสดวยแซลมอนและมัสตารดน้ําผึ้ง กุง

ค็อกเทลสูตรพิเศษที่นํากุงจากแหลงน้ําเย็น

เสิรฟคูซอสแมรี่โรส ดิล และอโวคาโด ฟง

เกอรแซนวิชไกและเคร� องเทศ ที่นําอกไกที่

เลี้ยงในฟารมพื้นที่กวางมาคลุกเคลาลูกเกด

สีทองและเคร� องเทศนานาชนิด ปดทายเมนู

ของคาวดวยขนมปงบรียอรชสอดไสดวยสลัด

ไออรแกนิคและแตงกวาดอง ลิ้มลองเมนู

เบเกอรี่อยาง เดอะทารต – ทารตช็อกโกแลต

ซาเบลย ผสมผสานกานาช ลูกอมรสเลมอน 

และครีมชิ-บวัช เดอะคิวบ – เคกช็อกโกแลต

ฉลองเทศกาลแหงความรัก ที่ โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

เคลือบดวยราสเบอรรี่ครีมและครีมบรูเลยรส

วานิลลาโรยดวยราสเบอรรี ่แหง เดอะโลลี่ 

– โลลี่ปอบที่นําแอปเปลเช� อมเคลือบดวยไวท

ช็อกโกแลตและคาราเมลสีชมพุ  ปดทายดวย 

เดอะสไลส – ซาเบลยสอดไสดวยครีม

รสวานิลลา ครีมสตรอเบอรรรี่ และเจลลี่

มะนาวและพริกไทย  

ลิ้มลองหลากหลายเมนูความอรอยคู

กับชาระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งชาสมุนไพรและ

ชาออรแกนิก ใหคุณไดจิบเพ� อผอนคลาย

ทามกลางบรรยากาศหรูหราโอโถงของล็อบบี้ 

เลาจน (Lobby Lounge) ที่ ไดรับรางวัล 

International Property Awards 2021 – 

ปกติคนเรามีไลฟสไตลในการใชชีวิตที่

แตกตางกันไป ไมวาจะเปนงานอดิเรกที่ชอบ

ทําอาหารที่ชอบกิน การออกกําลังกาย การ

พักผอน  การทองเที่ยว ยิ่งในวัยทํางานที่ตอง

พบกับสภาพแวดลอมนอกบาน ความเครียด

จากงานท่ีอาจสงผลตอสุขภาพโดยไมรูตัว เปนตน

ตอนนี้การใชชีวิต พฤติกรรมผูบริโภค

เปล่ียนแปลงไป ทุกคนหันมาดูแลใสใจสุขภาพ

มากขึ้น ซึ่งเทรนดสุขภาพและการแพทยใน

อนาคต จะเปนการดูแลทุกคนใหมีสุภาพที่ดี 

อย่างในเรื่องของการรับประทานอาหาร 

จากที่เม� อกอนคิดวา อาหารคลีน คืออาหาร

สําหรับคนลดนํ้าหนัก คนอวน แตปจจุบันพบวา 

คืออาหารหลักที่มีประโยชน ปลอดภัย การ

ชอปปงออนไลนท่ีมีความสะดวกสบาย ไมตอง

ไปเบียดซื้อของในที่แออัดอีกตอไป เปนตน

และจากการชอบที่ ไมเหมือนกัน จึง

เกิดเปนการรวมกลุมของคนที่มี ไลฟสไตล

เดียวกัน ทําในสิ่งที่ชอบเหมือนๆ กัน ซึ่งสง

ผลถึงพฤติกรรมการใชชีวิตตางๆ ตามมา 

และลวนพบความเสี่ยงตอโรคภัยไดทั้งนั้น 

เกิดเปนคาใชจายมากมายตามมาในการ

รักษาโรค และบางโรคอาจเรื้อรัง ตองเขารับ

การรักษาระยะยาวอยางตอเน� อง

ปจจุบันคนสวนใหญเลือกที่จะปองกัน

และดูแลสุขภาพของตนเองกอนที่จะเจ็บปวย 

คอยอัพเดทเทรนดการดูแลสุขภาพ เพ� อให

เหมาะกับตนเอง เชน การปรับเปลี่ยนการ

รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย แต

เราจะมั่นใจไดอยางไรวาสิ่งที่ปรับกันมานั้น

เหมาะสมกับตนเองแลว เพราะสุขภาพเปน

สิ่งที่สะสมกับเรามาอยางยาวนาน และจาก

รูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางกัน การตรวจ

สุขภาพตามไลฟสไตลจึงเปนทางเลือกที่ชวย

ใหเราสามารถรูทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง

ของรางกายตนเองเพ� อนํามาวางแผนรับมือ

การดูแลสุขภาพตนเองไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  

กอนอ� นเราควรรูวาไลฟสไตลการใชชีวิตใน

แตละกลุมมีความเสี่ยงอะไรบาง ดังนี้

1. กลุมคนทํางานหนัก ทํางานเกินเวลา 

ไดแก วัยทํางาน เปนวัยที่กําลังสรางตัวจึง

มักละเลยการดูแลสุขภาพ ใชชีวิตเรงรีบ เกิด

ความเครียดสะสม กลุมนี้มักมีโอกาสเกิดโรค

ระบบหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองแตก 

ตีบ ตัน ออฟฟศซินโดรม กระเพาะปสสาวะ

อักเสบ กรดไหลยอน เปนตน 

2. สายปารตี้ ที่รักการด� มแอลกอฮอล

เปนชีวิตจิตใจ ในบางรายมีการสูบบุหร่ีรวมดวย 

ซึ่งเปนสาเหตุทําใหมีปญหา เร� องของตับ ไต 

และปอด เปนตน

3.  กลุมชอบออกกําลังกาย กลุมนี้จะ

มี Health Consciousness  สูง แตในความ

มั่นใจของตนเองนั้นบางครั้งอาจจะมีความ

เขาใจผิดอยูบางอยาง เชน ออกกําลังกาย

อยูแลว วิ่งมาราธอนอยูแลว แข็งแรงดีไม

ไดมีอาการท่ีน�ากลัวอะไร มักเกิดความชะลาใจ

เพราะคิดวาดูแลตัวเองไดดีแลว แข็งแรงดี 

แตเราไมมีทางรู ไดเลยวาในการออกกําลัง

กายที่เราทําอยูนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม 

ผลลัพธจากการออกกําลังกายจะดีอยางที่เรา

เขาใจหรือไม ที่คุณหมอมักพบคือ นักวิ่งที่วิ่ง

เปนประจํา พอมาตรวจสุขภาพแลวมักพบวา

มีไขมันสูงมาก เพราะไมเคยควบคุมเร� อง

อาหาร และดวยความแข็งแรงดีก็คิดวา 

ไมเปนอะไร แตพอสแกนตรวจหลอดเหลือด

หัวใจดวย  CT Coronary  ปรากฎวามีแคลเซียม

เกาะอยูมาก จําเปนที่จะตองไปพบหมอหัวใจ 

และรีบทําการรักษา เพราะถาเราดูแคผล 

Lab แค LDL ก็เหมือนไมเปนอะไร ไมมี

อาการ ยังไมจําเปนตองรักษา แตเม� อเราได

ตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่เฉพาะ

ทางมากขึ้นก็จะทําใหเห็นวาผูปวยมีความ

เสี่ยงที่จะตองทําการรักษา สามารถควบคุม

ใหหายไดกอนที่จะเปนอันตราย คําถามคือ 

ทําไมออกกําลังกายบอย รางกายแข็งแรงดี

ถึงเปนได สาเหตุท่ีพบน้ันก็มาจากหลายปจจัย 

ที่ถึงแมวาจะออกกําลังกายมากก็อาจยังมี

โอกาสพบได เชน จากกรรมพันธุ หรือกอน

หนานี้มีพฤติกรรมการใชชีวิตการทานอาหาร

ไมดี หลอดเลือดอาจจะพังแลว หรือมีการ

สูบบุหรี่มากอนแลวเพิ่งมาเริ่มปรับไลฟสไตล

ในภายหลัง จริงๆ แลว สุขภาพดีหรือไมดีนั้น

เกิดจากการสะสมพฤติกรรมของตัวเราเอง

เปนทุนเดิม และไมใชวาปรับปนี้แลวปหนา

จะดีเลยในทันที บางคนใชชีวิตพังมาตลอด

ในชวงวัยรุนเราก็ไมทันไดรูตัวหรอกวาในวัน

ขางหนาพฤติกรรมการใชชีวิตเหลานั้นจะสง

ผลตอสุขภาพเราในระยะยาวตอมา หรือใน

กรณีกลุมคนออกกําลังกายเยอะ กลามใหญ ๆ  

หมอเคยเจอเทรนเนอรที่คอยสอนคนมา

เทรนออกกําลังกายอยากไดสัดสวนนั้นตอง

ออกกําลังแบบทานี้ แตพอเจอตัวจริงปรากฎ

วาใชการฉีดฮอร โมน ซึ่งเปนอันตราย แลว

คาฮอร โมนก็สูงขึ้นมาก แตคนกลุมนี้จะมี

ความมั่นใจวาปกติเพราะปกอนตรวจสูงแบบ

นี้ ก็ไมเปนไร 

4. กลุมกรรมพันธุ ในสายนี้จะมีความ

เสี่ยงในการเปนโรคตาง ๆ มากกวากลุมอ� น 

เพราะนอกเหนือจากพฤติกรรมในการใชชีวิต

ของแต่ละบุคคลแล้วยังมีในเรื่องของโรค

ทางกรรมพันธุที่ตองเฝาระวังดวย จึงทําใหมี

ความเสี่ยงมากกวากลุมอ� น ๆ เชน มีประวัติ

คนในครอบครัวเปน มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ 

กลุมนี้ยิ่งตองเช็กสุขภาพตัวเองเปนประจํา 

เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพตัวเอง 

กอนที่จะเปนโรคดังกลาว

5.  กลุมผูสูงวัย ย่ิงควรตองดูแลสุขภาพ 

คอยตรวจเช็กกันใกลชิด เพราะมีความเส� อม

ถอยของรางกายอยางชัดเจน รางกายเผาผลาญ

นอยลง ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ 

เริ่มรวนตามวัย กระดูกพรุน เปนตน  

6. กลุมสายอาหารสุขภาพ ไดแก สาย

คีโต กิน low carb ทํา IF สวนใหญเกิน 50% 

มักบริโภคไมถูกวิธี เชน การกินคีโต คือการ

ทานไขมันดี แตกลับกินทุกอยางที่เปนไขมัน 

ผลท่ีตามมาคือ พบคอเลสเตอรอล และไขมัน

ไมดีสูง และคุณหมออยากแนะนําวาไมควร

ทานคีโตติดกันนานๆ เพราะจะทําใหรางกาย

ไดรับสารอาหารไมครบถวน ทานไดแตให

เวนระยะ อีกอยางคือ หลายๆ คนพอหยุดทาน 

กลับไปกินแบบเดิม มีพฤติกรรมแบบเดิม ก็

มีโอกาสที่จะโยโยได ไมวาเราจะลดน้ําหนัก

ดวยวิธีไหนก็ตาม เม� อลงแลวเราควรปรับ

รูปแบบพฤติกรรมเสียใหม สวนอาหารคลีนน้ัน 

เปนอาหารท่ีดี อยูแลว สามารถทานไดยาวๆ เลย

ไมวาคุณจะมีพฤติกรรมแบบไหนก็

สามารถปลอดภัยหางไกลโรคได ขอเพียง

ดูแลตนเองใหดีในทุกดาน ปรับเปล่ียนแผนการ

ใชชีวิตไดอยางเหมาะสม ทานอาหารครบ 5 

หมู พักปผอนใหเพียงพอ หมั่นตรวจเช็กอัพ

เดทสุขภาพเปนระยะๆ โอกาสที่จะเสี่ยงโรค

จะลดลง เพราะหากเกิดมีอะไรท่ีผิดปกติรุนแรง

ก็สามารถแกไขไดทันทวงทีกอนที่โรคจะบานปลาย

บทความโดย: พญ.ธนีศา ภานุมาตรัศมี 

แพทยหัวหนาศูนยตรวจสุขภาพ 

โรงพยาบาลพญาไท 1

2022: Asia Pacific สาขา Best Hotel 

Lobby Interior for Thailand ออกแบบใหสูง

โปรง เปดรับแสงธรรมชาติ สอดรับกับความ

เขียวขจีของพันธุ ไมนานาชนิดในสวนชีวา 

(Chevaa Garden) สวนสวยขนาดใหญของ

โรงแรมฯ ไดอยางกลมกลืน ชุดชายามบาย 

Valentine Afternoon Tea พรอมเสิรฟคุณ

ทุกวันตลอดเดือนกุมภาพันธนี้ ในราคาชุด

ละ 2,100++ สําหรับ 2 ทาน (สามารถเติมชา

เพิ่มไดทานละ 1 ครั้ง) ตั้งแตเวลา 14:00 – 

17:00 น.  ณ ล็อบบี้ เลานจ 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารองที่

นั่งไดที่โทร.0-2095-9999  

ตรวจสุขภาพตามไลฟสไตล  ปรับแผนดูแลสุขภาพ ในแบบที่เหมาะกับเรา
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด แนะนํารถยนตนั่งยอดนิยม  โคโรลลา 

อัลติส GR Sport ปรับปรุงโฉมใหมลาสุดใน

รุนเคร� องยนตไฮบริด HEV GR Sport และ

รุนเคร� องยนตเบนซินขนาด 1.8 ลิตร GR 

Sport เพ่ิมอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครัน 

พรอมสมรรถนะการขับขี่ และความทนทาน 

สบายใจตลอดอายุการใชงาน ตอบโจทย

ทุกรูปแบบการใชชีวิต และการเดินทางให

สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น พรอมมอบขอเสนอ

สุดพิเศษ สําหรับลูกคาโคโรลลา อัลติสทุกรุน 

โคโรลลา อัลติส GR Sport สะกด

ทุกสายตาดวยดีไซนภายนอกแบบสปอรต 

ออกแบบใหรองรับการขับขี่ตามหลักอากาศ

พลศาสตร กับแพ็กเกจชุด GR SPORT 

ประกอบดวย กันชนหนา, กระจังหนา, ไฟตัด

หมอกดีไซน ใหม, สเกิรตขาง, สเกิรตหลัง, 

ลออัลลอย 17 นิ้วออกแบบใหมโดยเฉพาะ 

พรอมสัญลักษณ GR Sport บริเวณทายรถ 

ภายในสะทอนความเปน GR ดวยการตกแตง

เบาะหนัง เดินตะเข็บดายสีแดง พนักพิงศีรษะ

และปุมกดสตารทตกแตงดวยสัญลักษณ GR 

มาพรอมกับอุปกรณอํานวยความสะดวก

มากมาย อาทิ ชองเสียบ USB แบบ Type C 

ในชองเก็บของคอนโซลกลาง, หนาจอ HUD 

แสดงผลขอมูลการขับขี่แบบสี, เบาะนั่งคู

หนาปรับไฟฟา พรอมปุมปรับดันหลังไฟฟา 

(Lumbar Support), ระบบ Illuminate entry 

system, ระบบแจงเตือนลมยาง TPMS และ 

3 สี พิเศษเฉพาะรุน ไดแก สีขาวมุก (Platinum 

White Pearl) สีแดง (Red Mica Metallic) 

โตโยตา ปรับโฉม อัลติส GR Sport พรอมขอเสนอสุดพิเศษ รวมมูลคากวา 83,000 บาท

และสีดํา (Attitude Black Mica) 

โคโรลลา อัลติส GR รุนปรับปรุงโฉม

ใหม ดีไซนภายนอก,,,BRAND NEW RACER 

BRAND NEW FEELING  โคโรลลา อัลติส 

ฟลเรซซิ่ง ใหม สายพันธุ GR กันชนหนา

ใหม GR Sport กระจังหนาใหม GR Sport 

ไฟตัดหมอกดีไซนใหม กระจกมองขางสีดํา

และสเกิรตขาง GR Sport สเกิรตหลัง GR 

Sport ลอแมกซขนาด 17 นิ้ว GR Sport 

สัญลักษณ GR Sport บริเวณประตูทาย

ดีไซนภายใน GR SPORT RACING INSIDE 

TO DRIVE YOUR FEELING ตอบสนองฟล

ลิ่งเรซซิ่ง Sport Seats with GR Logo เบาะ

หนังคูหนาแถบแดงดีไซนสปอรตพรอมโลโก 

GR ปุม Push Start พรอมสัญลักษณ GR 

Paddle Shift ควบคุมการเปลี่ยนเกียรที่พวง

มาลัย (*เฉพาะรุน 1.8 GR SPORT) MORE 

COVENIENCE MORE COMFORT Head 

Up Display หนาจอแสดงผลขอมูลการ

ขับขี่แบบเปลี่ยนสีบนกระจกหนารถ nanoe 

ระบบกรองอากาศภายในหองโดยสารชวย

ขจัดกลิ่นอับและยับยั้งเชื้อโรค Auto Rain 

Sensor ระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ Rear Sun-

shade มานบังแดดท่ีกระจกหลัง Tire Pressure 

Monitoring System ระบบแจงเตือนเม� อลม

ยางผิดปกติ

สมรรถนะการขับขี่ ขับสนุกทุกอัตรา

เรงทรงตัวนิ่งสายพันธุนักแขง กับชวงลาง

ปรับจูนใหม สปอรตเราใจ รับทุกโคง เต็ม

ดีกรีเรซซิ่ง Shock Absorber ดูดซับแรง

สั่นสะเทือน เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให

สนุกยิ่งขึ้น Coil Spring คอยลสปริงปรับจูน

ใหม เพ� อการขับขี่ที่นุมนวล Rear Bar Sta-

bilizer ลดอาการโคลงของตัวรถขณะเขาโคง 

ยึ ด เ ก าะถนน ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 

เคร� องยนต 2 ทางเลือกในรุน GR SPORT 

HEV GR SPORT ประหยัดน้ํามันไดมากถึง 

23.3 กม./ลิตร*  (*อางอิงจาก ECO Sticker) 

เคร� องยนต 2ZR-FXE ขนาด 1.8 ลิตร พรอม

มอเตอร ไฟฟาและเกียร E-CVT 1.8 GR 

SPORT เคร� องยนตเบนซิน 2ZR-FBE ขนาด 

1.8 ลิตร และเกียรอัตโนมัติ SUPER CVT-I 

7 สปด พรอม Sequential Shift กําลังสูงสุด 

140 PS TNGA ที่สุดแหงการออกแบบยาน

ยนตเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทรงตัว และ

เกาะถนนไดอยางดีเยี่ยมใหคุณควบคุมได

อยางมั่นใจ กาวสูประสบการณการขับขี่ที ่

เหนือกวา BODY RIGIDITY เพิ่มความมั่นคง

จากโครงสรางเหล็กที่แข็งแรงพรอมเพิ่ม

จํานวนจุดเช� อมตัวรถ (Spot Welding) ชวย

รองรับแรงบิดที่มีตอตัวถัง เพิ่มประสิทธิภาพ

การทรงตัวและเกาะถนน GOOD HANDLING 

พวงมาลัยปรับจูนใหม ตอบสนองแมนยํามากข้ึน

เพ� อใหการควบคุมงายขึ้น เปนไปอยางมั่นใจ 

LOWER CENTER OF GRAVITY ออกแบบ

ใหมีจุดศูนยถวงต่ํา ลดการโครงของตัวรถ 

ชวยเร� องการทรงตัวและเขาโคงไดดีขึ ้น 

EXCELLENT VISIBILITY ออกแบบตัวรถให

เหมาะสมกับสรีระผูขับขี่ ชวยเพิ่มทัศนวิสัย 

ลดจุดอับสายตา DOUBLE WISHBONE 

SUSPENSION ชวงลางอิสระแบบปกนกคู 

เพิ่มความนุมนวลในการขับขี่ แตยังคงไว

ซึ่งการเกาะถนนอยางดีเยี่ยม ระบบความ

ปลอดภัย TOYOTA SAFETY SENSE  และ 

ALL-SPEED DYNAMIC RADAR CRUISE 

CONTROL WITH LANE TRACING AS-

SIST...ระบบ Dynamic Radar Cruise Control 

แบบ All-Speed ควบคุมและปรับลดระดับ

ความเร็วไดถึง 0 กม./ชม. และสามารถเรง

ความเร็วกลับสูระดับที่ตั้งไวเม� อไมมีรถขวาง

หนา พรอมระบบ Lane Tracing Assist ชวย

ควบคุมรถใหอยูกลางเลน PRE-COLLISION 

SYSTEM...ระบบความปลอดภัยกอนการชน 

LANE DEPARTURE ALERT WITH STEERING 

ASSIST... ระบบเตือนเม� อออกนอกเลนพรอม

พวงมาลัยหน�วงกลับอัตโนมัติ AUTOMATIC 

HIGH BEAMS...ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

โคโรลลา อัลติส GR 

Sport รุนปรับปรุงโฉมใหม

ลาสุด เติมเต็มอารมณสปอรต

ไดดียิ ่งขึ้น ดวยการตกแตง

แบบสปอรตทั้งภายนอกและ

ภายใน และปรับจูนชวงลาง

ใหมเพิ่มสมรรถนะในการ

ขับขี่ โดยมีใหลูกคาเลือกเปน

เจาของได 2 รุน ไดแก รุน

เคร� องยนตไฮบริด “HEV GR Sport” สําหรับ

ผูที่มองหารถยนตนั่งที่โดดเดน มีสมรรถนะ

การประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีดีเยียม ท้ังมอบ

อรรถประโยชนการใชงานครบครัน รุนเคร่ิองยนต

เบนซินขนาด 1.8 ลิตร “1.8 GR Sport” ท่ี

มอบอัตราเรงเต็มพลัง โดดเดนดวยสมรรถนะ

ในการขับข่ีท่ีสนุกสนาน คลองตัว และตอบโจทย

การใชงานที่หลากหลาย โดยมีสีภายนอกให

เลือก 3 สี ตามแนวคิด GR คือ สีขาวมุก 

Platinum White Pearl, สีแดง Red Mica 

Metallic, และสีดํา Attitude Black Mica และ

โตโยตามีความยินดีมอบขอเสนอสุดพิเศษ

ที่หลากหลาย สําหรับลูกคาที่เลือกโคโรลลา 

อัลติส ทุกรุน เพ� อใหลูกคามีรถใชไดงายขึ้น 

ดวยขอเสนอที่ตรงใจและตรงความตองการ

ยิ่งขึ้น เลือกเปนเจาของ โคโรลลา อัลติส 

ได 5 รุน 7 สี (Full lineup) สําหรับสีพิเศษ 

Super White มีเฉพาะรุนเคร� องยนตเบนซิน 

1.6L เทานั้น สําหรับสีพิเศษ Platinum White 

Pearl มีเฉพาะรุนเคร� องยนตเบนซิน 1.8L 

และรุนเคร� องยนต ไฮบริด (HEV) เทานั้น 

รุนเคร� องยนต ไฮบริด เกียรอัตโนมัติ ราคา

1,114,000 บาท HEV Premium 994,000 บาท 

รุนเคร� องยนตเบนซิน เกียรอัตโนมัติ 1.8 GR 

Sport  ราคา 1,059,000 บาท 1.8 SPORT 

ราคา 964,000 บาท 1.6G ราคา  8 7 9 , 0 0 0 

บาท รุน HEV GR Sport และ รุน 1.8 GR 

Sport มี 3 สี ไดแก สีขาวมุก Platinum 

White Pearl, สีแดง Red Mica Metallic, และ 

สีดํา Attitude Black Mica 

เมอรเซเดส-เบนซ ประเทศไทย ไดรับ

รางวัล “บริษัทที่น�าทํางานมากที่สุดในเอเชีย

ป 2021” จาก HR Asia ซึ่งมอบรางวัลนี้

ใหกับองคกรที่น�าทํางานมากที่สุดในเอเชีย 

ซึ่งมีบริษัทในประเทศไทยไดรับรางวัลนี้รวม

ทั้งหมด 52 แหง โดยเมอรเซเดส-เบนซ 

ประเทศไทยเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมยานยนตเพียงรายเดียวที่ ไดรับ

รางวัลนี้ในปนี้

โรลันด โฟลเกอร ประธานบริหาร 

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

เปดเผยวา เมอรเซเดส-เบนซถือวาไดรับ

เกียรติอยางสูงที่บริษัทของเราไดรับรางวัลนี้ 

รางวัลนี้เปนรางวัลที่มอบใหกับพนักงานของ

เราทุกคน และผมอยากขอบคุณพนักงาน

ของเราและทีมงานฝายบุคคลสําหรับการ

อุทิศตนและความพยายามอยางเต็มที่

สําหรับการทํางานใหออกมาดีที่สุดภายใต

สถานการณที่มีความทาทาย ผมเช� อวาการ

ใหความสําคัญตอการรักษาสุขภาพกายและ

ใจใหแข็งแรงอยูเสมอสําหรับพนักงานเม

อรเซเดส-เบนซคือเหตุผลสําคัญที่ทําใหเรา

สามารถบรรลุผลสําเร็จภายใตวิสัยทัศนของ

เราได เพราะการทํางานที่เมอรเซเดส-เบนซ 

ประเทศไทยนั้น พนักงานทุกคนรวมกัน

ทํางานดวยความมุงมั่นตรงตามสโลแกนที่

วา “The Best or Nothing” เสมอ และเรา

จะยังคงมุงมั่นตอการสรางสภาพแวดลอมใน

การทํางานที่ทั้งใหแรงบันดาลใจและมีความ

ปลอดภัย บนเสนทางสูการเปลี่ยนแปลงที่

ยั่งยืนตอไป รางวัล “บริษัทที่น�าทํางานมาก

ที่สุดในเอเชียป 2021” (Best Companies to 

Work For in Asia 2021) จาก HR Asia เปน

รางวัลที่มอบใหกับองคกรที่น�าทํางานมาก

ที่สุดในเอเชีย โดยพิจารณาจากการบริหาร

จัดการภายในองคกรที่ดี การเปดโอกาสให

พนักงานมีสวนรวม การดูแลเอาใจใสและ

สรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการทํางาน 

และการสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 

โดยในปนี้มีองคกรไทยที่ ไดรับคัดเลือกใหเขา

รวมเพ� อพิจารณาการมอบรางวัลกวา 269 แหง

ท้ังน้ี เหตุผลสําคัญท่ีทําใหเมอรเซเดส-

เบนซ ประเทศไทยไดรับรางวัลนี้ในปนี้มี

หลายประการ ไมวาจะเปนการที่พนักงาน

เมอรเซเดส-เบนซ ประเทศไทย รับรางวัล HR Asia

ไดรับการสนับสนุนให

สามารถบริหารสมดุล

การทํางานและการใช

ชี วิ ต ไ ด อ ย า ง ล ง ตั ว 

โดยเฉพาะการใหชั่วโมง

การทํ างานที่ ยื ดหยุ น 

และการใหวันลาหยุด

พิเศษ  และวันลาหยุด

ประจําปมากถึง 22 วัน

ตอป การมอบสวัสดิการ

ที่ดีแก่พนักงานเพื่ อดู

และสุขภาพและความ

เปนอยูของพนักงานใหมีความปลอดภัย

และทําใหสบายใจที่จะทํางานอยางเต็มที่ 

การสนับสนุนเร� องความหลากหลาย และ

กระตุนใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคใน

การนําเสนอสินคาและบริการแกลูกคาอยาง

ดีที่สุด ตลอดจนการตอบแทนคืนสูสังคม

และชุมชน ผานโครงการ CSR ดานการ

ศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการ

เปนพันธมิตรระยะยาวที่ใหความชวยเหลือ

โรงเรียนเยาววิทย จังหวัดพังงา ที่เมอรเซเดส

-เบนซ ประเทศไทย ดําเนินการมาอยาง

ตอเน� องเปนเวลากวา 16 ป และการ

สนับสนุนการฝกอาชีพแกคนรุนใหม โดยให

พนักงานของบริษัทไดเขามามีสวนรวมใน

ทุกโครงการ

บริษัท ฮุนได มอเตอร 

จํากัด ไดประกาศความสําเร็จ

ของการไดรับรางวัล GOOD 

DESIGN Awards 2021 โดย

รถยนต ไอออนิค 5 และรถ

ยนตฮุนได สตารเรีย ไดรับ

รางวัลในสาขายานพาหนะ 

สวนชัยชนะดานอ� น ๆ มาจาก

สาขาอินเตอรแอคทีฟ มีเดีย 

ครัวเรือน และโมไบล แอพพลิเคช่ัน 

รวมทั้งดานกราฟฟค ดีไซน

ซังยัพ ลี รองประธาน และหัวหนา

ศูนยดีไซนเซ็นเตอร เปดเผยวา เรารูสึกเปน

เกียรติ ที่ไดรับเลือกใหไดรับรางวัล GOOD 

DESIGN ในดานยานพาหนะ และนวัตกรรม

ที่สําคัญ ผมขอยกยองผลงานการออกแบบที่

โดดเดนของ ดรีมทีมดีไซนของเรา ทุกคนได

ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างสรรค์งานรวมทั้ง

สวนของฝายวิจัยและพัฒนาที่ ไดมีสวนรวม

ในการสรางความสําเร็จรวมกันดวย มันเปน

สิ่งยืนยันใหเห็นความสามารถในการแขงขัน

และดีไซนที่เปนเอกลักษณของแบรนดรถ

ยนตฮุนไดในตลาดโลก ไอออนิค 5 คือรถ

ยนตครอสโอเวอรขนาดกลางที่สรางขึ้นบน

แพลตฟอรมพัฒนาขึ้นเพ� อใชสําหรับรถยนต

ไฟฟา ดีไซนที่ล้ ําสมัยเปนเอกลักษณของ

แม้ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้

สอดรับกับสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 ในชวงปที่ผานมา แตเหลาสาวก

กระทิงดุยังคงเต็มอิ่มกับลิสตแอคทิวิตี้ที่อัด

แน�นตลอดทั้งป อาทิ เพลิดเพลินกับไลฟ

สไตลการขับขี่ เหนือระดับอยางปลอดภัย 

ควบคู ไปกับหลากประสบการณ ระดับ

พรีเมียมซึ่งพรอมตอบโจทยทุกความตองการ

ของลูกคา ที่เรนาสโซ มอเตอรคัดสรรมาให

ด� มดํ่ากันอยางไมรูจบ ไปจนถึงไดเปนสวนหน่ึง

ของมินิโปรเจคมากมายที่ตอกย้ําเจตนารมณ

ในการรวมแบงปนความสุขเพ� อสังคม มาปนี้

เพ� อตอนรับศักราชใหม อีกทั้งแสดงความ

ขอบคุณและตอบแทนความไววางใจใหกับ

ลูกคาคนสําคัญ ภานุเมศ จงกลรัตนาภรณ 

ประธาน Lamborghini Club Thailand (ลัม

โบรกินีคลับไทยแลนด) พรอมดวย อภิชาติ 

ลีนุตพงษ ประธานกรรมการ บริษัท เรนาสโซ 

มอเตอร จํากัด ตัวแทนจําหน�ายรถยนต

ลัมโบรกินีอยางเปนทางการรายเดียวใน

ประเทศไทย รวมกันจัดงาน “LAMBORGHINI 

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด โดย 

ธนารักษ กาญจนขันธกุล ผูจัดการฝาย

สรางสรรคผลลัพธที่ดีตอสังคม เปนผูแทนสง

มอบขยะพลาสติกประเภทใชครั้งเดียวแลว

ทิ้งที่รวบรวมจากพนักงานในเครือบริดจส

โตน ประเทศไทย รวม 6 บริษัท ในกิจกรรม

วันสิ่งแวดลอมโลก “Together We Recycle” 

แก ชุลีพร บริสุทธนะกุล ผูบริหารโครงการ

วน (Won Project) โดย บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด 

(มหาชน) เพ� อนําไปเขาสูกระบวนการรีไซเคิล

กลับมาใช ใหมเปนทรัพยากรหมุนเวียนให

เกิดประโยชนสูงสุด ภายใตเจตนารมณการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริดจสโตน 

“Our Way To Serve” ที่พรอมดําเนินธุรกิจ

ควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ณ บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม

ธนารักษ กาญจนขันธกุล ผูจัดการ

ฝายสรางสรรคผลลัพธที่ดีตอสังคม บริษัท 

ไทยบริดจสโตน จํากัด เปดเผยวา การรณรงค

เร� องการใชพลาสติกครั้งเดียวแลวทิ้ง หรือ 

Single-Use Plastic เปนหนึ่งในนโยบาย

และแผนงานภายในองคกรของ บริดจสโตน

เอเชียแปซิฟก (BSCAP) ซ่ึงจากการจัดกิจกรรม 

“Together We Recycle” เริ่มตั้งแตวัน

สิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน 2564 ที่ผานมา 

โดยพนักงานและคนในครอบครัวทั้งหมด

จาก 6 บริษัทในเครือบริดจสโตน ประเทศไทย 

ไดใหความสนใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในการแยกขยะรีไซเคิลประเภท “พลาสติก

ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง” เชน ถุงหูหิ้ว ฟลมหอ

สินคา พลาสติกกันกระแทก ฯลฯ จนสามารถ

รวบรวมและสงมอบใหกับโครงการ “วน” 

เพ� อนําไปผลิตใหมเปนถุงสําหรับใสขยะ และ

นํากลับมาใชในองคกรอีกครั้งเปนที่เรียบรอย 

ซึ่งเปนการใชประโยชนจากพลาสติกใหคุมคา

มากที่สุด รวมถึงลดปญหาขยะพลาสติกที่จะ

สงผลกระทบโดยตรงตอโลกของเรา

รวมใจสงมอบขยะพลาสติกสูกระบวนการรี ไซเคิลแก โครงการ “วน”

ฮุนได มอเตอร ไดรับรางวัล  GOOD DESIGN Awards จากดีไซน รถยนต ไอออนิค และสตารเรีย

รถยนตพลังงานไฟฟา ไดรับการยอมรับเปน

อยางดีจากลูกคาทั่วโลก การดีไซน ไฟแบบ

พาราเมตทริค พิกเซล ที่เปนเอกลักษณของ

ฮุนได มอบความโดดเดน นําสมัย ไมเหมือนใคร 

ขณะเดียวกันยังทําใหเห็นถึงคุณคาของการ

ออกแบบของไอออนิค 5 ที่เหนือกาลเวลา

สวนธีม Living Space ที่ใช ในการ

ออกแบบภายในของรถยนตไอออนิค 5 โดด

เดนดวยคอนโซลลักษณะเปนเกาะกลางที่

สามารถเล� อนไปมา บนพื้นหองโดยสาร

ที่ราบเรียบที่บรรจุแบตเตอรรี่รถยนตอยู

ดานลาง สวนวัสดุที่นํามาใชในหองโดยสาร 

ไมวาจะเปน ที่นั่ง ที่พาดศรีษะ ที่จับประตู 

พื้นและที่พักแขน ทํามาจากวัสดุที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม สะทอนใหเห็นพันธสัญญา

ดานความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอมของแบรนด

ฮุนไดที่มีตอทุกคน สวนสตารเรีย รถยนต

อเนกประสงค ท่ีมีดีไซนลํ้าสมัย การออกแบบ

ภายนอกที่ ไดแรงบันดาลใจจากยานอวกาศ 

เสนไลนดานขางที่วิ่งจากดานหนาสูดานทาย 

ถายทอดใหเห็นแสงสวางที่สาดสองขึ้นมา

จากเสนขอบฟาของโลกเม� อมองจากอวกาศ 

สวนภายในของสตารเรีย ออกแบบโดยเนน

ความสะดวกสบายของผูใชงานภายในรถเปน

หลัก ขณะเดียวกันยังออกแบบใหมี Beltlines ที่ต่ํา

เพ� อติดตั้งกระจกแบบพาโนรามิค เปดกวาง 

ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรม

ของบานโบราณเกาหลี สรางความรูสึกใหผู

โดยสารประหนึ่งบรรยากาศดานนอกคือสวน

หนึ่งของรถยนตที่ถูกขยายพื้นที่ออกไป

ลัมโบรกินีคลับไทยแลนด “LAMBORGHINI NIGHT” สงมอบความสุขใหเหลาสาวกกระทิงดุ

NIGHT” โดยเชิญชวน

เ ห ล า แฟนพั น ธุ แ ท

กระทิงดุมารวมฉลอง

ภายใต   คอนเซปต 

PARTY LIKE A GLAM 

POP STAR ปารตี้สุด

พิเศษที่ เนรมิตใหคุณ

เฉิดฉายราวกับปอปส

ตารระดับโลก พรอม

ชมมินิคอนเสิรตจาก 

วงนูโว ที่มา

ร ว ม เ สิ ร ฟ

ความสนุ ก

สงทาย โดยมีเหลาเซเลบริตี้และ

สมาชิกคลับรวมงาน อาทิ เอกภัทร 

พรประภา, นที มาเสถียรวงศ, 

ณัฐเศรษฐ พูนทรัพยมณี, นพรัตน 

รัตนวราห, บพิธ ธุระชน เปนตน 

นอกจากนี้ เรนาสโซ มอเตอร 

ยังไดมีการเพิ่มรูปแบบการรวมสนุกกับงาน 

Lamborghini Night ในรูปแบบ New 

Normal Party ผาน Livestreaming ซึ่ง

ทั้งหมดจัดขึ้นภายใตมาตรการปองกันโรค

อยางเขมงวด ณ หองบอลรูม โรงแรม พารค 

ไฮแอท กรุงเทพฯ  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อินเดียยอดตายจากโควิดทะลุ 500,000 ราย

นิวเดลี • เอเอฟพีรายงานว่า อินเดียมียอดผู้เสียชีวิตอย่าง

เป็นทางการจากการติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 500,000 ราย เมื่อ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงาน

ว่า มีผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง 1,072 

ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 500,055 ราย ขณะที่ยอดผู้

ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 41.9 ล้านราย เป็นจำานวนผู้ติดเชื้อสูงสุด

อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อ

ว่าอินเดียมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเสียชีวิตเกิน 500,000 ราย

มาตั้งแต่ปีที่แล้ว จากการศึกษาของบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งของ

สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว เชื่อว่าอินเดียมียอดผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโค

วิด-19 อยู่ที่ 3.4-4.7 ล้านคน หลายรัฐในอินเดียหลังจากกลับ

มาใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมโควิด-19 เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่

พุ่งสูงขึ้นจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน ขณะ

นี้เริ่มผ่อนคลายมาตรการ เจ้าหน้าที่กรุงนิวเดลีประกาศเมื่อ

วันศุกร์ว่า อนุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัย, ร้าน

อาหาร และสถานท่ีออกกำาลังกาย กลับมาเปิดได้ในสัปดาห์หน้า

หุ้นเมตาเจ้าของเฟซบุ๊กร่วง 26% 

นิวยอร์ก • มูลค่าหุ้นของบริษัทเมตา เจ้าของเฟซบุ๊กและอิน                      

สตาแกรม ในการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ร่วงถึง 26% รายงานรอยเตอร์และ

เอเอฟพีเมื่อวันศุกร์กล่าวว่า มูลค่าหุ้นของเมตาท่ีร่วงหนักเป็น

ผลมาจากนักลงทุนคลางแคลงต่ออนาคตของบริษัทที่ใช้เงิน

ลงทุนมหาศาลกับวิสัยทัศน์เมตาเวิร์ส และปัญหากับธุรกิจ

โฆษณาหลัก ซึ่งทำาให้เมตาคาดการณ์ว่าการเติบโตของบริษัท

จะชะลอตัวลง อีกทั้งยังมีรายงานด้วยว่าแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก

ที่เป็นหน้าเป็นตาของเมตา มีผู้ใช้งานรายวันลดลงเป็นครั้ง

แรกด้วยมูลค่าหุ้นในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลา

นิวยอร์กที่ลดลง 26% หรือเท่ากับมากกว่า 200,000 ล้าน

ดอลลาร์ เป็นการสูญเสียมูลค่าหุ้นมากที่สุดในรอบ 1 วัน

สำาหรับบริษัทของสหรัฐ โดยฟอร์บส์กล่าวว่า ทำาให้ซัคเคอร์

เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเมตาซึ่งถือหุ้นอยู่ราว 12.8% สูญ

ทรัพย์สินไป 29,000 ล้านดอลลาร์ ทำาให้เขาเหลือทรัพย์สิน 

85,000 ล้านดอลลาร์ 

นิสชินประกาศขึ้นราคาคัพนูดเดิล

โตเกียว • รอยเตอร์รายงานว่า บริษัท นิสชินฟูดส์ โฮลดิงส์ 

ของญี่ปุ่น ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ว่า จะ

ขึ้นราคานิสชินคัพนูดเดิล บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปแบบถ้วย สินค้า

ยอดนิยมของบริษัทจากราคาเดิม 193 เยน หรือราว 55.40 

บาท เป็น 214 เยน หรือราว 61.40 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน

มิถุนายน เป็นการขึ้นราคาคัพนูดเดิลครั้งแรกในรอบ 3 ปี คา

ซูกิ ซูรุมารุ โฆษกของบริษัท กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องขึ้นราคา

บะหมี่คัพนูดเดิลเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากการขนส่ง, ข้าว

สาลีและวัสดุหีบห่อ นอกจากนี้บริษัท นิสชินฯ ประกาศขึ้น

ราคาสินค้าในไลน์อาหารสำาเร็จรูปชนิดอื่น 5-12% เช่น รา

เม็ง, อูด้ง และซุปเต้าหู้.

พี่คิมเล่นยิงขีปนาวุธถี่ๆ

อย่างนี้...เฮียต้องการอะไร?

ม จองอึน คิดอะไรอยู่?

 ผ่านมาไม่ถึงเดือนก็ยิงขีปนาวุธเป็นว่าเล่น...อย่าง

น้อย 7 ลูกแล้ว

คนญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ๆ แถวนั้นเริ่มจะเคยชินกับเสียง

ไซเรนเตือนภัยทุกครั้งที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมาลงในน้ำา

ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น

ย้อนกลับไปเดือนสิงหาคม 2017 ผู้คนที่ญี่ปุ่นตื่น

ขึ้นด้วยเสียงไซเรนโจมตีทางอากาศโดยไม่มีการเตือน 

เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ข้ามหัวญี่ปุ่น

เข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก 

คนญี่ปุ่นถือว่าอย่างนี้คิมเท่ากับท้าทายอย่างไม่เกรง

อกเกรงใจ

แต่พอเจอบ่อยเข้าดูเหมือนญี่ปุ่นจะกำาลังต้องประเมิน

ใหม่ว่า คิม จองอึน ต้องการอะไรกันแน่

ช่วงหลังน้ี ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือท้ังหมดอยู่ในระยะ

ใกล้และได้ร่อนลงทะเล ห่างจากชายฝ่ังญ่ีปุ่นพอสมควร 

หรือคิมกำาลัง “ยั้งมือ” ลงไปบ้าง แต่ก็ไม่มีใครแน่ใจ

ว่าผู้นำาเกาหลีเหนือคนนี้จะพลิกความคาดหมายของใคร

อย่างไรอีกหรือไม่

หนีไม่พ้นว่าคำาถามใหญ่ก็ยังเป็นคำาถามเดิมว่า คิม 

จองอึน ต้องการอะไร?

หรือ “เฮียคิม” เขาจะเอายังไงกันแน่?

นักการทหารจะบอกว่าการเปิดตัวล่าสุดของขีปนาวุธ

โสมแดงถี่ๆ ช่วงนี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกำาลังเคลื่อน

ตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การพัฒนานิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบ

และมีประสิทธิภาพสูง

“ที่เราประหลาดใจ เพราะเราประเมินเทคโนโลยีของ

เกาหลีเหนือต่ำาเกินไป และเรามักคิดว่าเขามีปัญหาสารพัด 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เกาหลีเหนือกำาลังพัฒนาขีดความ

สามารถทางการทหารได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้อย่างแน่นอน” นัก

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทหารในย่านนี้บอกบีบีซี

หลังการทดสอบในวันที่ 5 และ 10 มกราคมที่ผ่านมา 

เปียงยางอ้างว่า ได้ทดสอบสิ่งที่เรียกว่า “ยานพาหนะร่อนเร็ว

แบบไฮเปอร์ โซนิก” (HGV) 

และ “ยานพาหนะใหม่แบบเคลื่อนที่ได้” (MARV) 

เรียบร้อยแล้ว

ที่นักวิเคราะห์ทางทหารต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะมัน

หมายความว่าเกาหลีเหนือกำาลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ

เอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีราคาแพงและซับซ้อน ที่

อเมริกาและญี่ปุ่นได้นำาไปใช้ทั่วทั้งภูมิภาคนี้

มองได้ว่าเป้าหมายของเปียงยางคือการพัฒนาอาวุธท่ีสามารถ

หลบเล่ียง และทำาให้ระบบป้องกันขีปนาวุธซับซ้อน ซ่ึงมีความ

คล่องแคล่วสูงและยากสำาหรับสหรัฐฯ ท่ีจะดักจับหรือสกัดก้ันได้

ยิ่งหลบเลี่ยงการตรวจจับของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้

ด้วย ก็ยิ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวล

หน่ึงในนักวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าส่ิงท่ีเกาหลีเหนือกำาลัง

พัฒนาคือการสร้าง “ระบบป้องกันท่ีเหมือนหางแมงป่อง”

แมงป่องใช้เหล็กในที่หางเพื่อป้องกันตัวเอง แต่ยัง

โจมตีและฆ่าเหยื่อด้วย 

คำาถามต่อมาก็คือสำาหรับเกาหลีเหนือนี่คืออะไร?

ผู้เชี่ยวชาญอีกคนบอกว่า “จุดประสงค์หลักของ

เกาหลีเหนือไม่ใช่เพื่อโจมตี แต่เพื่อป้องกันตัวเอง”  

และยังเสริมด้วยยุทธศาสตร์ของการพยายามสร้าง

ระบบที่จะ “รักษาความสามารถในการสกัดและยับยั้งที่มี

หลากหลายรูปแบบ”

แต่นักวิเคราะห์บางสำานักเชื่อว่าเกาหลีเหนือยัง

อยู่ห่างไกลจากจุดความสามารถที่จะยับยั้งการโจมตีจาก

เกาหลีใต้หรือจากสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่บางสำานักก็เชื่อว่าคิม จองอึน ยังต้องพัฒนาอาวุธ

ต่อไป เพราะมีความฝังใจว่าไว้ใจใครไม่ได้เลย

แม้กระทั่งจีนและรัสเซียที่ได้ชื่อว่าเป็นสหายที่น่าไว้

วางใจที่สุด

ถ้าคิมมีความหวาดระแวงฝังลึกอย่างนี้ เขาก็ต้องเพิ่ม

ขีดความสามารถของการพัฒนาอาวุธเกินกว่าระดับปกติที่

โลกข้างนอกจะคิดว่าเหมาะสม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเป้าหมายของคิมในการเดิน

หน้าสร้างอาวุธร้ายแรง ก็คือการใช้คลังแสงอาวุธในการ

เจรจาสนธิสัญญาสันติภาพกับเกาหลีใต้และการถอนตัว

ของสหรัฐฯ จากคาบสมุทรเกาหลี  

ที่ผ่านมา วิธีของเปียงยางในการดึงดูดความสนใจ

ของวอชิงตันคือการสร้างวิกฤต 

และนั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่ากำาลังเกิดขึ้น

อีกครั้งในตอนนี้

นั่นแปลว่ายิ่งคิมสั่งยิงขีปนาวุธมากและถี่เพียงใด ก็

ยิ่งหมายความว่าเขาต้องการผลักดันให้ โจ ไบเดน เริ่มการ

เจรจาอย่างจริงจังเพื่อนำาไปสู่สันติภาพกระนั้นหรือ?

แต่โจ ไบเดน กำาลังยุ่งกับวิกฤตอื่นๆ เช่นที่ยูเครน

อีกทั้งไบเดนก็ไม่มีความกระตือรือร้นแบบเดียวกับ

โดนัลด์ ทรัมป์ ในการยื่นมือต่อรองกับคิม

ท้ายที่สุดก็ต้องเชื่อว่าคิมต้องการความสนใจ แต่ไม่

พร้อมที่จะยอมถอยตามเงื่อนไขของวอชิงตันก่อน

คงต้องยิงขีปนาวุธไปเรื่อยๆ จนกว่าไบเดนจะว่าง

พอที่จะเจรจาด้วย

แต่นั่นก็เป็นทิศทางที่เสี่ยงเกินไป

เพราะคิมอาจจะแค้นเคืองถึงขั้นอาละวาดในรูปแบบ

ที่คาดไม่ถึงเลยก็เป็นไปได้.

คิ

‘ปูติน’พบ‘สี’ผนึกกำ�ลังฉะสหรัฐ
ปักกิ่ง • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้การต้อนรับประธานาธิบดี     

วลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งเป็นผู้นำาต่างชาติคนแรกที่มาพบปะสีแบบตัวต่อ

ตัวในรอบเกือบ 2 ปี สองประเทศประสานเสียงค้านนาโตขยายรับ

ยูเครน แนะยกเลิกวิธีคิดแบบสงครามเย็น พร้อมจวกสหรัฐส่งผล 

กระทบเชิงลบต่อสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์

ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า 

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ซ่ึง

เป็นผู้นำาต่างชาติคนแรกท่ีตอบ

รับคำาเชิญของประธานาธิบดีสี                   

จ้ินผิง เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่ง 

ขันโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงในวัน

เดียวกันน้ี ได้พบปะตัวต่อตัวกับสี 

ซ่ึงไม่ได้เดินทางออกนอกจีนเลย

นับแต่เดือนมกราคม 2563 ท่ีเร่ิม

เกิดการระบาดของโควิด-19 โดย

ปูตินเป็นหน่ึงในผู้นำาต่างชาติราว 

21 คนท่ีมาร่วมพิธีเปิดด้วย 

ผู้นำารัสเซียกล่าวยกย่องความ

สัมพันธ์ “อย่างไม่เคยปรากฏมา

ก่อน” ระหว่างสองประเทศเพื่อน

บ้านยักษ์ใหญ่ท่ีกำาลังเผชิญความ

ตึงเครียดมากข้ึนกับโลกตะวันตก 

ปูตินขอบคุณท่ีจีนเชิญมาร่วมพิธี

เปิดโอลิมปิกเกมส์ ขณะท่ีซีซีทีวี

ของทางการจีนอ้างคำากล่าวของ

สีว่า เขาเชื่อว่าการพบปะคร้ังน้ี

จะเพ่ิมชีวิตชีวาต่อความสัมพันธ์

ระหว่างจีนและรัสเซีย

ทำาเนียบเครมลินเปิดเผย

ด้วยว่า ในเอกสารท่ีท้ังสองฝ่ายเห็น                                                  

พ้องร่วมกันระบุว่า จีนและรัสเซีย 

“คัดค้านการขยายของนาโต” และ

เรียกร้องให้องค์การป้องกันแอต 

แลนติกเหนือท่ีมีสหรัฐเป็นแกน

นำา ละท้ิงการดำาเนินการ “แบบยุค

สงครามเย็น” 

ท้ังสองประเทศยังได้วิจารณ์

ผลกระทบเชิงลบของสหรัฐต่อ

สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิ                                                 

ภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย โดยกล่าวว่า 

มีความวิตกอย่างย่ิงกับกลุ่มพันธ

มิตรออคัสของสหรัฐ, ออสเตรเลีย

และอังกฤษ โดยเฉพาะความร่วม

มือด้านเรือดำาน้ำานิวเคลียร์

ในคำากล่าวท่ีถ่ายทอดผ่าน

โทรทัศน์ช่วงเร่ิมการประชุม ปูติน                                                 

กล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “ตัว 

อย่างของความสัมพันธ์ท่ีสง่างาม” 

มีรายงานว่า ปูตินได้เตรียม

สัญญาฉบับใหม่ท่ีรัสเซียจะจัดส่ง

แก๊สธรรมชาติจากตะวันออกไกล

มายังจีนอีก 10,000 ล้านลูกบาศก์

เมตร 

รัสเซียกำาลังมองหาการสนับ                                                  

สนุน หลังจากการวางกำาลังทหาร 

100,000 นายใกล้ชายแดนยูเครน 

ทำาให้โลกตะวันตกกล่าวเตือนว่า

รัสเซียกำาลังวางแผนรุกรานเพื่อน

บ้านชาติน้ี และขู่ว่าหากรัสเซีย

โจมตียูเครนก็จะเจอกับผลลัพธ์

ร้ายแรงตามมา

นอกจากปูติน ผู้นำาและผู้                                           

แทนจาก 21 ประเทศรับคำาเชิญ                                               

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก

ฤดูหนาว ท่ีรัฐบาลสหรัฐนำาชาติ

พันธมิตรหลายชาติคว่ำาบาตร

ทางการทูตโดยอ้างการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของจีน ในบทความท่ีปู

ตินเขียนลงสำานักข่าวซินหัวของ

ทางการจีนเมื่อวันพฤหัสบดี เขา

โจมตีการคว่ำาบาตรของสหรัฐด้วย 

โดยกล่าวว่า “น่าเศร้า ความพยา 

ยามโดยหลายประเทศทำาให้กีฬา

กลายเป็นเร่ืองการเมืองเพ่ือผล

ประโยชน์ท่ีเห็นแก่ตัวทวีความรุน 

แรงขึ้นในขณะนี้”

ผู้นำาคนอ่ืนท่ีเดินทางมา

เยือนปักกิ่งมีอาทิ ประธานาธิบดี

อับเดล ฟัตตาห์ อัลซิซี แห่ง

อียิปต์, เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัล                                                     

มาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอา 

ระเบีย, เชค ทามิน บินฮามัด อัล

ทานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์, เชค                                         

โมหะเหม็ด บิน ซายิด อัลนาห์

ยาน มกุฎราชกุมารแห่งยูเออี, ประ                                                

ธานาธิบดีคัสซิม-โจมาร์ต โตคา                                          

เยฟ แห่งคาซัคสถาน และประ 

ธานาธิบดีอันด์แชย์ ดูดา ของโป 

แลนด์

ส่วนใหญ่ของผู้นำาท่ีมาร่วม

พิธีเปิดโอลิมปิกคร้ังน้ีเป็นผู้นำารัฐ                 

บาลท่ีไม่ได้เป็นประชาธิปไตย ตาม

ดัชนีประชาธิปไตยของอีโคโนมิสต์

อินเทลลิเจนซ์ยูนิต.

ผู้นำา‘ไอเอส’ระเบิดปลิดชีพยกครัวในซีเรีย

วอชิงตัน • ประธานาธิบดีโจ                                    

ไบเดน ของสหรัฐ แถลงว่า การ                                            

เสียชีวิตของผู้นำากลุ่มรัฐอิสลาม

ที่ระเบิดฆ่าตัวตายพร้อมครอบ 

ครัว ระหว่างปฏิบัติการจู่โจมจับ

ตัวของหน่วยรบพิเศษทหารสหรัฐ

ในบ้านท่ีหลบซ่อนตัวในซีเรีย เป็น 

การขจัดการคุกคามของการก่อ 

การร้ายสำาหรับโลก

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน                                             

แถลงที่ทำาเนียบขาวเมื่อวันพฤ 

หัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงปฏิบัติ

การจู่โจมจับอะบู อิบราฮิม อัล

ฮาชิมี อัลกูราชี ผู้นำากลุ่มรัฐ

อิสลาม (ไอเอส) ในบ้านที่หลบ

ซ่อนตัวในเมืองอัตเม จังหวัดอิด                  

ลิบของซีเรีย เมื่อคืนวันพุธท่ีผ่าน

มา ว่า เขาสั่งจู่โจมด้วยทหาร

แทนที่จะโจมตีทางอากาศ เพื่อ

ให้พลเรือนสูญเสียน้อยที่สุด แม้

เป็นการเส่ียงมากต่อทหารสหรัฐใน

ปฏิบัติการคร้ังน้ี แต่ไม่มีทหาร

สหรัฐได้รับบาดเจ็บ

การเสียชีวิตของกูราชีนับ

เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของ

กลุ่มไอเอส นับตั้งแต่อะบู บากัร                                 

อัลบักห์ดี ผู้นำาไอเอสคนก่อน 

ถูกหน่วยคอมมานโดสหรัฐสังหาร

ระหว่างการจู่โจมท่ีจังหวัดอิดลิบ

เมื่อปี 2562 

ไบเดนแถลงท่ีห้องรูสเวลต์

ในทำาเนียบขาวว่า ปฏิบัติการ

ของทหารสหรัฐเมื่อคืนท่ีผ่านมา                                  

กำาจัดหัวหน้าผู้ก่อการร้ายคนสำา 

คัญออกจากสมรภูมิ และส่งสาร

ที่แข็งแกร่งไปยังผู้ก่อการร้าย

ทั่วโลกว่าเราจะไล่ล่าและพบตัว

คุณ

ไบเดนกล่าวว่า บ้านท่ีหน่วย

รบพิเศษสหรัฐจู่โจมในเมืองอัตเม 

เป็นที่อาศัยของหลายครอบครัว

โดยมีเด็กด้วย ขณะที่ทหารของ                                        

เราเข้าใกล้บ้านหลังน้ีเพ่ือจับตัว                                         

ผู้ก่อการร้ายรายนี้ การกระทำา                                      

คร้ังสุดท้ายท่ีข้ีขลาดและส้ินหวัง

ของเขาคือ กดระเบิดฆ่าตัวตาย

โดยไม่คำานึงถึงชีวิตครอบครัวของ

เขาหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในอาคาร

ใกล้กัน ระเบิดทำาให้อาคารชั้น                                                

บนสุดเสียหายทั้งชั้น และสมา 

ชิกในครอบครัวของเขาหลายคน

เสียชีวิตไปด้วย 

นายพลเคนเนธ แมคเคน

ซี ผู้บัญชาการกองบัญชาการ

กลางกองทัพสหรัฐ แถลงในเวลา

ต่อมาว่า กูราชีไม่ได้ยิงต่อสู้กับ

ทหารสหรัฐ แต่เขาระเบิดฆ่าตัว

ตายขณะที่ทหารสหรัฐบอกให้

เขายอมมอบตัว

รัฐบาลสหรัฐต้ังรางวัล 10 

ล้านดอลลาร์สหรัฐสำาหรับผู้ให้ข้อ 

มูลจนนำาไปสู่การจับกุมกูราชีซึ่ง

เป็นชาวอิรัก

องค์กรสังเกตการณ์เพื่อ

สิทธิมนุษยชนซีเรียเผยว่า การ

จู่ โจมจับกุมผู้นำาไอเอสครั้งนี้มีผู้

เสียชีวิตอย่างน้อย 13 ราย โดย

เป็นพลเมือง 7 คน แต่จอห์น 

เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลาโหม

สหรัฐ ระบุว่า พลเรือนเสียชีวิต 

3 ราย ได้แก่ ภรรยาของกูราชี

และลูก 2 คนของพวกเขา.

ปูตินพบสี • ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างพบหารือในกรุงปักกิ่ง 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์. 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

หนุ่มมอบตัวตามหมายจับมีปืน M16

สงขลา • วันที่ 4 ก.พ.65 ที่บริเวณศาลาหมู่บ้าน ถนนสามสกุล 

ซ.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว 

ผกก.6 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันรับมอบตัว นายจุรินทร์ 

แก้วชูทอง อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา 

ข้อหามียาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้

ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีปริมาณ

คำานวณสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป, มีอาวุธปืน (M16) และ

เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้

ได้ไว้ ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต, มียาแผนปัจจุบันอันตราย (ยาแก้ไอ) ไว้ในครอบ

ครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต สืบเนื่องจากกองบังคับการ

ปราบปรามมีคำาสั่งให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิด

เกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติด และตรวจยึดอาวุธปืนและยา

เสพติดได้ที่บ้านหลังหนึ่งใน ต.ควนลัง ซึ่งพิสูจน์จนทราบว่าผู้

ครอบครองคือ นายจุรินทร์ จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ 

และเฝ้าติดตามและกดดันจนผู้ต้องหายอมติดต่อเข้ามอบตัว

เอง แต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเพียง

อย่างเดียว เบื้องต้นได้บันทึกการมอบตัวและควบคุมตัวส่ง

ศาล จ.สงขลา

ภูเก็ตแฟนตาซีเปิด 25 ก.พ.หลังปิด 2 ปี

ภูเก็ต • หลังสถานการณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตเริ่มกลับมาดี

ขึ้น ทำาให้สถานประกอบการต่างๆ ที่เคยปิดให้บริการชั่วคราว

จากผลกระทบของโควิดได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง 

แม้จะยังมีนักท่องเที่ยวไม่เต็มร้อย แต่หวังที่จะช่วยสร้างสีสัน

ให้การท่องเที่ยวและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ล่าสุด ภูเก็ต

แฟนตาซีได้ออกมาประกาศผ่านทางเพจถึงการกลับมาเปิดให้

บริการอีกครั้ง โดยเริ่มวันที่ 25 ก.พ.นี้ หลังปิดตัวนานเกือบ  

2  ปี โดยระบุว่า “เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และต่างชาติ ภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมเปิดการแสดง ‘มหัศจรรย์

กมลา’ รอบเวลา 20.00 น. ปาร์คเปิดทำาการตั้งแต่เวลา  17.30-

22.00 น. ด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตาม

ข้อกำาหนดจากภาครัฐ และการบริการแบบ New Normal 

ทำาให้ลูกค้าสามารถเที่ยวชมภูเก็ตแฟนตาซีได้อย่างมั่นใจและ

ปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรอบการแสดง

หรือวันเปิดให้บริการ กรุณาสำารองที่นั่งล่วงหน้าที่ฝ่ายรับจอง

บัตร เปิดทำาการทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-

18.30 น. โทร.0-7638-5111 อีเมล: ticket@phuketfantasea.

fun เว็บไซต์:www.phuketfantasea.fun.

เงินเฟ้อ

 “เมื่อช่วงเช้าได้เรียกคณะที่ปรึกษา

หลายฝ่ายมาหารือ เพื่อหามาตรการที่จะ

ดูแลประชาชนทั้งเรื่องพลังงาน ความ

เป็นอยู่ หนี้ครัวเรือน หนี้การจดจำานอง

ที่มีจำานวนหลายล้านล้านบาท ซึ่งต้องหา

มาตรการที่ เหมาะสมเป็นขั้นตอนมา

ดำาเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายใน

ขณะนี้ ทั้งที่เกิดจากโควิด-19 ทำาให้ราย

ได้ ไม่มี แต่ทั้งหมดมีกฎหมายหลายตัว

เหมือนกัน ก็ต้องทำาอย่างระมัดระวังที่สุด” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า อยากขอเตือน

ประชาชนให้ช่วยรัฐบาลโดยร่วมมือกัน

ประหยัดพลังงาน เพราะสถานการณ์เรื่อง

พลังโลกกำาลังมีปัญหา ทั้งเรื่องต้นทุนการ

ผลิต ราคาน้ำามันดิบ ซึ่งยังไม่รวมค่าขนส่ง

และค่าแปรรูปต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

ทุกวัน อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัด อะไรที่

ลดลงได้ก็ลด อย่างเช่นการใช้รถ   ขอให้

ใช้รถที่จำาเป็นจริงๆ และตราบใดที่ราคา

พลังงานมีต้นทุนที่สูงขึ้น รัฐบาลต้องหาเม็ด

เงินมาเยียวยาเป็นจำานวนมาก รวมถึงการ

ดูแลสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีมาตรการ

ต่างๆ ออกมา 

“นายกฯ ไม่เคยมีความสุขตราบ

ใดที่สถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย วันนี้

สถานการณ์ดีขึ้น หลายอย่างอยู่ในกรอบ

ที่สามารถควบคุมได้ ก็ต้องขอขอบคุณ

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้า

งาน ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ ไม่สมควรที่จะ

เป็นความขัดแย้ง ที่จะทำาให้เกิดความ

แตกแยกสามัคคีขอให้ลดลงหน่อย เพื่อที่

จะให้รัฐบาล นายกฯ มีสมาธิการทำางาน 

เพื่อที่จะสืบสานต่อในสิ่งที่ยังทำาไม่เสร็จ 

หลายคนอาจจะมองว่าหลายปีที่ผ่านมา 

รัฐบาลทำาอะไรไปบ้าง แต่สิ่งที่ทุกคนอาจ

จะลืมไปคือการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็น

สิ่งสำาคัญในเรื่องของการทำางาน ซึ่งเป็น

สิ่งที่นายกฯ บริหารมาต่อเนื่องโดยตลอด” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

วันเดียวกัน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและยุทธ 

ศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า ดัชนีราคา

ผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ม.ค.2565 

เท่ากับ 103.01 เทียบกับ ธ.ค.2564 เพิ่มขึ้น 

1.13% เทียบกับเดือน ม.ค.2564 เพิ่มขึ้น 

3.23% สูงขึ้นจากเดือน ธ.ค.2564 ที่ 2.17% 

และทำาสถิติสูงสุดในรอบ 8 เดือน โดย

ปัจจัยหลักมาจากสินค้ากลุ่มพลังงานที่ส่ง

ผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อมต่อเงินเฟ้อ 

โดยเพิ่มขึ้น 19.22% และมีผลต่อเงินเฟ้อ

ถึง 2.25% ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหาร แม้

จะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญที่

ทำาให้อัตราเงินเฟ้อของไทยเพิ่มสูงขึ้น โดย

ราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงจำาเลยที่

ทำาให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้น โดยค่า

ครองชีพที่สูงขึ้น มาจากราคาพลังงานเพิ่ม

ขึ้นเป็นสำาคัญ 

“เงินเฟ้อเดือน ม.ค.ที่สูงขึ้น 3.23% 

ยังไม่เป็นสัญญาณบ่งชี้ให้หน่วยงานรัฐใช้

มาตรการสกัดเงินเฟ้อ หากจะใช้มาตรการ

ต้องพิจารณาเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่อเนื่องใน

หลายๆ เดือนติดต่อกัน และเป็นการขยาย

ตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว เช่น 

จาก 3% เป็น 5% 7% ซึ่งเงินเฟ้อเดือน 

ม.ค.2565 ยังเป็นเงินเฟ้อในระดับอ่อนๆ 

มาจากปัจจัยหลัก คือ ราคาพลังงาน ซึ่ง

เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้” 

นายรณรงค์กล่าว

นายรณรงค์กล่าวว่า แนวโน้มเงิน 

เฟ้อในเดือน ก.พ.2565 หากราคาพลังงาน

ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้เงินเฟ้อ

ของไทยสูงขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ทั้งปียัง

คาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่

กระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้ที่ 0.7-2.4%  

ค่ากลางอยู่ที่ 1.5% โดยยังมีปัจจัยที่ต้อง

จับตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ราคาน้ำามันที่

อาจสูงขึ้นได้อีก นอกจากนี้ ยังต้องติดตาม

ปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าเงินบาท, มาตรการช่วย

เหลือประชาชน ที่แม้ทำาให้ประชาชนอยู่ดี

กินดีขึ้นในช่วงโควิด-19 แต่หากเงินเข้าสู่

ระบบไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำาให้

เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้.

ตอบโต้วิฯ 3 ศพ

โดยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 ก.พ. ได้เกิด

เหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณสะพานรถไฟบ้าน

น้ำาเค็ม ม.9 ต.บ้านนา อ.จะนะ ซึ่งห่าง

จากจุดที่เกิดเหตุปะทะเมื่อช่วงเช้าราว 4- 

5 กิโลเมตร โดยผู้ ได้รับบาดเจ็บคือ  

นายสุทธิศักดิ์ หมีนเส็น อายุ 44 ปี ซึ่ง

ได้ออกไปหาปลาและเหยียบกับระเบิดที่

คนร้ายลอบนำามาวางเอาไว้บาดเจ็บสาหัส 

ขาขวาขาดไปจนเกือบถึงเข่า และแขนขวา

เป็นแผลเหวอะหวะ ชาวบ้านได้ช่วยกันนำา

ตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะนะ 

 ต่อมาในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ความมั่นคง ทั้งทหาร ตำารวจ และฝ่าย

ปกครอง รวมทั้งชุดอีโอดี ฉก.ตชด.43 และ

ชุดสุนัขทหาร ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบจุด

เกิดเหตุชาวบ้านเหยียบกับระเบิด มีการ

ปิดกั้นพื้นที่ในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร 

แต่เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ได้เกิด

เสียงระเบิดดังขึ้นอีก 1 ครั้ง ใกล้กับจุดที่

ชาวบ้านเหยียบกับระเบิด ทำาให้มีเจ้าหน้าที่

ชุดอีโอดี ฉก.ตชด.43 ได้รับบาดเจ็บสาหัส  

3 นาย คือ ด.ต.วิศิษฎ์ บัวศรี ขาทั้งสองข้าง

เกือบขาดบริเวณใต้เข่าลงไป อาการสาหัส, 

ด.ต.สรชา อนุญาโต โดนสะเก็ดที่ตาขวา 

มีเลือดคั่งในตาทั้งสองนาย และ พ.ต.ต.สุ

วัฒน์ ไชยสุก สารวัตรอีโอดี กก.ปฏิบัติการ

พิเศษ ภ.จว.สงขลา ได้รับแรงกระแทก เจ็บ

หน้าอก หูอื้อ ซึ่งทั้ง 3 คน ถูกส่งไปไปรักษา

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ สพฐ.9 ได้ลงพื้น

ที่เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลังเจ้า

หน้าที่อี โอดีเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้ว แต่

ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบไม่ให้ผู้ที่ ไม่เกี่ยว 

ข้องเข้าไป โดยคาดว่าระเบิดทั้ง 2 ลูก

นั้นเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังมีการ 

วิสามัญฯ 3 ศพ และจับกุมตัวอีก 1 ราย 

วันเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ สั่งการให้ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว 

โดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม

ปลอบขวัญให้กำาลังใจตำารวจตระเวน

ชายแดน มว.ฉก.ตชด.4321 อ.สะบ้าย้อย 

จากนั้นนำาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำารวจจุด

เกิดเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังคงปิดกั้นพื้นที่เพื่อ

ความปลอดภัยของชาวบ้าน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าวว่า การลอบ

วางระเบิดครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการตอบโต้จาก

กลุ่มผู้มีความเห็นต่างหลังจากถูกเจ้าหน้าที่

วิสามัญฯ คนร้ายไป 3 ราย แต่ยืนยันว่าเจ้า

หน้าที่ ไม่ได้เสียขวัญ และจะเร่งขยายผล

ตรวจสอบถึงสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง เพราะ

การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ชาวบ้าน

เองก็รู้สึกไม่สบายใจ ที่ผ่านมาการทำางาน

ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านมี

ความใกล้ชิดกันมาโดยตลอด ปราศจาก

เงื่อนไขและความขัดแย้งด้านศาสนา และ

จะเร่งสืบสวนจับกุมผู้ก่อเหตุต่อไป”.

 

สุชัชวีร์

“ยังมีประเด็นที่จะต้องตรวจสอบอีก

หลายประเด็นในเรื่องทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

เป็นของภรรยาหรือไม่ ซึ่งต้องตรวจสอบว่า

นายสุชัชวีร์แต่งงานเมื่อไหร่ เบื้องต้นทราบ

ว่าน่าจะประมาณปี 2561 นั้นหมายความ

ว่าปี 2563 จะมีทรัพย์สินของภรรยา

เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อ กมธ.ได้เชิญรักษา

การอธิการบดี สจล. และรองอธิบดีกรม

สรรพากรมาให้ข้อเท็จจริง” โฆษก กมธ. 

ป.ป.ช.กล่าว

นายธีรัจชัยกล่าวต่อว่า การประชุม 

กมธ.ไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งสอบข้อเท็จจริง 

แต่มี ส.ส.ทุกพรรคทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล

ร่วมกันดำาเนินการ เชื่อว่ากระบวนการมี

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ยืนยันว่าเรา

ดำาเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

และไม่มีธงตั้งว่าจะให้มีความผิด ส่วนกรณี

สงสัยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้การเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทำาไมจึงนำาเรื่องนี้เข้ามา

พิจารณานั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์รับเรื่องนี้

มา และผู้ที่ร้องเรียนได้มาพูดคุยโดยตรง 

จากนั้นก็ได้รับมอบหมายมา

“ที่ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้าวไกลก็ส่ง

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ด้วยเช่นกันนั้น อาจมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหรือไม่นั้น ใน

สัปดาห์หน้าที่มีการประชุม กมธ. ผมจะ

เสนอขอให้เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ 

เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบโปร่งใสที่สุด 

ซึ่งเรื่องนี้ประธาน กมธ.ไม่ได้เน้นย้ำาว่าให้

พิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือไม่ โดยให้

ดำาเนินการตรวจสอบไปตามปกติ ส่วนที่

มองว่าควรให้กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้ตรวจ

สอบเหมาะสมกว่าหรือไม่นั้น ไม่ทราบ ควร

ไปถามประธาน กมธ.จะดีกว่า เพราะเป็น

คนมอบหมายมา” นายธีรัจชัยกล่าว

นายธีรัจชัยยังกล่าวถึงการให้ข้อมูล

ของรักษาการอธิการบดี สจล. ว่า กมธ.ได้

สอบถามเรื่องหน้าที่ของอธิการบดี สจล.

มีอะไรบ้าง ทำางานเต็มเวลาหรือไม่ รับ

งานอย่างอื่นได้หรือไม่ มีรายได้เท่าไหร่ มี

ค่าตอบแทนอะไรบ้าง ซึ่งได้รับคำาตอบว่า

ไม่สามารถไปทำางานอื่นได้ และไม่ได้เบี้ย

ประชุม แต่หากไปประชุมที่อื่นจะได้รับเบี้ย

ประชุม จากข้อมูลที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน

มาระบุว่าเบี้ยประชุมและโบนัสนั้นได้รับ

ในปี 2563 จำานวน 5.5 ล้านบาท อีกทั้ง

เงินเดือนประมาณ 1.4 ล้านบาท มาจาก

ไหนอย่างไร และในส่วนของค่าที่ปรึกษา

วิชาชีพวิศวกรรม 3.5 ล้านบาท เมื่อเป็น

อธิการบดีแล้วยังได้อยู่หรือไม่ ซึ่งรักษาการ

อธิการบดีขอกลับไปนำาเอกสารมาชี้แจงใน 

15 วัน

นายธีรัจชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้

ระหว่างปี 2558-2564 ที่นายสุชัชวีร์ดำารง

ตำาแหน่งมีการก่อสร้าง 5-6 โครงการใน 

สจล. ซึ่งมีข่าวระบุว่ามีบริษัทหนึ่งสงสัย

ว่าจะมีหุ้นส่วนที่เป็นคนใกล้ชิดของนาย

สุชัชวีร์ และนายสุชัชวีร์อาจเป็นผู้ก่อตั้ง

บริษัทดังกล่าวด้วยนั้นมารับงานนี้หรือไม่ 

ซึ่ง กมธ.จะเรียกมาตรวจสอบต่อไปว่าจริง

หรือไม่ รวมถึงโครงการของวชิรพยาบาล

ได้มีการว่าจ้างให้ สจล.ทำาทีโออาร์ควบคุม

งานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารใหม่, การ

ทำางานร่วมกับ กทม. ในการออกแบบสวน

สัตว์คลอง 6 ปทุมธานี, โครงการออกแบบ

พัฒนาทางเดินทางเท้าริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

และโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการ 

“ส่วนรองอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง

การเสียภาษีนั้น ทราบว่ามีภาษีหลายตัว

ที่มีการเสียภาษีมาก บางอย่างก็ได้รับการ

ลดหย่อนหรือยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีจำานวน

มาก ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบว่าการเสีย

ภาษีชอบหรือไม่ และรายได้ที่ ได้รับนั้นใช่

หรือไม่” นายธีรัจชัยระบุ

ด้านนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. ในฐานะคณะ 

กมธ.ป.ป.ช. กล่าวว่า เชื่อมั่นในความ

โปร่งใส มีศักดิ์ศรีของ กมธ.ทุกคน แต่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่นายธีรัจชัยออกมา

ให้ข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 3 ก.พ. ตั้ง

เเต่ กมธ.ยังไม่เริ่มกระบวนการสอบด้วย

ซ้ำา โดยใช้ถ้อยคำาที่อาจโน้มน้าวให้เข้าใจ

ผิด พฤติกรรมนี้ทำาให้เกิดผลทางลบแก่นาย

สุชัชวีร์ ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แม้

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.จะนั่งประชุมใน กมธ.อยู่ก็

จริง แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ข้อมูลกับสื่อ 

สร้างกระแสข่าวที่อาจชี้นำาให้สังคมตัดสิน

ในทางเสียหาย ก่อนที่กระบวนการตรวจ

สอบจะเริ่มเเบบนี้

“เห็นด้วยที่นายธีรัจชัยจะถอนตัว

จากเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า เพราะมีส่วนได้

เสียโดยตรง ตามที่ผมตั้งข้อสังเกตในห้อง

ประชุม แน่นอนว่านายสุชัชวีร์ออกมาพูด

แล้วว่าพร้อมถูกตรวจสอบ จะผิดหรือถูก 

กระบวนการก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้า แต่ข่าว

เชิงลบที่เกิดขึ้นไปแล้วใครจะรับผิดชอบ จึง

ขอสื่อสารไปยังทุกฝ่าย ที่เรียกร้องเรื่องการ

แข่งขันทางการเมืองขาวสะอาด อย่าให้

เกิดกรณีนี้กับผู้สมัครรายใดอีก และเพื่อไม่

ให้ กมธ.ต้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ของใคร ขอให้การปล่อยข่าวแบบนี้เป็นครั้ง

สุดท้าย และเชื่อว่าคงไม่มี กมธ.คนใดอยาก

ถูกมองว่ามีพฤติกรรมในลักษณะชนเเล้ว

หนีแน่นอน” นายอิสระระบุ

ขณะที่นายสุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand  

ถึงเรื่องนี้ว่า ไม่แฟร์กับตนเอง เพราะ

เพิ่งแต่งงานเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้ง

แรกที่ยื่นทรัพย์สินพร้อมภรรยา และ

ทรัพย์สินภรรยามากกว่า ซึ่งได้แสดงราย

ละเอียดที่สุด เพราะการแสดงทรัพย์สิน

แต่ละครั้งเขาระบุว่าต้องให้มูลค่าปัจจุบัน 

เพราะฉะนั้น เวลาผ่านไป ต่อให้ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นตาม

มูลค่าราคาปัจจุบันเสมอ

“การแสดงทรัพย์สินต้องยื่นหลัก

ฐานการเสียภาษี จะสอดคล้องกับทรัพย์สิน

ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน การยื่นหลักฐานการ

เสียภาษีอย่างถูกต้อง และจ่ายภาษีอย่างถูก

ต้อง บอกได้เลยว่าทุกอย่างพร้อม ได้รับ

การตรวจสอบ เช่นเดียวกันที่ สจล. ตอน

ที่เป็นอธิการบดีนี้ ป.ป.ช.ก็มาประเมินทุก

มหาวิทยาลัย ก็ได้คะแนนที่ดี ถือเป็นข้อ

พิสูจน์ทุกอย่าง ทำางานอย่างโปร่งใส ใช้

ชีวิตอย่างโปร่งใส”

เมื่อถามว่าทรัพย์สินเพิ่มที่ภรรยาใช่

หรือไม่ นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ใช่ ป.ป.ช.มี

กฎหมายว่าเป็นอธิการบดีไป 3 ปี ต้องยื่น

ที่ยื่นไปล่าสุดก็คือครบ 3 ปี อยู่กี่สมัยต้อง

ยื่น ล่าสุดที่ต้องยื่นในช่วงที่ผ่านมา ต้องยื่น

ภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วย ซึ่งมีทรัพย์สินของภรรยาขึ้นมา ส่วน

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเยอะใน 1 ปีนั้น เนื่องจาก

ตนเองเป็นวิศวกรอาชีพ อย่าลืมประเมิน

ตรงนี้ เป็นวุฒิวิศวกรคือวิศวกรขั้นสูงสุด 

เพราะฉะนั้นรายได้ทุกปี ตั้งแต่กลับจาก

สหรัฐอเมริกาก็มาจากการประกอบวิชาชีพ

วิศวกร ซึ่งหลายท่านก็ติดตามการออกแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำาเจ้าพระยา 

และมี โครงการอีกจำานวนมากที่ขอเป็น

วิศวกรขั้นสูงสุดได้ รายได้ส่วนสำาคัญมา

จากวิศวกรที่เป็นอาชีพ นอกจากนี้ยังมีราย

ได้จากเบี้ยประชุม โบนัส การเพิ่มขึ้นของ

มูลค่าหุ้น ก็จะเห็นเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน มี

หนี้ก้อนมหึมาเกิดขึ้น เมื่อหักลบแล้วจะเห็น

ว่าไม่แตกต่าง

“แต่ละปีมีรายได้ 18.7 ล้านบาท ก็

ถือว่าเยอะ แต่ผมจบปริญญาเอกวิศวกรมา 

20 ปีแล้ว หากไปดูคนในวัยเดียวกัน ที่จบ

มาคล้ายๆ กัน เขาไปไกลกว่าผมแล้ว หลาย

แห่งก็เชิญเราไปเป็นกรรมการ”

ถามว่ากังวลไหมที่ผู้ รับผิดชอบ

สำานวนเป็นคนของก้าวไกลที่ส่งคนลงผู้ว่าฯ 

กทม.เช่นกัน นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ส่วนตัว

ไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้น ไม่คิดว่าเป็นเรื่อง

การเมือง และถือว่าท่านทำาหน้าที่ของท่าน 

และยังมั่นใจเรื่องระบบความยุติธรรม และ

ไม่ขอให้มีการเปลี่ยนตัว ตอนนี้ก็ยังไม่ได้

ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ยินดีให้ตรวจสอบ โดย

ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าเป็นเรื่องการเมือง เชื่อ

เรื่องความเป็นธรรม

“เรื่องนี้มีแต่คนให้กำาลังใจ นั่งคุย

กับภรรยา นั่งคุยถึงค่ำา ภรรยาก็ให้กำาลัง

ใจ หลายๆ ครอบครัวก็บอกว่าการเข้าสู่

เส้นทางการเมือง จะทำาให้ครอบครัวเดือด

ร้อน แต่ผมโชคดี คุณพ่อคุณแม่และภรรยา

เข้าใจ วันก่อนเดือนที่แล้วชีวิตที่ครอบครัว

ที่อบอุ่น มีเกียรติ ออกมาเดือนหนึ่งไม่รู้เจอ

อะไรนักต่อนัก จะบอกว่าหากทำาเพื่อตัวเอง

ก็คงไม่ออกมา เพราะผมมีชีวิตเต็มแล้ว มี

ครอบครัวที่ดี ผมบอกเลยว่าอยากออกมา

เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อลูกเล็กๆ ของ

ผม ก่อนจะทำาได้ ก็ต้องทนให้ได้ก่อน” นาย

สุชัชวีร์กล่าว.

พิษณุโลก • ตัวแทนประชาชน 

5 จังหวัดค้านไม่เอาเหมือง  

อัครา นัดโบกธงกลางทุ่งนา

หมู่บ้านเขาเขียว อ.เนินมะปราง 

ลั่นกลองรบแสดงพลังไม่เอา

เหมืองทองคำาทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 นาง

อารมณ์ คำาจริง และนางวันเพ็ญ  

พรมรังสวรรค์ แกนนำากลุ่ม

ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากร

และทองคำา พร้อมตัวแทนจาก 

5 จังหวัด พิจิตร, พิษณุโลก,  

เพชรบูรณ์, ลพบุรี และสระบุรี 

ประมาณ 200 คน ร่วมโบก

ธงชาติไทยกลางทุ่งนาในหมู่ 

บ้านเขาเขียว ม.5 ต.วังโพรง 

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดย

ระบุว่าเป็นปฏิบัติการฟ้าสาง

เหนือแผ่นดินสองแคว พิษณุโลก 

แสดงพลังพร้อมลั่นกลองรบไม่

เอาเหมืองทองคำา โดยตั้งคำาถาม

ว่าประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นเมือง

ขึ้นของต่างชาติจะยกทองคำาให้

ทำาไม  

ทั้งนี้ เรียกร้องให้รัฐบาล

เร่งรีบบังคับใช้กฎหมายของ

ชาติ ไทยเพื่ อ เอาผิดบริษัท

เหมืองทองคำาให้ครบถ้วนทุก

คดี ให้ปกป้องคุ้มครองทองคำา

มหาศาลไว้ ให้เป็นทรัพย์สิน

เพื่อความมั่นคงของชาติไทย  

นางอารมณ์ แกนนำา

กลุ่มเผยว่า เร็วๆ นี้ประมาณ 

6-7 ก.พ. นายจารึก ศรีอ่อน 

กมธ.ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร จะ

ลงมาตรวจสอบพื้นที่จริงและไป

ยื่นหนังสืออีกครั้ง หลังจากเคย

ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย 

มาแล้วเมื่อช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.64

ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาคน

ของเหมืองทองอัครา รีซอร์ส 

เซส ได้เชิญผู้นำาท้องถิ่นใน

รัศมี 5 กิโลเมตรรอบเหมือง

ที่อยู่ ในเขตพิจิตร, พิษณุโลก, 

เพชรบูรณ์ ร่วมรับฟังและตอบ

ข้อซักถาม หากเหมืองทองอัค

ราจะกลับมาเปิดดำาเนินการอีก

ครั้ง ซึ่งเป็นของบริษัท อัครา  

รีซอร์สเซส จำากัด ต.เขาเจ็ดลูก 

อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ถูกสั่งปิด

มานานกว่า 5 ปี ขณะที่บริษัท 

คิงส์เกตฯ บริษัทแม่สัญชาติ

ออสเตรเลีย ได้ยื่นฟ้องรัฐบาล

ไทยต่ออนุญาโตตุลาการระหว่าง

ประเทศและกำาลังรอการชี้ขาด.

ปชช.5จว.โบกธงชาติไม่เอาเหมืองอัครา

กรุงเทพฯ • ผบช.ภ.1 ขยาย

ผลสกัดจับเครือข่าย “สายเบิร์น

เต็มระบบ” พร้อมของกลาง

ยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด และยาไอซ์ 

73  กก. รับสารภาพได้ค่าจ้างขน 

5 หมื่นบาท

วันที่ 4 ก.พ.65 พล.ต.ท. 

จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1,  

พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ. 

จว.สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่  

และ ป.ป .ส .แถลงข่าวการ 

กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด

จำานวน 2 คดี โดยจับกุมนาย

ธรรมรัตน์ จิตรสนอง, นายศิริ

กรณ์ ต้องเชื้อ และ น.ส.รชา

ดา จิตรสนอง พร้อมของกลาง

ยาบ้า 3,592,000 เม็ด ยาไอซ์ 73 

กิโลกรัม, รถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า 

รุ่น JAZZ หมายเลขทะเบียน 

กบ 2683 ลพบุรี โดยจับกุม

ได้บริ เวณซอยข้างโรงเรียน

เทพศิรินทร์ พุแค ม.1 ต.พุแค 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยาย

ผลจับกุมยาบ้า 5.3 ล้านเม็ด  ยา

ไอซ์ 39 กก. ซึ่งเป็นของเครือ

ข่ายสายเบิร์นเต็มระบบ จน

จับเพิ่มแก๊งสายเบิร์นเต็มระบบ

ทราบว่าจะมีการลำาเลียงยาเสพ

ติดจากพื้นที่ภาคเหนือมาส่งให้

ผู้รับยาเสพติดบริเวณซอยข้าง 

รร.เทพศิรินทร์ดังกล่าว จึงนำา

กำาลังสังเกตการณ์กระทั่งพบรถ

ต้องสงสัย ชุดจับกุมจึงเข้าแสดง

ตนและพบว่ารถคันดังกล่าวมี

นายธรรมรัตน์ เป็นผู้ขับขี่ มีนาย

ศิริกรณ์และ น.ส.รชาดาโดยสาร

อยู่ภายในรถ ตรวจค้นพบของ

กลางทั้งหมดอยู่ในรถ

สอบสวนให้การรับสารภาพ

ว่า ได้ค่าจ้างในการลำาเลียง  50,000 

บาทเพื่อนำาไปส่งให้นายทุนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้อง

ต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอม 

เฟตามีน) ไว้ ในความครอบ

ครองโดยผิดกฎหมาย เพื่อก่อ

ให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชาชน ส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.หน้าพระลานดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป

พล.ต.ท.จิรพัฒน์เปิดเผย

ว่า ผู้ถูกจับกุมเป็นเครือข่ายสาย

เบิร์นเต็มระบบ ที่ถูกจับพร้อม

ยาบ้าประมาณ 530,000 เม็ด

ที่ จ.ลพบุรีเมื่อช่วงต้น ม.ค.ที่

ผ่านมา ส่วนผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพว่าเป็นผู้ลำาเลียงยาเสพ

ติดจริง จากนี้จะทำาการสืบสวน

ขยายผลต่อไป

ส่วนคดีที่ 2 จับกุมนาย

กำาพล หรือต้อม กิติผง อายุ  

34 ปี บ้านเลขที่ 119 ม.5 ต.โพน

บก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม  

พร้อมของกลางกัญชา 649 

กิโลกรัม รถยนต์กระบะยี่ห้อ 

มาสดา้ รุน่ BT-50 สขีาว หมายเลข

ทะเบียน 1ฒท 8070 กรุงเทพ 

มหานคร โดยจับกุมได้ที่บ้านเลข

ที่ 60/2 ม.5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบสวนให้การรับสาร

ภาพว่า ได้รับคำาสั่งจากนายต้น

ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง ให้มาขับ

รถคันดังกล่าวจากบริเวณเชียง

กงวังน้อยและมาส่งที่บ้านหลัง

ดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านของนาย

บัง เพื่อรอจำาหน่ายในราคาก้อน

ละ 7,000 บาท และหากปล่อย

ไปยังภาคใต้จะได้ราคาก้อนละ 

10,000 บาท โดยทำามาแล้ว  

2 ครั้ง ได้ค่าจ้าง 10,000 บาท.

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 14.00 น. 

วันที่ 4 ก.พ.65 พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ 

ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/ผบ.ร.9 กองพล

ทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิด

เผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต. 

บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/

ผบ.กกล.สุรสีห์ ให้เจ้าหน้าที่สนธิ

กำาลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบ

ปรามการกระทำาผิดกฎหมายทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบ

ข้ ามชายแดน เข้ ามา ในราช

อาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย

ของแรงงานจากประเทศเพื่อน

บ้าน ในช่วงการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19           

ทั้งนี้ พ.อ.เฉลิมชัยได้รับ

รายงานจากชุดปฏิบัติการข่าว 

กกล.สุรสีห์ว่า จะมีแรงงานชาว

เมียนมาจำ านวนมากลักลอบ

เข้าเมืองบริเวณแนวชายแดน 

จ.กาญจนบุรี จึงมอบหมายให้  

พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง 

ผบ . ฉก . ล าดหญ้ าสนธิ กำ า ลั ง 

ชป.ขว.กกล.สุรสีห์, ตำารวจภูธร, 

ตชด., ปกครอง และสาธารณสุข 

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด พร้อมทั้งลาด

ตระเวนซุ่มตรวจ โดยสามารถ

จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติ

เมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิด

กฎหมายบริเวณบ้านห้วยน้ำาขาว 

ม.2 ต.บ้านเก่า  อ.เมืองกาญจนบุรี 

จำานวน 138 คน เป็นชาย 89 คน 

หญิง 49 คน 

โดยทั้งหมดเสียค่าใช้จ่าย

รายละ 15,000-25,000 บาท  

เดินทางมาจากเมืองเมาะลำาไย, 

ย่างกุ้ง, พะโค, ยะไข่ ประเทศ

เมียนมา โดยจะเข้าไปทำางานที่ 

จ.สมุทรสาคร, ระยอง, กาญจนบุรี 

และกรุงเทพฯ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ขั้นต้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 

องศาเซลเซียส นำาตัวส่ง สภ.เมือง

กาญจนบุรีดำาเนินคดีต่อไป.

ยังเข้าต่อเนื่อง

แรงงานเถื่อน

รวบอีก138คน



ลั่นสู้ปัญหา

ต้องขอขอบคุณ ตนคิดว่ายังมีแรงที่จะทำา

ตรงนี้ ได้อยู่ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ

สงบเรียบร้อย ความมีเสถียรภาพของบ้าน

เมือง ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีการ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ไม่มีการทุจริตหรือ

เรียกรับผลประโยชน์ ยืนยันตรงนี้ว่าตนเอง

ทำาอย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง

นายกฯ ยังกล่าวถึงเรื่องกฎหมายลูก 

2 ฉบับในภาวะที่สภาล่มประจำาว่า ในส่วน

ของกฎหมายลูก ส่วนตัวอยากให้จบได้เร็ว

ตามที่กำาหนดไว้ ทุกคนอยากจะเลือกตั้งหรือ

ไม่ ถ้าอยากเลือกตั้งต้องทำาให้กฎหมายลูก

เสร็จ โดยสภาต้องไม่ล่ม ยืนยันว่ากฎหมาย

สำาคัญที่รัฐบาลออกไปทำาเพื่อผลประโยชน์

ของประชาชนทั้งสิ้น และต้องผ่านให้ได้ 

ถ้าทุกอย่างรวนไปหมดจะแก้อะไรไม่ได้ 

และกลับไปสู่ที่เดิม กลับไปสู่ความวุ่นวาย

มหาศาล อย่าลืมว่ามีบทเรียนมาแล้วในทุก

เรื่องเหมือนสึนามิ 

เมื่อถามว่า นายกฯ ยังไม่ชัดเจนใน

เรื่องการเข้ารับตำาแหน่งหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) แสดงว่ายังมีความเป็น

ไปได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า “ยัง

ไม่ตอบอะไรทั้งนั้น มีปัญหาอะไรหรือ อะไร

ที่ยังไม่จำาเป็นผมก็ยังไม่ต้องพูด เป็นเรื่องที่

ผมต้องตัดสินใจของผมเอง” 

ลั่นสู้กับปัญหาทุกดอก

ซักว่า นอกจากการตัดสินใจของตัว

เอง ต้องขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรค พปชร.ด้วยใช่หรือไม่ นายกฯ ตอบ

ด้วยน้ำาเสียงหงุดหงิดว่า ไม่รู้จะตอบอย่างไร 

และสื่อก็ไปคุยกับ พล.อ.ประวิตรเองแล้ว

กัน สิ่งสำาคัญวันนี้ต้องสร้างการรับรู้ ให้กับ

สังคมและประชาชน จากเดิมคุยกันปากต่อ

ปาก ลองไปเปิดโทรศัพท์ดูมีการสร้างความ

ขัดแย้งสร้างความไม่เข้าใจ 80% อยู่ในนั้น 

จริงบ้างไม่จริงบ้าง

“อะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่าไป

เปิดมันเลย อะไรที่พูดมาแล้วเชื่อถือไม่ได้ 

บางคนเครดิตไม่ควรจะพูดอะไรออกมา

ก็ไปเผยแพร่แบบนี้ แล้วบ้านเมืองมันจะ

จบหรือไม่ บ้านเมืองต้องการความสงบสุข

ไม่ใช่หรือ ต้องการความรักความสามัคคี

ไม่ใช่หรือ ผมไม่จำาเป็นต้องสงวนเป็น                                            

นายกฯไปตลอดชาติตลอดชีวิตเมื่อไหร่เล่า 

ก็ทำาเท่าที่ผมทำาได้ ฉะนั้นไม่ต้องมากังวล

ว่าผมอยากจะมีอำานาจต่อไป มีอำานาจเพื่อ

อะไร เพื่อผลประโยชน์หรือ ยืนยันไม่เคยมี

ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ตั้งแต่อยู่ 7-8 ปี” 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ถามว่า คิดว่าสถานการณ์ทางการ

เมืองวันนี้เตะถ่วงการทำางานของนายกฯ

และรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ ระบุว่า ถ่วงตน

ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าเขาดึงตนไว้ก็จะทำางานให้

หนักขึ้น 2-3 เท่า ไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็น

ภาระที่จะต้องมานั่งสู้ ไม่สนใจ เสียเวลา

ตน หน้าที่ของตนคือการบริหารบ้านเมือง

ให้ดีที่สุด

เมื่อถามอีกว่า เบื่อการเมืองวันนี้หรือ

ยัง พล.อ.ประยุทธ์ถอนหายใจพร้อมตอบว่า 

ตนเบื่อประเทศไทยไม่ได้ เบื่อกับปัญหาไม่

ได้ ต้องแก้ปัญหาให้กับพวกเขาไม่ว่าจะมา

อย่างไรตนก็สู้ทุกดอก สู้กับปัญหานะ ไม่

ได้สู้กับคน ตนไม่ใช่เป็นศัตรูของใครทั้งสิ้น 

ต่างคนต่างมีบทบาทหน้าที่ ถ้าทุกอย่างดึง

มาการเมืองทั้งหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น 

ส่วนประเด็นวาระการดำารงตำาแหน่ง

ครบวาระ 8 ปีหรือยังนั้น นายกฯ ชี้แจงว่า 

“ทั้งหมดเป็นเรื่องของกฎหมาย ก็ไปว่ากัน

มา ฉันก็อยู่เท่าที่อยู่ อยู่ได้เมื่อไหร่ก็แค่นั้น 

กฎหมายมันก็มีกำาหนดอยู่แล้ว เป็นเรื่อง

การพิจารณาของคนอื่น ผมพิจารณาเองได้

เสียเมื่อไหร่” 

ต่อข้อถามว่า แสดงว่าพร้อมที่จะลุย

และจะอยู่ต่อเป็นนายกฯ สมัยที่ 3 หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวสวนว่า ลุยอะไร มันขึ้น

อยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า สื่ออย่ามา

ถามดักหน้าวันนี้ มันยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น อยู่

ไปตามหน้าที่ที่มีก่อน วันหน้าเป็นเรื่องของ

วันหน้า 

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ 

ที่ใช้เวลานานถึง 25 นาที ได้มีแดดส่องเข้า

มาที่ พล.อ.ประยุทธ์ ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าแดด

ส่องนายกฯ แล้ว พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าว

ตอบกลับมาว่า กลัวแดดกันหรือ พร้อมเอา

มือแตะที่หัวใจก่อนจะกล่าวว่า “ร้อนใจมาก 

กว่า ประชาชนเขาร้อนใจหรือไม่ล่ะ เขา

เดือดร้อนหรือไม่ ผมร้อนแบบเขา แต่แดด

แค่นี้ ไปกลัวอะไรกับแดด”

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึง

การพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า 

คาดว่าจะสามารถเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุม และ

เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาองค์ประชุมแน่นอน 

เพราะมีเสียง ส.ว.สนับสนุนด้วย รวมทั้ง

แต่ละร่างทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้

เสนอ จึงมั่นใจว่ากฎหมายลูกทั้งสองฉบับ

จะเดินหน้าต่อได้ เพราะหากไม่สามารถ

เดินหน้าได้จะไม่สามารถไปสู่การเลือกตั้ง

ได้เช่นกัน

ธรรมนัสจ่อแถลงทิศทาง

มีรายงานข่าวจากสำานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า จะ

มีการประชุม กกต.เพื่อรับรองมติคณะ

กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.พรรค                  

พปชร. ในการขับ ส.ส.จำานวน 21 คน ใน

วันที่ 14 ก.พ. โดยหลังจาก กกต.มีมติรับรอง

ในวันที่ 14 ก.พ. ตามกระบวนการ จะต้อง

มีการตอบหนังสือมายังสภาผู้แทนราษฎร

ภายใน 3 วัน ซึ่งจะทันเส้นตาย 30 วันที่

จะครบกำาหนดในวันที่ 18 ก.พ.

รายงานแจ้งอีกว่า การตรวจสอบมติ

ขับ 21 ส.ส. ยังคงเป็นปัญหา โดยนอกจาก

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะยื่น

หนังสือขอให้ กกต.ตรวจสอบแล้ว ล่าสุด 

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสมัย  รามัญ

อุดม ซึ่งอ้างเป็นสมาชิกพรรค พปชร.พร้อม

พวกรวมกว่า 100 คน ได้ยื่นคำาร้องต่อ 

กกต.ก็ให้ตรวจสอบเช่นกันว่ามติไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษา

ประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า นายแสวง บุญ

มี รักษาการเลขาธิการ กกต. ทำาหนังสือ

ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยใน

หนังสือระบุว่า ได้ตรวจสอบการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง จากระบบข้อมูล

พรรคการเมืองของ กกต. พบว่ามี ส.ส.สมัคร

เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยจำานวน 18 

คน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.

รายงานจากพรรคเศรษฐกิจไทย

แจ้งว่า สำาหรับที่ทำาการพรรคแห่งใหม่ 

จะใช้อาคารยูทาวเวอร์ ที่อยู่ติดกับถนน

ศรีนครินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปรับปรุงและทำาความสะอาด คาดว่าใน

สัปดาห์หน้าสมาชิกจะย้ายที่ทำาการมายัง

ที่ทำาการแห่งใหม่ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา ได้เดินทางมาดูสถานที่แล้ว 

ก่อนจะมีการแถลงข่าวทิศทางการทำางาน

ทางการเมืองของพรรคเศรษฐกิจไทยใน

สัปดาห์หน้าเช่นกัน

สำาหรับความเคลื่อนไหวของพรรค

เพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ได้ลงนามในคำาสั่งที่ พท.

0082/2565 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. เรื่อง ขอ

ให้ยุติการใช้คำาว่า ว่าที่ผู้สมัคร ในการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองหรือประชาสัมพันธ์

ให้พรรค แต่ปรากฏว่า แม้จะมีคำาสั่งหัวหน้า

พรรคประกาศในเว็บไซต์ พท.แล้ว แต่เมื่อ

ไปดูหลายเพจเฟซบุ๊กของสมาชิก พท.เพื่อ

ไทยในพื้นที่ กทม. ยังคงมีการใช้คำาว่า ว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส. ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ การ

ทำากิจกรรมให้กับประชาชนอยู่ 

วันเดียวกัน นายชินวรณ์ ได้ออก

มาเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากหัวหน้าพรรค 

ปชป. ได้หารือในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอ

เลื่อนระเบียบวาระร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(ฉบับที่...) พ.ศ..... เพื่อให้ทันต่อการเลือก

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเลือก

ตั้งเมืองพัทยา และได้มีการหารือกับทุก

พรรคการเมืองซึ่งเห็นชอบด้วยที่จะให้เลื่อน

ญัตติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา ดังนั้น ในวัน

ที่ 7 ก.พ. ตนจะนำาเรื่องดังกล่าวขอเลื่อน

ในที่ประชุมวิปรัฐบาล เพื่อดำาเนินการขอ

เลื่อนในที่ประชุมสภาวันที่ 9 ก.พ. โดยจะ

ได้พิจารณาในคราวต่อไป

รองประธานวิปรัฐบาลระบุว่า เนื้อหา

ที่จะแก้ไขคือมาตรา 34 ที่ปัจจุบันห้าม

ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. สมาชิกท้อง

ถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หาเสียงให้กับผู้สมัคร

ของพรรคการเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ

โทษ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวย้อนแย้งกับการให้

พรรคมีส่วนร่วมและรณรงค์หาเสียง ดังนั้น 

จึงต้องแก้ไขให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถ

เข้าไปช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครของพรรค

ตนเองได้.

ไทยผ่านจุดสูงสุด

ใส่ท่อช่วยหายใจ 105 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 

ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 11 ราย เป็นผู้

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 16 ราย มีโรค

เรื้อรัง 6 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 

22,250 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนเมื่อวัน

ที่ 3 ก.พ. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 290,330 

โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.64 ทั้งสิ้น 116,110,883 โดส ทั่วโลกมี

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 388,361,004 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 5,731,246 ราย   

ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 4 ก.พ. ได้แก่ กทม. 1,593 ราย,  

สมุทรปราการ 849 ราย, นนทบุรี 494 

ราย, ชลบุรี 460 ราย, ภูเก็ต 379 ราย,  

อุบลราชธานี 254 ราย, นครราชสีมา 200 

ราย, สุพรรณบุรี 193 ราย, ราชบุรี 190 ราย 

และปทุมธานี 189 ราย   

ขณะท่ี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 อยู่ใน

ช่วงขาข้ึน และจะคงอยู่ระยะหน่ึง ตัวเลข

ผู้ติดเช้ือถึงจะค่อยๆ ลดลงตามหลักการ

ระบาดวิทยา สาเหตุการติดเช้ือในครอบครัว

เปรียบเทียบระหว่างเดลตากับโอมิครอน 

พบเมื่อคร้ังการติดเช้ือเดลตาโอกาสท่ีคนใน

ครอบครัวจะติดเช้ือมี 10-20% แต่หากเป็น

โอมิครอนจะมีการติดเช้ือถึง 40-50% โดย

กลุ่มเส่ียงของการติดเช้ือยังคงเป็นผู้สูงอายุ 

60 ปีข้ึนไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง และหญิง

ต้ังครรภ์ หากมีการติดเช้ือโอกาสเสียชีวิตมี

ถึง 100% ดังน้ันควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

เพราะจะเห็นว่าการติดเช้ือได้ง่ายข้ึน

“แม้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น 

แต่อัตราตายไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับในอดีต 

เทรนด์ทั่วโลกขณะนี้ ไม่ได้คำานึงถึงตัวเลข

ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น แต่ให้ความสนใจเรื่อง

ของอัตราการป่วยหนัก ปอดอักเสบ การใส่

ท่อช่วยหายใจ และการเสียชีวิต หากตัวเลข

ตรงนี้มีการเปลี่ยนไปก็แสดงถึงการควบคุม

โรคว่าได้หรือไม่ ขณะนี้จำานวนป่วยหนักอยู่

ที่ 500 คน จากเดิม 5,000 คน และจำานวน

ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 100 คนเศษ จาก

เดิม 1,300 คน และจำานวนผู้เสียชีวิต วันนี้ 

22 คน จากเดิมสูงสุด 300 คน ถือว่าอยู่ใน

สถานการณ์ที่ควบคุมได้” นพ.โอภาสกล่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า หาก

สถานการณ์การติดเชื้อคงที่ ไม่มีสายพันธุ์

ใหม่เข้ามา ก็เชื่อว่าในปีนี้มีโอกาสเป็นโรค

ประจำาถิ่น ดังนั้นทุกกิจกรรมต้องทำาอย่าง

สมดุลและอยู่ร่วมกันได้อย่างระมัดระวัง 

ซึ่งพยากรณ์ โรคในปี 2565 ทั้งไข้เลือดออก 

ไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อมาก

ขึ้น เพราะในอนาคตกลางปีคนอาจเลิกสวม

หน้ากากอนามัย หากสถานการณ์ โควิดดีขึ้น 

ทำาให้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนไข้เลือด

ออกก็เป็นการระบาดปีเว้นปี และเมื่อมีการ

ทำากิจกรรมมากขึ้นโอกาสป่วยติดเชื้อก็จะ

เพิ่มขึ้น  ส่วนโควิดสถานการณ์ติดเชื้อกลาง

ปีหากไม่มีการกลายพันธุ์เชื่อว่าน่าจะดีขึ้น

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำานวย

การกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า 

ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิดโลกได้

ผ่านจุดสูงสุดของการระบาดระลอกโอมิ              

ครอนมาแล้ว คือวันที่ 28 ม.ค.65 ขณะที่

เส้นยอดผู้เสียชีวิตไม่ได้พุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบ

เท่ากับยอดการติดเชื้อแต่อย่างใด หรืออาจ

กล่าวได้ว่ามีการยกตัวขึ้นมาบ้าง แต่โอมิ   

ครอนไม่ได้รุนแรงเท่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้

“สำาหรับฉากทัศน์คาดการณ์การ

ระบาดโควิดแม้ช่วงแรกประเทศไทยจะ

ขึ้นไปตามกราฟสีเทา หรือสถานการณ์เลว

ร้ายที่สุดติดเชื้อ 30,000 ราย แต่ด้วยการ

เคร่งครัดมาตรการ VUCA ทำาให้ยอดการ

ติดเชื้อของไทยกลับมาอยู่ระดับต่ำากว่าเส้น

สีเขียว หรือระดับต่ำาสุด แม้วันนี้จะมียอด

การติดเชื้อเฉียด 10,000 คน แต่ถือว่ายัง

เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แต่ต้น ถือว่าเป็น

ผลมาจากความร่วมมือกันของประชาชน” 

ผอ.กองควบคุมโรคฯ ระบุ

ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ พ.ต.อ. 

กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ออกมาเตือนผู้ท่ีต้ังใจติดเช้ือ

โควิด-19 เพื่อหวังจะได้เงินประกัน มีโทษ

หนักท้ังโทษปรับและโทษจำาคุก อีกท้ังยังเป็น

อันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการ

ทักข้อความเพื่อขอซ้ือไม้ swab ต่อจากผู้อื่น

ท่ีตรวจพบเช้ือโควิดให้ตนมีความเส่ียงในการ

ติดเช้ือดังกล่าว เพื่อท่ีจะได้รับเงินประกัน มี

ความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

หรือท้ังจำาท้ังปรับ และหากมีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานควบคุมโรคว่าติดเช้ือมาจากสาเหตุ

อื่นท่ีไม่เป็นความจริง ก็จะเป็นความผิดฐาน

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน มี

โทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 

บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้อง อีกท้ังทางบริษัทประกันมีสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิเสธการจ่ายเงินประกันได้ และอาจถูกทาง

บริษัทประกันฟ้องร้องกลับก็เป็นได้

จ.ตราด นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายก

เทศมนตรีเทศบาลเมืองตราด ออกประกาศ

ปิดพื้นที่เทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย 

ตลาดซอยไร่รั้ง ลาน บขส., ตลาดเทศบาล 

2 (ตลาดโรงไม้) และซอยสัตยุตม์ เป็นระยะ

เวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-9 ก.พ.2565 หลัง

มีพ่อค้าแม่ค้าจำานวนหนึ่งติดเชื้อโควิด

จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง 

ผวจ.ภูเก็ต พร้อมคณะติดตามการให้บริการ

ไม่ดี อยากให้สังคมติดตามด้วยว่าหลักคิด

ที่ว่าไม่ต้องทำางาน ไม่ต้องมาโหวตทำาได้

หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ไม่เป็นไปตามประมวล

จริยธรรมของสภาอยู่แล้ว”

 “ถือเป็นตัวอย่างที่ ไม่ดีกับนักเรียน 

เพราะต่อไปนักเรียนมาเซ็นชื่อตอนเช้า

แล้วกลับบ้านไม่ต้องเรียนได้หรือไม่  ส.ส.ก็

เหมือนกันมาเซ็นชื่อร่วมประชุมตอนเช้า

แล้วอยู่หน้าห้องไม่มาโหวตมาทำางานเลย 

ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผมพูดในนามเป็น 

ส.ส. ไม่ได้พูดในนามพรรคไหนทั้งนั้น แต่

ถ้าท่านเห็นว่าท่านทำาถูกก็ทำาไป ผมมีหน้า

ที่เอาข้อมูลเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ

ว่า ส.ส.ท่านใดทำางานแบบใด” นายไพบูลย์

กล่าว  

ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังองค์ประชุม

สภาล่มว่า ก่อนสภาล่มได้มีการเสนอนับ

องค์ประชุมแบบขานชื่อของ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล 

เห็นได้ชัดว่าการนับคะแนนแบบขานชื่อ

ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่มีความจำาเป็น เช่น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่าย การ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายสำาคัญ จะ

เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลพยายามดึงและถ่วง

เวลา และทำาให้วันนี้ ที่รัฐบาลทำาหน้าที่ฝ่าย

นิติบัญญัติล่มเป็นครั้งที่ 16 ขอให้ประชาชน

จับตาว่า วันนี้ ส.ส.รัฐบาลเรียกว่ามุ้งแตก 

พูดกันเองยังไม่รู้เรื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า จาก

การตรวจสอบการแสดงตนเป็นองค์ประชุม

สภาในวันที่ 4 ก.พ. ที่มี ส.ส.แสดงตนจำานวน 

195 คน ทำาให้ไม่ครบองค์ประชุมจำานวน 

237 คน พบว่าพรรคเพื่อไทยแสดงตน 2 คน

คือ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 

และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ไม่

แสดงตน 129 คน ส่วนพรรคก้าวไกล แสดง

ตน 43 คน ไม่แสดงตน 8 คน, พรรคเสรี

รวมไทย แสดงตน 1 คน ได้แก่ น.ส.ธนภร 

โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่แสดงตน 

9 คน, พรรคประชาชาติ แสดงตน 1 คน 

คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ไม่แสดงตน 6 คน, พรรคเพื่อชาติ ไม่แสดง

ตนทั้ง 6 คน

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ แสดงตน 

54 คน ไม่แสดงตน 43 คน ส่วน ส.ส.ที่ย้าย

ออกจากพรรคพลังประชารัฐ จำานวน 19 คน 

แสดงตนเพียง 1 คน คือนายสมศักดิ์ คุณเงิน 

ส.ส.ขอนแก่น ที่เหลืออีก 18 คนไม่แสดงตน 

ด้านพรรคภูมิใจไทย แสดงตน 33 คน ไม่

แสดงตน 25 คน ซึ่งในจำานวนนี้มีผู้กักตัวโค

วิด 7 คน สำาหรับพรรคประชาธิปัตย์ แสดง

ตน 35 คน ไม่แสดงตน 15 คน

พรรคชาติพัฒนา แสดงตนครบทั้ง 4 

คน, พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงตน 6 คน 

ไม่แสดงตน 6 คน ด้านพรรคเศรษฐกิจใหม่ 

แสดงตน 4 คน ไม่แสดงตน 2 คน,  พรรค

พลังท้องถิ่นไท แสดงตน 4 คน มีเพียง 

น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เท่านั้นที่ไม่

แสดงตน ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติ

ไทย แสดงตน 3 คน ไม่แสดงตน 2 คนคือ 

นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร และ น.ส.อนุสรี 

ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่

แสดงตนทั้ง 2 คน สำาหรับพรรคเล็กที่

มี ส.ส.เพียงคนเดียวที่ ไม่แสดงตน ได้แก่ 

พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาภิ

วัฒน์ พรรคพลังชาติไทย พรรคพลังธรรม

ใหม่ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคพลังปวงชน

ไทย พรรคเพื่อชาติไทย อย่างไรก็ตาม พรรค

เล็กที่มี ส.ส.หนึ่งคน และแสดงตนคือพรรค

ครูไทยเพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม และ

พรรคพลเมืองไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกต

ว่า ส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่อยู่ในห้องประชุม 

แต่ไม่ยอมแสดงตนเป็นองค์ประชุม รวมถึง

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ก็ไม่แสดง

ตนทั้งที่นั่งอยู่ข้างนายพีระวิทย์ เรื่องลือ

ดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไท

รักธรรม ที่แสดงเป็นองค์ประชุม. 

หมอหนู

วิชาการวันมะเร็งโลกปี 2565 ภายใต้หัวข้อ 

“ยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของเขตสุขภาพที่ 7 ว่า

รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาระบบบริการบำาบัด

รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุข

ที่สำาคัญของประเทศ

อาทิ การยกระดับบริการคัดกรองปาก

มดลูก จากวิธี PAP smear และวิธี VIA 

เป็นการหาการติดเช้ือ HPV บริเวณช่อง

คลอด ซ่ึงมีความแม่นยำาสูง เก็บตัวอย่างได้

ด้วยตัวเอง ช่วยแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการ

ของผู้หญิงจำานวนมาก, การคัดกรองมะเร็ง

ลำาไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระ, 

การป้องกันมะเร็งเต้านม โดยเพ่ิมสิทธิ

ประโยชน์การตรวจยีนเส่ียงมะเร็งสำาหรับ

สตรีท่ีมีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว, การ

ป้องกันมะเร็งช่องปาก ด้วยการคัดกรอง

รอยโรคระยะก่อนมะเร็งโดยทันตบุคลากร

ในชุมชนร่วมกับการรักษาท่ีเหมาะสม, การ

เพ่ิมสิทธิประโยชน์การตรวจ PET/CT Scan 

สำาหรับมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง

การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับสำาหรับ

มะเร็งลำาไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งไต มะเร็ง

ตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำาดี, การให้เคมี

บำาบัดที่บ้านสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่ 

รวมถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการ

บรรเทาอาการข้างเคียงสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ที่รับเคมีบำาบัด และผู้ป่วยมะเร็งที่รับการ

รักษาแบบประคับประคอง ช่วยให้ผู้ป่วยมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ได้กำาหนดนโยบาย “มะเร็ง

รักษาทุกที่” (Cancer Anywhere) พร้อม

กับพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในการให้

บริการบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถเลือกสถานที่รักษาได้มากกว่า 190 

แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ช่วย

ลดขั้นตอนให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสการ

รอดชีวิต

สำาหรับศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์

เชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็งตับและท่อ

ทางเดินน้ำาดีแบบครบวงจรของภูมิภาค

อาเซียน มีหน่วยรังสีรักษาด้วยเครื่องฉาย

แสงชนิด 3 มิติ (LINAC) ให้บริการฉาย

รังสีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดอื่นๆ ได้ 

1,000 รายต่อปี ได้จัดหาเครื่องเร่งอนุภาค

พลังงานสูงชนิดแปรความเข้มเชิงปริมาตร 

(LINAC) ด้วยงบประมาณภายใต้ โครงการ

จัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสำาหรับแก้

ปัญหาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้านการ

แพทย์ เพิ่มอีก 1 เครื่อง ช่วยเสริมศักยภาพ

การให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า.

วัคซีนโควิด-19 แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ที่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยนายพิเชษฐ์

กล่าวว่า เป็นวันแรกที่ รพ.วชิระภูเก็ตได้

ฉีดวัคซีนให้เด็กที่มีอายุ 5-11 ปี สำาหรับ

เด็กที่มีโรคประจำาตัวก่อน ตั้งเป้าหมายฉีด

วันละ 100 คน.  

อีแอบ!

จากนั้น นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอให้นับ

องค์ประชุมแบบขานชื่อ แต่ขณะเดียวกัน

ฝ่ายค้านขอให้นับองค์ประชุมแบบเสียบบัตร

แสดงตน ซึ่งนายชวนได้วินิจฉัยให้แสดงตน

ตามที่นายวิรัชเสนอ แต่นายจุลพันธ์ลุกขึ้น

ประท้วงคัดค้านระบุว่า วันนี้พวกเรากำาหนด

จะประชุมถึงเวลาประมาณ 17.00 น. หาก

นับองค์ประชุมแบบตามที่นายวิรัชเสนอ จะ

ทำาให้เสียเวลา กว่าจะเสร็จก็เวลา 17.30 น.                                                     

ไม่ต้องประชุมต่ออยู่ดี ดังนั้นถ้าเดิมเกม

การเมืองเช่นนี้ฝ่ายค้านไม่ยุ่งด้วย และขอ

อยู่นอกห้องประชุม

ขณะที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นประท้วง 

ระบุว่า นายชวนวันนี้ทำาหน้าที่ไม่เป็นกลาง 

ทำาให้นายชวนสวนกลับว่าพูดอะไรจะต้อง

ย้อนดูตัวเองด้วย และยืนยันว่าตนไม่ได้

ลำาเอียงในการทำาหน้าที่ แต่นายพิเชษฐ์ตอบ

กลับว่า “ไม่เป็นไรครับท่านประธาน ท่าน

ก็ต้องดูตัวเองด้วย ท่านอย่ามาว่าผม อย่า

เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น” แต่นายชวน

ระบุว่า ต้องดำาเนินการไปตามข้อบังคับ ไม่

เช่นนั้นจะถูกตำาหนิ ทำาให้นายพิเชษฐ์ระบุว่า 

สถานการณ์แบบนี้ท่านอยู่ได้อย่างไร ห้อง

ประชุมเป็นแบบนี้อยู่ได้อย่างไร แต่ในที่สุด

นายพิเชษฐ์ก็กล่าวขอโทษ

ต่อมา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ญัตติที่

นายวิรัชเสนอน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะไม่มี 

ส.ส.รับรอง ดังนั้นการเสนอจึงไม่ชอบ ทำาให้

นายชวนกล่าวตอบว่า เมื่อนายศุภชัย ยืนยัน

ว่าญัตติการเสนอนับไม่ถูกต้อง คำาสั่งที่ตนได้

สั่งไปก่อนหน้านี้ให้นับองค์ประชุมแบบขาน

ชื่อก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นนายจิ

รายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย จึง

ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า “ญัตติที่ผมได้เสนอให้ขอ

นับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรยังอยู่ และ

ถูกต้องทุกประการ เพราะมีสมาชิกรับรอง

กว่า  20 คน”

กระทั่งเวลา 14.45 น. นายชวนได้กด

ออดเชิญให้สมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อเสียบ

บัตรแสดงตน และประกาศผลองค์ประชุม 

ปรากฏว่ามีสมาชิกเพียง 195 คน ไม่ถึง 237 

คน ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม และสั่งปิดการ

ประชุมในเวลา 14.50 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมใช้เวลา

ในการยื้อเพื่อนับองค์ประชุมเกือบ 1 ชั่วโมง 

และสภาล่มครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2  ของเดือน 

ก.พ. และเป็นครั้งที่ 16 ในรัฐบาลชุดนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์

กล่าวถึงเหตุสภาล่มบ่อยจะกระทบต่อการ

ทำางานหรือไม่ โดยเฉพาะกฎหมายลูกที่

ยังไม่ผ่านการพิจารณา ว่าเรื่องนี้มันมีอยู่

แล้วในโซเชียล ก็มีสามารถไปเปิดดูได้ว่ามี

สมาชิกเข้าไปประชุมกี่คน ก็จะเห็นได้ว่ามี

พรรคไหนเข้ามาบ้าง บางคนมาไม่ได้เพราะ

ติดกักตัว แต่บางพรรคมาแล้วไม่ลงชื่อ 

แบบนี้มันเป็นวิธีทางการเมืองหรือเปล่าตน

ไม่รู้ แต่ตนไม่สามารถไปสั่งใครได้ เพราะ

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภา ทุกคนก็ต้อง

ร่วมมือและเข้าไปร่วมกันพิจารณา ถ้าล่ม

อยู่แบบนี้ก็ไปไม่ได้ จะบอกว่าเป็นความรับ

ผิดชอบของนายกฯ คนเดียวคงไม่ใช่ เป็น

ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและ

ฝ่ายรัฐบาล อะไรก็ตามหากร่วมมือกันทุก

อย่างก็ไปได้หมด 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แถลงว่า ช่วงเช้า 

4 ก.พ. พรรคพลังประชารัฐมาโหวต 84 คน 

ส่วนพรรคภูมิใจไทย ปกติมาโหวตจำานวนสูง

มาก แต่ครั้งนี้ถูกกักตัวจาก 59 คน จึงมา

โหวต 35 คน รวมทั้งหมดรัฐบาลมาโหวต

ช่วงเช้า 204 คน ขณะที่พรรคเพื่อไทยมา

โหวตเพียง 6 คน ขณะที่พรรคก้าวไกล

โหวต 31 คน รวมฝ่ายค้านทั้งหมด โหวต

เพียง 40 คน นอกจากนี้ยังพบว่า การโหวต

เดือน ธ.ค. ซึ่งมีจำานวนการโหวต 70 ครั้ง 

สิ่งที่สรุปได้คือมี ส.ส.จำานวน 7 คนที่ไม่เคย

มาโหวตเลยทั้งเดือน และยังมี ส.ส.จำานวน 

50 คนมาโหวต 100% และทุกการโหวตของ 

ส.ส.ทุกคนจะมีการบันทึกไว้หมดในระบบ

โปรแกรมต่างๆ  

“ส.ส.ทุกคนได้รับเงินเดือนภาษีของ

ประชาชน การปฏิบัติหน้าที่และมาประชุม

สภาเพื่อที่จะโหวตเป็นหน้าที่สำาคัญของ 

ส.ส. ถ้า ส.ส.คนใดบอกว่าไม่ต้องมาโหวต 

มาทำางานก็ได้ ผมคิดว่าตอบคำาถามไม่ได้ 

เพราะท่านก็มีเงินเดือนและเป็นตัวอย่างที่
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สนามหลวง • เมื่อวันศุกร์ ที่ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

สนามหลวง องค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์นัด

แถลงปิดคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร

ของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำา อม.อธ. 

1/2565 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ

พวกรวม 14 ราย เป็นจำาเลยในความผิด

ฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อำานาจในตำาแหน่ง

โดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคล

ใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และ

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานใน

องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 

มาตรา 6, 11

ทั้งนี้ นายวัฒนาใช้เวลา 1 ชั่วโมงใน

การแถลงปิดคดี โดยกล่าวว่า คดีนี้เป็นการ

ฟ้องเกินกว่าข้อกล่าวหาของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ตนขอตั้งข้อสังเกตการวินิจฉัย

ของศาลที่ลงโทษขัดข้อเท็จจริงในเอกสาร 

20,000 แผ่นหลายเรื่อง ศาลไม่วินิจฉัยข้อ

เท็จจริงว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำา

ความผิดอย่างไร ข้อเท็จจริงหลายเรื่องไม่

เป็นความจริง เช่น การสั่งจ่ายเช็ค โดยอ้าง

ว่านำาไปให้ผู้ ใหญ่เพื่อตอบแทนการอนุมัติ

ให้เซ็นสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นสมัยที่ตนเป็น

รัฐมนตรี และนางชดช้อย พงศ์ไพโรจน์ ผู้

ประกอบการบริษัทเอกชน ยืนยันการจ่าย

เช็คให้นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง หรือกี้ร์ 

เป็นการจ่ายค่านายหน้าที่ดิน ไม่ใช่ค่าอนุมัติ

โครงการ ประกอบกับสำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบ

เส้นทางการเงินตนไม่พบความผิดปกติ

นายวัฒนาระบุด้วยว่า นอกจากนี้

พยานบุคคลที่ให้การในชั้นคณะกรรมการ

ตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสีย

หายแก่รัฐ (คตส.) เป็นบุคคลที่ถูกกันไว้เป็น

พยาน ถือเป็นพยานที่ถูกจูงใจ ซึ่งกฎหมาย

ห้ามอ้างพยานเหล่านี้ และต่อมาพยาน

เหล่านี้ก็กลับคำาให้การในชั้นศาล และไม่

เกี่ยวข้องกับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ

เสี่ยเปี๋ยง นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ ที่อ้าง

เป็นที่ปรึกษาของตนเอง 

ภายหลังนายวัฒนาแถลงปิดคดีเสร็จ 

องค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์กำาชับคู่ความ

ไม่ให้เผยแพร่ข้อความในสำานวนในสื่อ

ทุกประเภท ยกเว้นได้รับอนุญาตจากศาล 

พร้อมนัดฟังคำาพิพากษาวันที่ 4 มี.ค.2564 

เวลา 14.00 น.

ชี้ชะตาวัฒนาคดีบ้านเอื้ออาทร4มี.ค.


